
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจำป 2567 
วันที่  15  สิงหาคม 2567  เวลา  09.30  น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

******************** 

ผูมาประชุม 

1. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป  ประธานสภาเทศบาล 

2. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา   รองประธานสภาเทศบาล 

3. นายสมปอง  งามเสง่ียม   สมาชิกสภาเทศบาล  

4. นายถนอม  ยินดี    สมาชิกสภาเทศบาล 

5. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม   สมาชิกสภาเทศบาล   

6. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง    สมาชิกสภาเทศบาล 

7. นายสายัณห  รุงเรือง    สมาชิกสภาเทศบาล      

8. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล   สมาชิกสภาเทศบาล 

9. นายสาธิต  หิรัญรักษ    สมาชิกสภาเทศบาล 

10. นายสุทธิ  ตังสวานิช    สมาชิกสภาเทศบาล   

11. นายจตุรงค  วงศโภคิน   สมาชิกสภาเทศบาล 

12. นางกานดา  นามสงา    เลขานุการสภาเทศบาล    

ผูเขาประชุม (ฝายบริหาร) 

1. นายสันติชัย  ตังสวานิช   นายกเทศมนตรี    

2. นางสาวอิสรีย  ปานงาม   รองนายกเทศมนตรี 

3. นายเสถียร  งามฉาย    รองนายกเทศมนตรี     

4. นางสาวสาวิตรี  ตังสวานิช   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

5. นางรำพึง  แสนแกว    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   

ผูเขารวมประชุม 

1. นางดวงใจ  ทดแทน    รองปลัดเทศบาล 

2. นางสาวนิตยา  วงษมีศรี   ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

3. นางอำไพ  ลือดัง    ผูจัดการสถานธนานุบาล 

4. นางสาวธัญวรัตน  สิริตติยานนท  รักษาราชการแทนหัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 

5. นายวิทยา  นุชพุม    รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองชาง/กองการประปา 

6. นางสาวรจนา  รัตนวิจิตร   รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองการศึกษา 
 

5.นางสาววรรณา ... 
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7. นางสาววรรณา  เหรียญทวนทอง  รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

8. นางสาววัลยา  ปตยุรักษ   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

9. นางสาวสุกันยา  เสนหา   หัวหนาฝายปกครอง 

10. นางสาวพรทิพย  อุนใจวงษ   ผูชวยผูจัดการสถานธนานุบาล 

11. นางสาวศิริวรรณ  กองสุข   นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

12. นางสาวอาภรณี  พรหมเวช   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

13. นางสาวพิชยาพร  ตั้งกมลสถาพร  ทันตแพทยปฏิบัติการ 

14. นายนิติวัฒน  รัตนภรณ   ผูชวยเจาพนักงานเทศกิจ 

15. นางสาวสุประภา  แซลิ้ม   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

16. นายเบญจรงค  วัฒนศิริ   พนักงานจางท่ัวไป 

17. นายอโนทัย  ดานปาน   ประธานชุมชนแกลงแกลวกลา 

18. นายวัฒนา  วงศคง    ประธานชุมชนโพธิ์เงิน 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นางกานดา  นามสงา  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป   
เลขานุการสภาเทศบาล ๒๕๖7 บัดนี ้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง มาครบองคประชุมแลว    

จำนวน ....11.... ทาน  มีลาออกเพื่อไปรับราชการ จำนวน 1 ทาน ขอเรียนเชิญ
ทานประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ   
เปดประชุมตอไป 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป (จุดธูปเทียน) 
ประธานสภาเทศบาล วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป   
 ๒๕๖7 วันพฤหัสบดีที ่ 15 สิงหาคม ๒๕๖7 บัดนี ้สมาชิกสภาเทศบาลตำบล     

เม ืองแกลง ครบองค ประช ุมแล ว  ผมขอเป ดการประช ุมสภาเทศบาล                    
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศเรียกประชุม 

นางกานดา  นามสงา  เรียน  ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 

เลขานุการสภาเทศบาล 

    ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
        เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2    

                             ประจำป  ๒๕67 
         ………………………………………. 

  ดวยตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำป ๒๕67  เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม ๒๕67 ไดกำหนดประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป ๒๕67 ตั้งแตวันท่ี ๑ สิงหาคม 
2567 เปนตนไป  มีกำหนด ๓๐ วัน ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไข 
 

        เพ่ิมเติม ... 
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เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๒๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2565 ขอ ๒๐ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  จึงอาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา ๒๕ แหง พ.ร .บ . เทศบาล พ .ศ . ๒๔๙๖ แกไขเพิ ่มเต ิมถึง         
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจำป ๒๕67 เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕67 เปนตนไป มีกำหนด 
๓๐ วัน ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   18  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕67 
  เกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

      (นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป) 

           ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
    - ผูใหเกียรติเขารวมประชุม 

  1. นายอโนทัย  ดานปาน ประธานชุมชนแกลงแกลวกลา 
  2. นายวัฒนา  วงศคง  ประธานชุมชนโพธิ์เงิน 

    - รายงานตัวของขาราชการโอนยายและบรรจุใหม 
  คนแรก นางสาวพรทิพย  อุนใจวงษ ตำแหนงผูชวยผูจัดการสถานธนานุบาล 
  ขอเชิญแนะนำตัวครับ 

นางสาวพรทิพย  อุนใจวงษ    เรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุม 
ผูชวยผูจัดการสถานธนานุบาล ทุกทาน  
 ดิฉัน นางสาวพรทิพย  อุ นใจวงษ นักวิชาการเงินและบัญชีสถานธนานุบาล 

เทศบาลเมืองตราด ยายมาดำรงตำแหนง ผู ชวยผู จัดการสถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบลเมืองแกลงคะ  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป คนตอไป นางสาวอาภรณี  พรหมเวช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
ประธานสภาเทศบาล   
นางสาวอาภรณี  พรหมเวช เรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุม 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ทุกทาน 

ดิฉัน นางสาวอาภรณี  พรหมเวช เปนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ยายมาทำงานท่ี
ศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง โอนมาจากเมืองสระแกว ถามี
อะไรที่ตองขอคำแนะนำเพิ่มเติม ขออนุญาตรบกวนปรึกษาและขอคำแนะนำจาก
ทุกทานดวยนะคะ 

 

            นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป รายงานตัวของขาราชการบรรจุใหม  นางสาวพิชยาพร  ตั้งกมลสถาพร  
ประธานสภาเทศบาล  ตำแหนงทันตแพทยปฏิบัติการ ขอเชิญแนะนำตัวครับ 
นางสาวพิชยาพร  ตั้งกมลสถาพร เรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุม  
ทันตแพทยปฏิบัติการ  ทุกทาน 

ดิฉัน นางสาวพิชยาพร  ตั้งกมลสถาพร เปนทันตแพทยจบใหมมาปฏิบัติงานท่ี
ศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอฝากตัวดวยคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป -   แจงสมาชิกสภาเทศบาลขอลาออกเพ่ือบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ/ 
ประธานสภาเทศบาล ด วยนายแก วก าว ถนอมวงศ  สมาช ิกสภาเทศบาลตำบลเม ืองแกลง              

เขตเลือกตั้งที่ 1 ไดยื ่นหนังสือขอลาออกจากตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาล     
ตอผูวาราชการจังหวัดระยอง เหตุเนื่องจากตองบรรจุเขารับราชการเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหนง นักสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
ปฏิบัติการ สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในวันอังคารท่ี 13 สิงหาคม 
2567 จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  - สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจำป 2567 เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2567 
    - สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจำป 2567 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2567 

ขอเรียนวา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว  
และทำสำเนารายงานการประชุมข้ึนอยางนอยสองฉบับ  ซ่ึงไดสงใหสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทานไดมีโอกาสตรวจดูกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวันเปนท่ี
เรียบรอยแลว และไดเสนอใหสภาเทศบาลรับรองมีสมาชิกทานใดจะขอแกไข
ถอยคำในรายงานประชุมบางไหมครับ…............................. 

ถาไมมี  ผมขอมติที่ประชุมวาผูใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  

            - สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจำป 2567 เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2567 
            - สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจำป 2567 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2567 

 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล   
     เห็นชอบ   จำนวน     10       คะแนนเสียง 

      1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา  
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 

       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
 
 
           6.นายสายัณห ... 
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       6. นายสายัณห  รุงเรือง   

  7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมเห็นชอบ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง  จำนวน     1     คน 
  1.นายจตุรงค  วงศโภคิน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  
- สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจำป 2567 เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2567 
- สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจำป 2567 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2567 

     รับรอง  จำนวน       10       คะแนนเสียง 
     ไมรับรอง จำนวน         -        คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง จำนวน         1       คน  

การตรวจรายงานการประชุมในวันนี ้ มอบใหคณะกรรมการตรวจรายงาน       
การประชุม ตามคำสั่งสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 1/2564 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันท่ี   
7 มิถุนายน 2564  มีหนาท่ีในการตรวจรายงานการประชุม 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  รายจายประจำปงบประมาณ 2568 (วาระท่ี 1) กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
    ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ   
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  

นายกเทศมนตรี   เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 

        งบประมาณ 2568  (วาระท่ี 1) (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)  

    เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติเพ่ือ

ขออนุมัติจากสภาเทศบาล พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ 2568 (วาระท่ี 1) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 

            หลักการ ... 
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หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 3 ขอ 23 ใหเจาหนาที่งบประมาณทำการ

พิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห  และแกไขงบประมาณในชั้นตน แลวเสนอตอ

ผูบริหารทองถ่ิน เม่ือคณะผูบริหารทองถ่ิน ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งงบประมาณยอด

ใดเปนงบประมาณประจำปแลว  ใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำเปน

รางงบประมาณรายจายเสนอตอผูบริหารทองถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อผูบริหารทองถ่ิน

ไดนำเสนอตอสภาทองถ่ินภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 

เหตุผล 

บัดนี้  ถึงเวลาที่ผูบริหารเทศบาลจะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำปตอสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้ผูบริหารเทศบาล 

จึงขอแถลงใหทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบ

ถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการดำเน ินงาน 

ในปงบประมาณ 2568 ดังตอไปนี ้

1. สถานะการคลัง 

ปจจุบันเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 มีเงินฝาก

ธนาคารท ั ้ งส ิ ้ น  จำนวน 574 ,818 ,382 .75  บาท ม ี เ ง ิ นสะสม จำนวน 

382,473,546.43 บาท ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน  แมวาสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) สงผลใหเศรษฐกิจ

ยังไมดี แตเทศบาลสามารถดำเนินกิจการตามท่ีไดตั้งงบประมาณรายจายได 

 
 
 
 
          คำแถลงงบประมาณ … 
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คำแถลงงบประมาณ 

งบประมาณรายรับประจำปงบประมาณ 2568 

 

รายรับ 
รายรับจริง 

ป  2566 

ประมาณการ 

ป 2567 

ประมาณการ 

ป 2568 

รายไดจัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 24,472,232.40 21,521,500.00 24,381,500.00 

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 3,274,941.68 2,910,000.00 3,242,400.00 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 8,866,704.53 8,340,000.00 8,850,000.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 560,545.00 311,500.00 471,500.00 

  หมวดรายไดจากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00 

  รวมรายไดจัดเก็บเอง 37,174,423.61 33,084,000.00 36,946,400.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดภาษีจดัสรร 108,904,423.43 96,909,000.00 108,860,000.00 

  รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

108,904,423.43 96,909,000.00 108,860,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุน 64,991,094.00 61,816,000.00 73,296,700.00 

  รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

64,991,094.00 61,816,000.00 73,296,700.00 

รวม 211,069,941.04 191,809,000.00 219,103,100.00 
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งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 

 

รายจาย 
รายจายจริง 

ป 2566 

ประมาณการ 

ป 2567 

ประมาณการ 

ป 2568 

จายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 39,579,003.09 40,083,300.00 45,941,100.00 

  งบบุคลากร 41,843,479.09 55,374,600.00 57,801,900.00 

  งบดำเนินงาน 36,545,526.40 61,487,600.00 73,949,100.00 

  งบลงทุน 8,157,760.00 21,655,100.00 28,330,200.00 

  งบเงินอุดหนุน 13,027,237.73 13,208,400.00 13,080,800.00 

รวมจายจากงบประมาณ 139,153,006.31 191,809,000.00 219,103,100.00 

 
งบประมาณรายรับ เฉพาะการการประปา 

 

หมวด 

รับจริง             

ป 2566 

ประมาณการ 

ป 2567 

ประมาณการ 

ป 2568 

 

หมายเหตุ 

1.หมวดรายได 25,023,725.48 17,850,000.00 23,381,000.00  

                  รวมรายรับ 25,023,725.48 17,850,000.00 23,381,000.00  

 

งบประมาณรายจาย เฉพาะการการประปา 

 

หมวด 

จายจริง 

ป 2566 

ประมาณการ 

ป 2567 

ประมาณการ 

ป 2568 

 

หมายเหตุ 

งบบุคลากร 3,490,938.87 5,406,100.00 6,671,200.00  

งบดำเนินงาน 7,159,254.07 9,016,000.00 8,761,000.00  

งบลงทุน 2,374,341.03 2,284,700.00 6,749,100.00  

งบรายจายอ่ืน 0.00 0.00 0.00  

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00  

งบกลาง 899,514.00 1,113,800.00 1,172,100.00  

รวมรายจาย 13,924,047.97 17,820,600.00 23,353,400.00  

 
 

            งบประมาณ ... 
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งบประมาณรายรับ เฉพาะการสถานธนานุบาล 
 

 

หมวด 

รับจริง 

ป 2566 

ประมาณการ 

ป 2567 

ประมาณการ 

ป 2568 

 

หมายเหตุ 

1. หมวดรายได 13,947,052.37 14,902,000.00 17,402,000.00  

2. หมวดเงินไดอ่ืน 8,467,135.07 9,800,000.00 12,000,000.00  

รวมรายรับ 22,414,187.44 24,702,000.00 29,402,000.00  

 

งบประมาณรายจาย เฉพาะการสถานธนานุบาล 
 

 

หมวด 

จายจริง 

ป 2566 

ประมาณการ 

ป 2567 

ประมาณการ 

ป 2568 

 

หมายเหตุ 

งบบุคลากร 2,175,684.00    2,577,300.00     2,812,700.00   

งบดำเนินงาน 1,038,413.55    1,688,700.00     1,478,400.00   

งบลงทุน 64,530.00 0.00           24,000.00   

งบรายจายอ่ืน 8,546,635.07    9,876,000.00    12,083,400.00   

งบเงินอุดหนุน 0.00  0.00  0.00   

งบกลาง 660,301.22    1,236,300.00     1,888,800.00   

รวมรายจาย 12,485,563.84 15,378,300.00 18,287,300.00  

 

ตามที่ไดรายงานสถานะการคลังของเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

รายรับ รายจาย ประจำปงบประมาณ 2568 ไปแลวนั ้น  การจัดทำ

งบประมาณน ี ้ ได ดำเน ินการตามระเบ ียบข อบ ังค ับท ี ่กำหนดไว  

ทุกประการ และรายจายของหนวยงานก็ไดพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบ

เปนไปอยางประหยัด และระเบียบวิธีการงบประมาณทุกประการ  เพ่ือ

พัฒนาความกาวหนาของทองถ ิ ่นในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

นายกเทศมนตรีจึงขอเสนอเทศบัญญัติดังกลาวฯ  มาเพ่ือเสนอสมาชิกสภา

เทศบาลตำบลเมืองแกลงไดพิจารณาตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 
 
          นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป นายกเทศมนตรไีดแถลงหลักการและเหตุผลแลว ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบ 
นางกานดา  นามสงา  เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ 

เลขานุการสภาเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 

รวมแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2565  

ขอ 45 วรรค 3 กำหนดไววาญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา

สามวาระรวดเดียวไมไดและในการพิจารณาวาระที่สอง ใหกำหนดระยะเวลาเสนอ

คำแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั ่วโมงนับแตสภาทองถิ ่นมีมติรับหลักการแหง      

รางขอบัญญัติงบประมาณนั้น  

ขอ 47 ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง ใหที่ประชุมสภา

ทองถิ ่นปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหง       

รางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงคจะอภิปราย หามไมให  

ลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว  

เพื่อประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาทองถิ่นจะให

ตั้งคณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

ขอ 62 เมื่อไดอภิปรายไปพอสมควรแลว ถาสมาชิกสภาทองถิ่นเสนอญัตติ

ขอใหปดอภิปรายเพื ่อใหลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ

หรือไมหรือสงใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นพิจารณากอนรับหลักการ ตองมีสมาชิก

สภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีอยูในท่ีประชุม 

ขอ ๖๕ ถาไมมีผูใดจะอภิปรายตอไป ใหถือวาเปนการปดอภิปราย หรือถามี 

แตประธานสภาทองถ่ินเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลว ประธานสภาทองถ่ินจะ

เสนอใหที่ประชุมวินิจฉัยวาควรจะปดอภิปรายหรือไมก็ได เวนแตการอภิปรายตาม

ความในขอ ๗๒ 

เม่ือปดอภิปรายแลวใหประธานสภาทองถ่ินเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป สมาชิกทานใดจะอภิปราย  ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ 

นายสุทธิ  ตังสวานิช กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสุทธิ  ตังสวานิช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เขตเลือกตั้ง     

ท่ี 1 จากรางงบประมาณเทศบัญญัติ พ.ศ. 2568 ผมไดอานในตัวรางเทศบัญญัติท่ี

ทางนายกฯ ไดสงมา อานไดไมทุกหนาเพราะวาคอนขางที ่จะเยอะ ซึ ่งในตัว        

รางเทศบัญญัติ ผมไดดูในสวนของรายรับและรายจาย และก็มีขอสังเกตในบางสวน   

ในเรื่องของการจำแนกหมวดคาใชจาย ซึ่งผมก็ไดเขาไปศึกษาในตัวของหนังสือ    

สั่งการตาง ๆ นะครับ แตก็ยังมีขอสงสัยในสวนของคาบำรุงรักษาและซอมแซม     

 

        หนา 51 ... 
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หนา 51 ทานสมาชิกจะเปดดูไปพรอม ๆ กัน ก็ไดนะครับ ซึ ่งในปนี้ราคาเงิน

งบประมาณคอนขางสูง ตั้งอยูที่ 2,769,500 แตเปนการรวมจากทุกกอง มาอยู

ในกองคลังกองเดียว ในหมวดคาบำรุงรักษาและซอมแซม ผมมีประเด็นคำถามครับ

คือ เมื่อมีการนำมาตั้งในสวนของกองคลังแลว แลวกองอื่นเวลาที่จะเบิกจายการ

ซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ กองคลังเปนกองที่ตองทำเรื่องหรือวา กองตางๆทำเรื่อง

มาเบิกท่ีกองคลัง เพราะปกติแลวกองไหนกองนั้น ครุภัณฑเสียรถเสียก็ตองทำเรื่อง

ซอม แตพอมาในป 2568 นี้ มารวมอยูที่กองคลังกองเดียวเลย ผมขอสอบถาม

ทานประธานผ านไปย ังท านนายกเทศมนตรีและเจ าหน าท ี ่ งบประมาณ        

ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตร ีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ตามที่ทานสมาชิกสภาเทศบาล นายสุทธิ  ตังสวานิช ไดสอบถาม ผมขออนุญาต

ประธานสภาใหเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง ในสวนท่ีเปนระเบียบตัวนี้ 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางกานดา  นามสงา  เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล จริง ๆ แลว ในเรื ่องของการซักซอมทำงบประมาณ ประจำป 2568 มีหนังสือ     

สั่งการใหในเรื่องของคาบำรุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหมารวมไวที่กองคลัง 

เปนบริหารงานคลัง แตสำหรับคำถามที่บอกวา แลวเวลาเบิกเบิกยังไง แตละกอง

ตางคนตางเบิก ซ่ึงในคำชี้แจงของงบประมาณ ของกองคลังจะบอกวากองไหนตั้ง

งบประมาณ คือ จะใชแผนงานเปนหลัก ถาดูจากแผนงานคำชี้แจงงบประมาณ      

ขออนุญาตเปดคำชี้แจงงบประมาณของกองคลัง หนา 179 คำชี้แจงงบประมาณ

จะบอกเลยนะคะวา แผนงานแตละแผนงาน ซึ่งกองไหนรับผิดชอบ อยางเชน 

แผนงานบริหารทั ่วไป งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบ ก็จะมี

งบประมาณในสวนของคาซอมบำรุง คาบำรุงซอมแซมนี้อยูที ่ 280,000 บาท    

ในกองยุทธศาสตรจะมีอยู 20,000 บาท ในกองยุทธศาสตรจะแยกออกเปนงาน

บริหารทั่วไป และ  งานวางแผนสถิติและวิชาการ อีก 50,000 บาท สวนงาน

บริหารงานคลังอยูท่ี 350,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายในแตก

ออกมาเปนงานเทศกิจ ตั้งไว 300,000 บาท งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

200,000 บาท สวนกองการศึกษา คือ แผนงานการศึกษาอยูท่ี 50,000 บาท 

และยังแยกออกมาเปนงานระดับกอนวัยเรียนอีก 50,000 บาท สาธารณสุข    

แยกออกมาเปนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 20,000 บาท                  

 

       งานโรงพยาบาล ... 
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งานโรงพยาบาล 50,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

100,000 บาท สวนของงานศูนยบริการอีก 100,000 บาท สวนกองชางจะอยู

ในแผนงานเคหะและชุมชน ซึ่งประกอบดวยงานสวนสาธารณะ 250,000 บาท 

และก็ยังมีของกองสาธารณสุขที่อยูในแผนงานของเคหะและชุมชน คือ งานกำจัด

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอีก 494,500 บาท และมีสำนักปลัดท่ีมีของแผนงานสงเสริม

และสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชนอีก 5,000 บาท และมีในเรื่องของงานกีฬา

นันทนาการ ของกองการศึกษาอีก 250,000บาท และกองชางมีงานกอสรางอีก 

200,000 บาท ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือสั่งการท่ีกำหนดในเรื่อง

ของการจำแนกงบประมาณซึ่งปนี ้ กำหนดใหในเรื ่องของการบำรุงซอมแซม

ทรัพยสินใหมาท่ีกองคลัง แตเวลาเบิกกองที่มีหนาที ่รับผิดชอบจะมีหนาท่ีเบิก     

เขาเรียกวาเบิกภายใตแผนงาน การตั้งงบประมาณคือยึดแผนงานเปนหลัก ขอเรียน

ท่ีประชุมเพ่ือทราบคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุทธิ  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ซ่ึงในสวนของสองสามปนี้มา คือ ตามหนังสือสั่งการ หลาย ๆ ฉบับนะครับ ก็ทำให

ทางเจาหนาที่ เกิดความสับสนในการทำงาน ผมยกตัวอยางเชน ที่ผานมาที่ทาง

เทศบาล ท่ีชาวบานไดเสียโอกาสไปนะครับ ซึ ่งโครงการไฟแอลอีดี ที ่ผานมา

เทศบาลไดตั้งในหมวดผิด ประเภทผิด เราลงไปตั้งในประเภทกอสราง ซึ่งจริง ๆ 

แลว ผมก็ไดทราบมาวาทางเจาหนาที่กองคลังก็ไดทักทวงมาวา เราตั้งผิดตองตั้งใน

หมวดวัสดุครุภัณฑ ซึ่งตองเบิกในหมวดวัสดุครุภัณฑเทานั้น ก็เลยทำใหชาวบาน

เสียโอกาสไป เกือบปเหมือนกัน เราก็ตองมาตั้งงบประมาณใหม ซึ่งถาผมเดาไมผิด 

ตองมาตั้งในหมวดครุภัณฑไฟฟา วัสดุไฟฟาของป 2568 ซึ่งเปนงบประมาณท่ี

คอนขางจะสูงขึ้น อยูที ่ 6,218,500 บาท ในปนี้นะครับ ขอตอไปในขอสงสัย        

ท ีกระผมได อ านมาในเร ื ่องของเง ินค าตอบแทน หน า 38 งบดำเน ินงาน 

คาตอบแทนผูปฏิบัติงานราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ซ่ึงในป 2565 รายจายจริงอยู  ท่ี 13,000 บาท รายจายจริงป 2566 อยู  ท่ี 

7,350 บาท ประมาณการป 2567 เปนศูนยนะครับ แตพอมาในป 2568 มาอยู

ที่ 3,000,000 บาท ผมเรียนทานประธานผานไปถึงทานนายกฯ และเจาหนาท่ี

งบประมาณ ชวยชี้แจงเงินในสวนนี้ดวยครับวา ไมทราบวาเปนเงินสวนใด ถึงมีการ

มาตั้งในปนี้ถึง 3,000,000 บาท ครับ 

 
          นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางกานดา  นามสงา  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงในเรื ่องของเงินประโยชนตอบแทนอื ่นที่เปนกรณีพิเศษ ซึ่งตัวนี้เปนเงิน       

เขาเรียกวาถาเปนภาษาคำพูดก็คือ เงินโบนัสนั่นเอง ซ่ึงตัวเงินตัวนี้ทุกปจะมีการเขา

จะใหผูบริหารพิจารณาในการใหโบนัสแกพนักงาน แตการให คือ พิจารณาจากการ

ประเมิน ซึ่งจะมีคณะกรรมการประเมิน ถาผานการประเมินถึงจะไดแตถาไมผาน

การประเมินก็จะไมได สำหรับปนี้ท่ีตองตั้งก็เพราะวา หนังสือสั่งการแจงวา ถาไมมี

การตั้งในงบประมาณจะไมสามารถเบิกโบนัสได ก็ไดนำเรียนทานผูบริหารนะคะวา

จะใหตั้งตัวนี้ไหม ทานผูบริหารก็อนุญาตใหตั้งนะคะ ขอเรียนเพ่ือทราบนะคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม  ถาไมมีถือวาเปนการปดอภิปราย ขอให 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณหรือไม 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอถามมติท่ีประชุมวาสมาชิกทานใดเห็นชอบ รับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล รายจายประจำปงบประมาณ 2568 ในวาระท่ี 1 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ

หรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด รับหลักการ โปรดยกมือข้ึน 
     รับหลักการ     จำนวน       10       คะแนนเสียง 

      1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

  6. นายสายัณห  รุงเรือง 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 

   10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ไมรับหลักการ โปรดยกมือข้ึน 

     ไมรับหลกัการ    จำนวน        -        คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จำนวน       1       คะแนนเสียง 

  1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
 
 
       มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ รับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
    2568  ในวาระท่ี 1 
     รับหลักการ จำนวน       10       คะแนนเสียง 
     ไมรับหลักการ จำนวน         -        คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง จำนวน         1       คะแนนเสียง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป กรณีรับหลักการ ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ 

ประธานสภาเทศบาล 
นางกานดา  นามสงา  เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ 

เลขานุการสภาเทศบาล 

 

รับหลักการ 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14)   พ.ศ. 2562  
มาตรา 32 สภาเทศบาลมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเปนคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล
และมีอำนาจเลือกบุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพ่ือ
กระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอำนาจหนาท่ีของสภาเทศบาลแลว
รายงานตอสภาเทศบาล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมแกไขเพ่ิมเติม  
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2565 
     ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถ่ิน มี 2 ประเภท คือ 
     (1) คณะกรรมการสามัญประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจำนวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 
คน 
     ขอ 105 ภายใตบังคับ ขอ 103 ....... สภาทองถ่ินมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ี    
ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตาง ๆ ตามความจำเปนแกกิจการในหนาท่ี
ของสภาทองถ่ิน ดังนี้ 
          (3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
     ขอ 107 ภายใตบังคับ ขอ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน     ใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน แลวแตกรณี  ใน
กรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรอง ไมนอยกวาสองคน  เวนแตสภา
ทองถ่ินใดมีสมาชิกสภาทองถ่ินเทาท่ีมีอยูนอยกวาแปดคนใหมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองหนึ่งคน สวน
กรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 
     การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจำกัดจำนวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน และใหนำวิธีการเลือก
ตามขอ 12 และขอ ๑๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการลงคะแนนใหใชวิธียกมือข้ึนพนศรีษะ 
     ขอ 12 วิธีเลือก ........... ใหนำความในขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
     กรณีท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดใหสภาทองถ่ินใดมี ..... ไดมากกวาหนึ่งคน  
ใหเลือก ...... คนท่ีหนึ่งกอน แลวจึงเลือก ..... ในลำดับถัดไปท่ีละคนจนกวาจะครบตามจำนวนท่ีพึงมี 

ขอ 14 ... 
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    ขอ ๑๔ ในการเลือก............ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือ

วาผูนั้นไดรับเลือก 

    ขอ 8 วิธีเลือก ........ ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งท่ี

ตนเห็นสมควรใหเปนผูดำรงตำแหนง ........ การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวา

สองคน เวนแตสภาทองถิ่นใดมีสมาขิกสภาทองถิ่นเทาท่ีมีอยูนอยกวาแปดคนใหมีสมาชิกสภาทองถิ่น

รับรองหนึ่งคน โดยใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอไมจำกัด

จำนวน และใหสมาชิกสภาทองถิ่นลงคะแนนเลือกผูท่ีถูกเสนอช่ือคนหนึ่ง โดยวิธีเขียนหมายเลข

ประจำตัวของผูท่ีถูกเสนอช่ือ เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภา

ทองถิ่น ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะ 

ผูท่ีไดคะแนนสูงสุดนั้นโดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก  

ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน     

          ใหผูท่ีถูกเสนอชื่อไดรับหมายเลขประจำตัวเพ่ือใชในการลงคะแนนเลือกดวยวิธีจับสลาก โดยให

ผูท่ีถูกเสนอช่ือตกลงกันวาจะใหคนใดเปนคนจับสลากกอนหลัง  แลวใหจัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และ

ขนาดอยางเดียวกัน มีจำนวนเทากับจำนวนผูท่ีถูกเสนอชื่อ โดยเขียนหมายเลขประจำตัวตามลำดับให

ครบตามจำนวนผูท่ีถูกเสนอชื่อ หากตกลงกันไมไดใหประธานท่ีประชุมจับสลากวาผูใดจะเปนผูจับสลาก

กอนหลัง 

          ใหประธานท่ีประชุมประกาศหมายเลขประจำตัวของผูท่ีถูกเสนอชื่อตามลำดับหมายเลข 

          ใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกผูท่ีถูกเสนอชื่อ โดยวิธีเขียนหมายเลขประจำตัวผูท่ีถูกเสนอ

ชื่อลงในบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกัน ใสซอง แลวนำซองใสลงในหีบท่ีจัดไวดวยตนเองตอ

หนาประธานท่ีประชุม 

           วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนำความในขอ 39 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

          ใหประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนชวยตรวจนับคะแนน 

          วธิีจับสลาก ตามวรรคหนึ่งใหประธานท่ีประชุม ดำเนินการใหผูไดคะแนนสูงสุดเทากันตกลงกัน

เสียกอน วาจะใหผูใดเปนผูจับสลากกอนหลัง หากตกลงกันไมไดใหประธานท่ีประชุมจับสลากวาผูใดจะ

เปนผูจับสลากกอนหลัง แลวใหจัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกัน ตามจำนวนเทากับ

จำนวนผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือกเปน ..............” เพียงบัตรเดียว 

นอกนั้นเขียนขอความวา “ไมไดรับเลือกเปน………………………..” 

     ขอ 39 การเสนอญัตติดวยวาจานั้น คือในกรณีการเสนอชื่อสามารถเสนอชื่อดวยวาจาได โดยวิธีการ

ยกมือข้ึนพนศีรษะและยืนข้ึน ใหนำความในขอ 63 วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดยอนุโลม การรับรองญัตติ

เชนวานี้ ใหกระทำโดยวิธียกมือข้ึนพนศีรษะ 

 

            ขอ 63 ... 
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     ขอ 63 วรรคหนึ่ง สมาชกิสภาทองถ่ินผูใดประสงคจะกลาวถอยคำใดตอท่ีประชุมสภาทองถ่ินให   

ยกมือข้ึนพนศีรษะ เม่ือประธานสภาทองถ่ินอนุญาตแลว จึงกลาวโดยใหยืนกลาว ณ ท่ีของตนหรือ       

ณ ท่ีซ่ึงจัดไวก็ไดและตองกลาวกับประธานสภาทองถ่ิน 

     ขอ 108 เม่ือมีญัตติจะตองใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณา  ใหประธานสภาทองถ่ินสงญัตติ

นั้นไปยังคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ซ่ึงมีหนาท่ีตรงกับญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั้น หรือสงให

คณะกรรมการสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาญัตตินั้น  

     ขอ 110 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการ และสงใหคณะกรรมการแปรญัตติ

พิจารณาตามขอ 49 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตาม      

รางเดิมและตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานยอยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน 

 

 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตามระเบียบฯ กำหนดการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล รายจายประจำปงบประมาณ 2567 ซึ่งเปนคณะกรรมการสภาเทศบาล ประเภท

คณะกรรมการสามัญ จำนวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน โดยใหมีหนาที่รบั/

พิจารณาคำแปรญัตติ และตรวจรางเทศบัญญัติ   

ดังนั ้น ขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลเสนอวาคณะกรรมการแปรญัตติ     

รางเทศบัญญัติ ควรมีจำนวนเทาใด ขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ โดยตองมี

สมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา  2 คน 

- ขอเชิญ ส.ท.สาธิต  หิรัญรักษ 

นายสาธิต  หิรัญรักษ  กราบเรียน ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผม นายสาธิต  หิรัญรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1   
 ขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ จำนวน 6 ทานครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครับ (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 

ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จำนวน         2       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 

   1. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
      2. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
 - มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติราง       

เทศบัญญัติ เปนอยางอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ใหกำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ    

มีจำนวน 6 คน 

        นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ขอใหสมาชิกสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล  เสนอชื่อผูท่ีสมควรใหเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 1 โดยตองมี 
สมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา  2  คน 

     - ขอเชิญ ส.ท.สาธิต  หิรัญรักษ 
นายสาธิต  หิรัญรักษ  กราบเรียน ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผม นายสาธิต  หิรัญรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1   

ขอเสนอ นายศุภกร  แสงพงษพิทยา  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั ้งที ่ 2          
เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 1  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครับ (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 

ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จำนวน         2       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 

    1. นายสมปอง  งามเสง่ียม 

    2. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) 

- ถาไมมี เปนอันวา นายศุภกร  แสงพงษพิทยา สมาชิกสภาเทศบาล 

    เขตเลือกตั้งท่ี 2  ไดรับเลือกเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  คนท่ี 1 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 1 คือ  

 นายศุภกร  แสงพงษพิทยา สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี  2 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 2 ขอใหทานสมาชิกสภา 

ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล เสนอชื่อผูท่ีสมควรใหเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 2 โดย 
ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา 2 คน 

     - ขอเชิญ ส.ท. สาธิต  หิรัญรักษ 
นายสาธิต  หิรัญรักษ  กราบเรียน ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผม นายสาธิต  หิรัญรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1   

ขอเสนอ นางทัศนีย  ว ิส ุทธาธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั ้งที ่ 2              
เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 2  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครับ (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 

ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จำนวน         2       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 

     1. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
  2. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) 

- ถาไมมี เปนอันวา นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล 

    เขตเลือกตั้งท่ี 2   ไดรับเลือกเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  คนท่ี 2 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 2 คือ 
 นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
 

           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 3 ขอใหทานสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล เสนอชื่อผูท่ีสมควรใหเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 3 โดย 

ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา 2 คน 
     - ขอเชิญ ส.ท. สาธิต  หิรัญรักษ 
นายสาธิต  หิรัญรักษ  กราบเรียน ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผม นายสาธิต  หิรัญรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1   

ขอเสนอ นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 เปนกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 3  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครับ (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จำนวน         3       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 
  1. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
  2. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา 
  3. นายสายัณห  รุงเรือง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) 
- ถาไมมี เปนอันวา นายสมศักดิ์  ตือติ่ง สมาชิกสภาเทศบาล 

    เขตเลือกตั้งท่ี 2  ไดรับเลือกเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  คนท่ี 3 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 3 คือ  
 นายสมศักดิ์  ตือติ่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 4 ขอใหทานสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล เสนอชื่อผูท่ีสมควรใหเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 4 โดย 

ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา 2 คน 
     - ขอเชิญ ส.ท.สาธิต  หิรัญรักษ 
นายสาธิต  หิรัญรักษ  กราบเรียน ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผม นายสาธิต  หิรัญรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1   

ขอเสนอ นายเทิดศักดิ ์  อัชรีวงศไพศาล สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั ้งที ่ 1            
เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 4  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครบั (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จำนวน         2       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 
  1. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา 
  2. นายสายัณห  รุงเรือง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) 
- ถาไมมี เปนอันวา นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล  สมาชิกสภาเทศบาล 

    เขตเลือกตั้งท่ี 1  ไดรับเลือกเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  คนท่ี 4 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 4 คือ 
 นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 
 

             นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 5 ขอใหทานสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล เสนอชื่อผูท่ีสมควรใหเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 5 โดย 

ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา 2 คน 
     - ขอเชิญ ส.ท.สาธิต  หิรัญรักษ 
นายสาธิต  หิรัญรักษ  กราบเรียน ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผม นายสาธิต  หิรัญรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1   

ขอเสนอ นายสุทธิ  ตังสวานิช สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 เปนกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 5  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครับ (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จำนวน         2       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 
  1. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
  2. นายสายัณห  รุงเรือง 
  3. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) 
- ถาไมมี เปนอันวา นายสุทธิ  ตังสวานิช  สมาชิกสภาเทศบาล 

    เขตเลือกตั้งท่ี 1 ไดรับเลือกเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  คนท่ี 5 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 5 คือ 
 นายสุทธิ  ตังสวานิช  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 6 ขอใหทานสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล เสนอชื่อผูท่ีสมควรใหเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 6 โดย 

ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา 2 คน 
     - ขอเชิญ ส.ท.ทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม  กราบเรียน ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ดิฉัน นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2   

ขอเสนอ นายสาธิต  หิรัญรักษ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 เปนกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 6  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครับ (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จำนวน         2       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 
  1. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
  2. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) 
- ถาไมมี เปนอันวา นายสาธิต  หิรัญรักษ สมาชิกสภาเทศบาล 

    เขตเลือกตั้งท่ี 1 ไดรับเลือกเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  คนท่ี 6 
 
 
             มติท่ีประชุม ... 
 
 
 



 
~ 20 ~ 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 6 คือ 
 นายสาธิต  หิรัญรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 

    สรุป  ท่ีประชุมมีมตเิลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  ดังนี้ 
1. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
2. นางทัศนีย  วสิุทธาธรรม สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
3. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
4. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
5. นายสุทธิ  ตังสวานิช  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
6. นายสาธิต  หิรัญรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งท่ี 1 

โดยใหมีหนาท่ีรับ/พิจารณาคำแปรญัตติและตรวจรางเทศบัญญัติ 
 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป สำหรับในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นจะพิจารณา 3 วาระ 
ประธานสภาเทศบาล  รวดเดียวไมได ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ 
นางกานดา  นามสงา  เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2565 
         ขอ 45 วรรค 3 ญตัตริางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดยีวไมได ในการพิจารณาวาระท่ีสอง ใหกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญตัตไิว  ไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณน้ัน 
         ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญตัิท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให
ประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัติน้ันไปใหคณะกรรมการแปรญตัติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตอง
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญตัตดิวย 
          ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกำหนดตามวรรคหน่ึง ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็น
ควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัตก็ิใหเสนอคำแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอ และเสนอตอประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตตจิะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญตัต ิ
         ขอ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญตัตไิดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญตัิน้ันตามรางเดมิ และตามท่ีมีการแกไข
เพ่ิมเตมิ พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน รายงานน้ันอยางนอยจะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการ 
แกไขเพ่ิมเติม ในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตตเิก่ียวดวยการแปรญัตติน้ันเปนประการใด 
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานน้ัน แก
สมาชิกสภาทองถ่ินไม  นอยกวายีส่ิบสี่ช่ัวโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 
           ใหคณะกรรมการแปรญตัติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงขอสงสัยตาง ๆ       
เก่ียวกับรายงานน้ัน 
          ขอ 59 การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ จะกระทำไดเฉพาะการขอลดรายจาย หรือการขอลดจำนวนเงินท่ี          
ขออนุญาตจาย และตองมีจำนวนสมาชิกสภาทองถ่ินรับรอง 
          คำแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาทองถิ่นกำหนดตาม    
ขอ 45 วรรคสาม (ไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการ) และขอ 49  วรรคหน่ึง 
 

 
 

            ขอ 60 ... 
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         ขอ 60 หามไมใหแปรญตัติรายจายข้ึนใหม หรือเพ่ิมเตมิรายจาย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงคของจำนวนเงินท่ีขออนุมัติ
จาย เวนแตจะไดรับคำรับรองจากผูบริหารทองถ่ิน หรือคำแปรญัตตน้ัินผูบริหารทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ 
         ขอ ๖๑ หามไมใหแปรญตัติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีขอผูกพันอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 
         (1) ดอกเบ้ียและเงินสงใชตนเงินกู 
         (2) รายจายซึ่งเปนจำนวนเงินท่ีตองจายตามกฎหมาย 
        ถามีปญหาวา รายจายรายการใดมีขอผูกพันตามวรรคหน่ึงหรือไม ใหประธานสภาทองถ่ินเปนผูวินิจฉัย  ช้ีขาด 
         ขอ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาทองถ่ินจะกำหนดนัดประชุมเมือ่ใด ใหแจงใหผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูเสนอญัตติ 
และผูแปรญตัติ ทราบลวงหนาไมนอยกวายี่สิบสี่ช่ัวโมงกอนกำหนดเวลานัดประชุม 

 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอใหท่ีประชุมเสนอวาจะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติรางเทศบัญญัติ การพิจารณาคำแปรญัตติ และกำหนดนัดประชุมวาระ 2 

และวาระ 3 ขอเชิญ ส.ท.สาธิต  หิรัญรักษ ครับ 
นายสาธิต  หิรัญรักษ เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ 
 1. กำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2567 เปนเวลา 3 วัน ตั้งแตวันที่  ๑9 - 21  สิงหาคม 2567 
และกำหนดร ับคำแปรญัตต ิ  เวลา 08.30 น. – 16.30 น.ของแต ละวัน                
ณ หองประชุมเล็กกองชาง ชั้น 2 

 2. กำหนดระยะเวลานัดประชุมพิจารณาคำแปรญัตติและตรวจรางงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
กำหนดนัดประชุมเม่ือใด ใหแจงใหผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูเสนอญัตติ 
และผูแปรญัตติ ทราบลวงหนาไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนกำหนดเวลานัดประชุม 
ดวย (ในวันท่ี 22 สิงหาคม 2567 ณ หองประชุมเล็กกองชาง ชั้น 2)  

 3. กำหนดนัดประชุมพิจารณารางงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ      
พ.ศ.2568 วาระ 2,3 อีกครั้ง ในวันท่ี  ๒7  สิงหาคม 2567 เวลา   09.30    น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงแหงนี้ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครับ (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จำนวน        4       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 
  1. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา 

2. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
  3. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
  4. นายสายัณห  รุงเรือง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) 

    - ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
           มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
1. กำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เปนเวลา 3 วัน ตั้งแตวันท่ี  ๑9 - 21 สิงหาคม 2567 
และกำหนดร ับคำแปรญัตต ิ  เวลา 08.30 น. – 16.30 น.ของแต ละวัน                 
ณ หองประชุมเล็กกองชาง ชั้น 2 

 2. กำหนดระยะเวลานัดประชุมพิจารณาคำแปรญัตติและตรวจรางงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
กำหนดนัดประชุมเม่ือใด ใหแจงใหผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูเสนอญัตติ 
และผูแปรญัตติ ทราบลวงหนาไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนกำหนดเวลานัดประชุม 
ดวย (ในวันท่ี 22 สิงหาคม 2567 ณ หองประชุมเล็กกองชาง ชั้น 2) 

 3. กำหนดนัดประชุมพิจารณารางงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ      
พ.ศ.2568 วาระ 2,3 อีกในวันที่  ๒7  สิงหาคม 2567 เวลา   09.30    น.        
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงแหงนี้ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  
ประธานสภาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที ่ 2 เพิ ่มเติมครั ้งที ่ 2/2567 และแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2567 เทศบาล
ตำบลเมืองแกลง (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

 ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี เรื่อง    รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ฉบ ับท ี ่  2 เพ ิ ่มเต ิมคร ั ้ งท ี ่  3/2567 เทศบาลตำบลเม ืองแกลง               
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติ
รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติม
ครั้งท่ี 2/2567 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 3/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อรายงานผลตอสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548 แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 ใหผู บริหารทองถิ่นประกาศใช
แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนำไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ 
 
             บริหารงาน ... 
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บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อำเภอ 
หนวยงานที่เกี ่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน 

     เหตุผล 

  ดวยคณะผูบริหารเทศบาล ไดมีนโยบายในการวางแผนพัฒนาเทศบาล 
ใหสอดคลองตอความตองการของประชาชนในพื้นที่และสามารถแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีใหหมดไป  พรอมท้ังมีการประสานงานและ
บูรณาการรวมกันกับประชาชนในชุมชน และการทำงานรวมกันกับหนวยงานอ่ืน
รวมถึงเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุม 
การดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมมีประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผล          
ตามนโยบายของคณะผูบริหารที่ไดแถลงนโยบายการบริหารงานตอสภาเทศบาล
ตำบลเมืองแกลง โดยเทศบาลไดมีการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) ฉบ ับท ี ่  2 เพ ิ ่มเต ิมคร ั ้ งท ี ่  2/2567 และแผนพ ัฒนาท องถ่ิน               
(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับที ่ 2 เพิ ่มเติมครั ้งที ่ 3/2567 เทศบาลตำบล       
เมืองแกลง 

  ดังนั้น เพื่อใหการรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) ฉบ ับท ี ่  2 เพ ิ ่มเต ิมคร ั ้ งท ี ่  2/2567 และแผนพ ัฒนาท องถ่ิน              
(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับที ่ 2 เพิ ่มเติมครั ้งที ่ 3/2567 เทศบาลตำบล       
เมืองแกลง ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ ่มเติมถึง   
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 จึงขอ
รายงานผลมาเพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงไดทราบ ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

มติท่ีประชุม   ............รับทราบ...............................................      

 

            นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติ  รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  
ประธานสภาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที ่ 2 เพิ ่มเติมครั ้งที ่ 4/2567 เทศบาลตำบล    

เมืองแกลง (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 
 ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 4/2567  เทศบาลตำบลเมืองแกลง (กองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติ
รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อรายงานผลตอสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548 แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 ใหผู บริหารทองถิ่นประกาศใช
แผนพัฒนาที่อนุมัติแลว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อำเภอ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชน ในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน 

     เหตุผล 

  ดวยคณะผูบริหารเทศบาล ไดมีนโยบายในการวางแผนพัฒนาเทศบาล 
ใหสอดคลองตอความตองการของประชาชนในพื้นที่และสามารถแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีใหหมดไป  พรอมท้ังมีการประสานงานและ
บูรณาการรวมกันกับประชาชนในชุมชน และการทำงานรวมกันกับหนวยงานอ่ืน
รวมถึงเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุม 
การดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมมีประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผล         
ตามนโยบายของคณะผูบริหารที่ไดแถลงนโยบายการบริหารงานตอสภาเทศบาล
ตำบลเมืองแกลง โดยเทศบาลไดมีการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 4/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 

         ดังนั้น ... 
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  ดังนั้น เพื่อใหการรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 จึงขอรายงานผลมาเพื ่อให     
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงไดทราบ ตอไป 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

มติท่ีประชุม   ............รับทราบ...............................................      

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติ  รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประธานสภาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที ่  2 แกไขครั ้งที ่ 2/2567 เทศบาลตำบล      

เมืองแกลง (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 
 ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

ฉบับท่ี2 แกไขครั้งท่ี 2/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง                    
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติ
รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่  2 
แก ไข ครั ้ งที ่  2/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื ่อรายงานผลตอ         
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548 แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 ใหผู บริหารทองถิ่นประกาศใช
แผนพัฒนาที่อนุมัติแลว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อำเภอ หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวัน 
นับแตวันท่ีประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 

         เหตุผล ... 
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     เหตุผล 

  ดวยคณะผูบริหารเทศบาล ไดมีนโยบายในการวางแผนพัฒนาเทศบาล 
ใหสอดคลองตอความตองการของประชาชนในพื้นที่และสามารถแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีใหหมดไป  พรอมท้ังมีการประสานงานและ
บูรณาการรวมกันกับประชาชนในชุมชน และการทำงานรวมกันกับหนวยงานอ่ืน
รวมถึงเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ
ดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบาย
ของคณะผู บริหารที ่ไดแถลงนโยบายการบริหารงานตอสภาเทศบาลตำบล      
เมืองแกลง โดยเทศบาลไดมีการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ฉบับท่ี 2 แกไขครั้งท่ี 2/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

  ดังนั้น เพื่อใหการรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) ฉบับท่ี 2 แกไขครั้งท่ี 2/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 
การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 จึงขอรายงานผลมาเพื่อใหสภาเทศบาล
ตำบลเมืองแกลงไดทราบ ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

มติท่ีประชุม   ............รับทราบ...............................................      

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 7  ญัตติ  รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประธานสภาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้งที่ 5/2567,แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับที่ 2 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 และแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับที่ 2 แกไขครั้งที่ 3/2567 เทศบาลตำบล
เมืองแกลง (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

 ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2567, แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) ฉบับที่ 2 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 และแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับที่ 2 แกไขครั้งที่ 3/2567 เทศบาลตำบล
เมืองแกลง (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
           ดวยผูบริหาร ... 



 
~ 27 ~ 

 

ดวยผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติ
รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่  2 
เพิ ่ ม เติ มครั้ งที ่  5 /2567,  แผนพัฒนาท องถิ ่ น  (พ.ศ. 2566-2570)   
ฉบ ับท ี ่  2  เปล ี ่ ยนแปลงคร ั ้ งท ี ่  1 /2567 และแผนพ ัฒนาท  องถ ิ ่ น              
(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับที ่  2 แกไขครั ้ งที ่  3/2567 เทศบาลตำบล     
เมืองแกลง เพื่อรายงานผลตอสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี ้

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548 แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 ใหผู บริหารทองถิ่นประกาศใช
แผนพัฒนา  ท่ีอนุมัติแลว และนำไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อำเภอ หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวัน 
นับแตวันท่ีประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

     เหตุผล 

  ดวยคณะผูบริหารเทศบาล ไดมีนโยบายในการวางแผนพัฒนาเทศบาล 
ใหสอดคลองตอความตองการของประชาชนในพื้นที่และสามารถแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีใหหมดไป  พรอมท้ังมีการประสานงานและ
บูรณาการรวมกันกับประชาชนในชุมชน และการทำงานรวมกันกับหนวยงานอ่ืน
รวมถึงเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุม 
การดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมมีประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผล         
ตามนโยบายของคณะผูบริหารที่ไดแถลงนโยบายการบริหารงานตอสภาเทศบาล
ตำบลเมืองแกลง โดยเทศบาลไดมีการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2567, แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) ฉบับที ่ 2 เปลี ่ยนแปลงครั ้งที ่ 1/2567 และแผนพัฒนาทองถ่ิน        
(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับท่ี 2 แกไขครั้งท่ี 3/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

  ดังนั้น เพื่อใหการรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2567, แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) ฉบับที ่ 2 เปลี ่ยนแปลงครั ้งที ่ 1/2567 และแผนพัฒนาทองถ่ิน        
(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับที่ 2 แกไขครั้งที่ 3/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 จึงขอรายงานผลมาเพื่อใหสภา
เทศบาลตำบลเมืองแกลงไดทราบ ตอไป 

          ขอแสดงความนับถือ ... 
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               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

มติท่ีประชุม   ............รับทราบ............................................... 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 8  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖7 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร

หรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน 2 รายการ รวมเปนเงิน ๗,5๐๐ บาท (เจ็ดพันหารอย
บาทถวน) (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

 ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖7 เพ่ือไปตั้งจาย 

เปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส จำนวน 2 รายการ รวมเปนเงิน ๗,5๐๐ บาท (เจ็ดพันหารอย
บาทถวน) (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติ    
เพ่ือขออนุมัติจาก สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายใน   
งบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

     เหตุผล 

  ดวยกองยุทธศาสตรและงบประมาณ มีหนาที ่ร ับผิดชอบ งานจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่น งานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาแผน
ทองถิ่น งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล 
งานจัดทำเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจายประจำป งานประชาส ัมพันธ   
งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ และงานธุรการ โดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงาน ทำใหสะดวก รวดเร็ว การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

 

       และประสิทธิผล ... 
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และประสิทธ ิผลเกิดประโยชนส ูงส ุดตอองคกรและประชาชน จึงมีความ
จำเปนตองจัดซื ้อเครื ่องสำรองไฟฟา เนื ่องจากเครื ่องเดิมเสียใชงานไมได  
จำนวน 2 เครื่อง และสำหรับเครื่องคอมพิวเตอรที่ไมมีเครื่องสำรองไฟ จำนวน  
๑ เครื่อง เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 

  คณะผู บร ิหารได พ ิจารณาแลวเห ็นว า ม ีความจำเป นต องขอเสนอ            
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
๒๕๖7 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถ ิต ิและว ิชาการ หมวดค าคร ุภ ัณฑ   ประเภท คร ุภ ัณฑ คอมพ ิว เตอร  
หรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 2,5๐๐ บาท (สองพันหารอย
บาทถวน) และแผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน 1 รายการ รวมเปน
เงิน 5,0๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) รวมจำนวน 2 รายการ เปนจำนวนเงินท้ังสิ้น 
7,500 บาท (เจ็ดพันหารอยบาทถวน) รายละเอียดดังนี้ 

     โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
รายการท่ี ๑ 

     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
     หมวดคาครุภัณฑ 

  ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
 - จัดซื ้อเครื ่องสำรองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื ่อง ราคา 
เครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๒,๕๐๐ บาท 

     คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
     - มีกำลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) 
     - สามารถสำรองไฟฟาไดไมนอยกวา ๑๕ นาที 

  (เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

   รายการท่ี ๒ 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป 
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  

  - จัดซื ้อเครื ่องสำรองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน 2 เครื ่อง ราคา 
เครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท รวมเปนเงิน 5,0๐๐ บาท 
 
 
          คุณลักษณะ ... 
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     คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
     - มีกำลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) 
     - สามารถสำรองไฟฟาไดไมนอยกวา ๑๕ นาที 

(เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)       

      รวมโอนเพ่ิม เปนเงิน 7,5๐๐ บาท 
โอนลด 

      แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  

       หมวดคาวัสด ุ
  ประเภท ว ัสด ุสำนักงาน ต ั ้งไว  ๒0๐ ,๐๐๐ บาท ปจจ ุบ ันคงเหลือ 
155,222.01 บาท ขอโอนลด จำนวน 7,5๐๐ บาท เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ในแผนงานบริหารงานทั ่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท คร ุภ ัณฑคอมพิวเตอร หร ืออ ิ เล ็กทรอน ิกส   จำนวน 1 รายการ  
เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ VA  จำนวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๒,๕๐๐ บาท และเพื่อไป    
ต ั ้งจ ายเป นรายการใหม ในแผนงานบร ิหารงานท ั ่ ว ไป งานบร ิหารท ั ่ ว ไป              
หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน             
1 รายการ เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ VA  จำนวน 2 เครื่อง เปนเงิน 5,0๐๐ บาท 

           รวมโอนลด เปนเงิน 7,5๐๐ บาท 

 จึงเรียนมาเพื่อไดโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง เพื ่อพิจารณาอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖7       
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน 
1 รายการ รวมเปนเงิน 2,5๐๐ บาท (สองพันหารอยบาทถวน) และแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
หรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 5,0๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) 
รวมจำนวน 2 รายการ เปนจำนวนเงินทั ้งสิ ้น 7,500 บาท (เจ็ดพันหารอย      
บาทถวน) ซ่ึงเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗ ตอไป 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

 

         นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู

ในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน  11   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖7 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑ

คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน 2 รายการ รวมเปนเงิน ๗,5๐๐ บาท 
(เจ็ดพันหารอยบาทถวน) (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๑         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       ๑๐. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
         ๑๑. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 

มติท่ีประชุม ที ่ประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖7 เพื ่อไป           
ตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส จำนวน 2 รายการ รวมเปนเงิน ๗,5๐๐ บาท (เจ็ดพันหารอย    
บาทถวน) (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

       อนุมัติ  จำนวน       11     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน         -      คน   

                 นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 9  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖7 
ประธานสภาเทศบาล เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นหารอยบาทถวน) 
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

 ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ผมขออนุญาตทานประธานสภาให ทานรองอิสรีย  ปานงาม อานญัตติในระเบียบ

วาระท่ี 9 ครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป อนุญาตครับ  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล   
นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖7 เพ่ือไปตั้งจาย 

เปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นหารอยบาทถวน) 
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติ    
เพ่ือขออนุมัติจาก สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายใน    
งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

     เหตุผล 

  ดวยกองยุทธศาสตรและงบประมาณ มีหนาที ่ร ับผิดชอบ งานจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่น งานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาแผน
ทองถิ่น งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล 
งานจัดทำเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจายประจำป งานประชาส ัมพันธ   
งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ และงานธุรการ โดยใชชุดลำโพงเคลื่อนที่พรอม
ไมคลอย ในการปฏิบัติงานเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหมี
เครื ่องมือในการจัดกิจกรรม ลงพื ้นท่ี ในชุมชนตาง ๆ ในเขตเทศบาลตำบล     
เมืองแกลง ทำใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน
สูงสุดตอองคกรและประชาชน จึงมีความจำเปนตองจัดซื้อชุดลำโพงเคลื่อนท่ี
พรอมไมคลอย เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 

          คณะผูบริหาร ... 
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  คณะผู บร ิหารได พ ิจารณาแลวเห ็นว า ม ีความจำเป นต องขอเสนอ            

สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
๒๕๖7 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
หมวดค าคร ุภ ัณฑ ประเภท คร ุภ ัณฑไฟฟาและว ิทย ุ  จำนวน 1 รายการ  
เปนเงิน 10,500 บาท (หนึ่งหม่ืนหารอยบาทถวน) รายละเอียดดังนี้ 

     โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป  
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

   - จัดซื้อชุดลำโพงเคลื่อนที ่พรอมไมคลอย จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ     
10,๕๐๐ บาท รวมเปนเงิน 10,๕๐๐ บาท 

     คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
     - ลำโพงอเนกประสงค มีแอมปในตัว ขนาด 15 นิ้ว 
     - ดอก 15 นิ้ว กำลังขับ 650 วัตต 
     - ไมคลอย 2 ตัว 

  - AC:220V/50Hz BUILT-IN แบตเตอรี่ 12V12AH (แบตเตอรี่แหงใน
ตัวเครื่อง) 

- มี USB/SD เลน MP3/FM พรอม รีโมทคอลโทรล/มีบูลทูธ/สามารถ
บันทึกเสียงได 

     - ชอง DC 12V INPUT เชื่อมตอแบตเตอรี่จากภายนอก 
     - ชอง AUX INPUT ตอ CD/MD PLAYER 
     - หนาจอ LED Display บอกสถานะ 

   เปนไปตาม 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2567 

หนาท่ี 46 ลำดับท่ี 1 

-  เป นการจ ัดซ ื ้ อตามราคาท องตลาดโดยประหย ัดตามหน ั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง
การตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     

      รวมโอนเพ่ิม เปนเงิน 10,5๐๐ บาท 

 

         โอนลด ... 

 

 

 

 



 
~ 34 ~ 

 

 
     โอนลด 
      แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
       หมวดคาวัสด ุ

  ประเภท ว ัสด ุสำนักงาน ต ั ้งไว  ๒0๐ ,๐๐๐ บาท ปจจ ุบ ันคงเหลือ 
147,722.01 บาท ขอโอนลด จำนวน 10,5๐๐ บาท เพื่อไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ในแผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภท 
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ชุดลำโพงเคลื ่อนที ่พรอมไมคลอย     
จำนวน ๑ ชุด เปนเงิน 10,๕๐๐ บาท  

    รวมโอนลด เปนเงิน 10,5๐๐ บาท 

 จึงเรียนมาเพื่อไดโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง เพื่อพิจารณาอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖7  
เพื ่อตั ้งจ ายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป        
หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จำนวน 1 รายการรวมเปนเงิน 
10,5๐๐ บาท (หน ึ ่ งหม ื ่ นห  าร  อยบาทถ วน) ซ ึ ่ ง เป น ไปตามระเบ ี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗ ตอไป 

 
               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู

ในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน  11   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

 

 

             นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจำป ๒๕๖7 เพ ื ่อไปตั ้งจ ายเป นรายการใหม ในหมวดคาคร ุภ ัณฑ       

ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 10,500 บาท 
(หนึ่งหม่ืนหารอยบาทถวน) (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๑         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายสุทธิ  ตังสวานิช 

  ๑๐. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
                  ๑๑. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖7 เพื่อไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จำนวน    
1 รายการ รวมเป นเง ิน10,500 บาท (หน ึ ่ งหม ื ่นห าร  อยบาทถ  วน)                   
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

       อนุมัติ  จำนวน       11     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน         -      คน   

 

 

          นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 10  ญัตตขิออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป   
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑการเกษตร จำนวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 35,000.- บาท  
(สามหม่ืนหาพันบาทถวน) สำนักปลัดเทศบาล 

 ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑการเกษตร จำนวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 35,000.- บาท  
(สามหม่ืนหาพันบาทถวน) สำนักปลัดเทศบาล 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรี มีความจำเปนตองเสนอญัตติ เพื ่อขออนุมัติจาก       
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม           
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการเกษตร จำนวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 
35,000.- บาท (สามหม่ืนหาพันบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจายใน    
งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

     เหตุผล 

 เนื่องจากในปจจุบันมีพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงในหลายๆ 
พื้นที่ ทำใหเกิดกรณีตนไมหักโคนลม สรางความเดือดรอนใหประชาชนในพื้นท่ี 
สำนักปลัดเทศบาล ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จึงมีความจำเปนตองจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต เพื่อเปนเครื่องมือเครื่องใชใน
การปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพ และเกิดความคลองตัวสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจำเปน จึงขออนุมัติตอ   
สภาเทศบาลเพื ่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ      
พ.ศ. 2567 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
การเกษตร จำนวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 35,000.- บาท (สามหมื ่นหาพัน    
บาทถวน) มีรายละเอียดดังนี้ 

 

             รายการท่ี 1 ... 
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     รายการท่ี 1 

โอนเพ่ิม (เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม) สำนักปลัดเทศบาล 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑการเกษตร 

                     เครื ่องเลื ่อยโซยนต ขนาด 2 แรงมา แผนบังคับโซ 12 นิ ้ว จำนวน         
1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,000.- บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

      1. เครื่องยนต ขนาด 2 แรงมา 
                                2. กำลังวัตต 1.5 กิโลวัตต 
                                3. แผนบังคับโซ ขนาด 12 นิ้ว 
                                4. ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง 0.25 ลิตร 
                                5. ความจุของถังน้ำมันหลอลื่นโซ 0.145 ลิตร   
                                6. น้ำหนักของเครื่องเลื่อยสุทธิ 4.1 กิโลกรัม 
                          เปนไปตาม 

             - แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2566 
หนาท่ี 2 ลำดับท่ี 1  

                            - เปนการจัดซื้อตามราคาทองตลาดโดยประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพ่ือ
จัดซ้ือครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      รายการท่ี 2 
โอนเพ่ิม (เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม) สำนักปลัดเทศบาล 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑการเกษตร 
เครื่องเลื่อยโซยนต ขนาด 3.1 แรงมา แผนบังคับโซ 20 นิ้ว จำนวน           

1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
                                1. เครื่องยนต ขนาด 3.1 แรงมา 
                                2. กำลังวัตต 2.3 กิโลวัตต 
                                3. แผนบังคับโซ ขนาด 20 นิ้ว 
                                4. ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง 0.47 ลิตร 
 
                   5.ความจุ ... 
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                                5. ความจุของถังน้ำมันหลอลื่นโซ 0.2 ลิตร   
                                6. น้ำหนักของเครื่องเลื่อยสุทธิ 4.6 กิโลกรัม              
                          เปนไปตาม 

           - แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2566 
หนาท่ี 2 ลำดับท่ี 2  
            - เปนการจัดซื้อตามราคาทองตลาดโดยประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย         
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพ่ือ
จัดซ้ือครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  รวมโอนไปต ั ้งจ ายเป นรายการใหม คร ั ้ งน ี ้   35,000.-  บาท        
(สามหม่ืนหาพันบาทถวน) 

     โอนลด 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝายประจำ) 

  ประเภท เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น (เทศบัญญัติฯ 
หนา 181) งบประมาณตั ้งไว 764,700.- บาท ขอโอนลดครั ้งนี ้ เปนเงิน 
35,000.- บาท เพื่อนำไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
การเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต ขนาด 2 แรงมา แผนบังคับโซ 12 นิ้ว 
จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 13,000.- บาท และขนาด 3.1 แรงมา แผนบังคับโซ 
20 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 22,000.- บาท รวมเปนเงิน 35,000.-บาท 

     รวมโอนลดครั้งนี้  35,000.-  บาท (สามหม่ืนหาพันบาทถวน) 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาทศบาลตำบล 
เมืองแกลง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖7 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดคาครุภ ัณฑ ประเภทครุภ ัณฑ
การเกษตร จำนวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 35,000.- บาท (สามหมื่นหาพัน
บาทถวน) ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒๗ ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 
  

          นายเกรียงไกร …
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู

ในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในที่ประชุมแลว มีจำนวน  11  คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑการเกษตร จำนวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 35,000.- บาท  
(สามหม่ืนหาพันบาทถวน) สำนักปลัดเทศบาล   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม  

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๑         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
               ๑๐. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
                  ๑๑. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 

มติท่ีประชุม ที ่ประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ       
พ.ศ. 2567 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑการเกษตร จำนวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 35,000.- บาท     
(สามหม่ืนหาพันบาทถวน) สำนักปลัดเทศบาล 

       อนุมัติ  จำนวน       11     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน         -      คน   

         นายเกรียงไกร ... 

 

 



 
~ 40 ~ 

 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลในการที่อนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซ้ือ

เครื่องเลื่อยยนต ใหกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพราะวางานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยยังไมมี ท่ีผมพูดวาไมมี คือ ตอนนี้ไมมีเครื่องโซเลื่อยยนตท่ี
จะใช เพราะวาในอดีตที่ผานมา ผมจำไมไดวามีการซื้อหรือไม แตที่ผานมาไดทำ
หนังสือไปขอจากกระทรวงทรัพยากร ในการท่ีเขาตรวจยึดมาจากการจับกุมตาง ๆ  
งานปองกันทุกวันนี้ไมมีเครื่องเปนของตัวเอง ยกตัวอยาง เมื่อปไหนที่ตนไมลมท่ี
ทางเขาสนามกีฬางานปองกันก็ไมมีเครื ่องโซเลื ่อยยนต และของกองชางก็เสีย      
ซ่ึงงานปองกันท่ีผานมาก็ตองไปยืมกูภัยพุทธศาสตร ฉะนั้นงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจะตองมีตัวนี้ไว ปนี้ก็มีฝนฟาและลมแรง ทุกวันนี้ท่ีลมกันเมื่อเดือนท่ี
แลว พอดีมีเครื่องโซเลื ่อยยนตของกองชาง ก็ขอชี้แจงใหทานประธานสภาและ  
ทานสมาชิกไดทราบ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุทธิ  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ในระเบียบวาระที่ 10 ในเรื่องของเครื่องเลื่อยโซยนต จำนวน 2 ตัว ตอเนื่องจาก

ทานนายกฯ เมื่อสักครูนะครับ เทศบาลเคยซื้อไปในสวนของงานสวนสาธารณะ  
กองชาง ตอนนั้นซื ้อ จำนวน 4 ตัว คือ รุ น 12 นิ ้ว จำนวน 2 ตัว รุ น 20 นิ้ว 
จำนวน 2 ตัว ตอนนั้นซ้ือไปเม่ือ ถาผมจำไมผิดนาจะ 2-3 ปท่ีแลว ผมยังเอะใจแต
ไมอยากจะพูดนะครับ ทั้งในเรื ่องของราคาธรรมดานะครับ สองสามปที่ผานมา
ราคาก็ข้ึนมาหนอยนึง ตอนนั้นถาผมจำไมผิด 12 นิ้วอยูท่ีเครื่องละ 11,000 บาท 
วันนี ้มาเสนอที่ 13,000 บาท และ 20 นิ ้วอยู ที ่ 18,000 บาท วันนี้ก็จัดซ้ือ
เครื่องละ 22,000 บาท แตคราวนั้นที่ซื้อทางรานผูจำหนายใหกับทางเทศบาล 
เขาลงทะเบียนเครื่องใหกับทางเทศบาลดวยนะครับ ตรงนี้ผมตองฝากทานประธาน
ผานไปยังผูบริหารและเจาหนาที่ดูดวยวา ทางรานปกติแลวเราซื้อเครื่องเลื่อย      
โซยนต ทางรานจะทำเรื่องยื่นขออนุญาตครอบครองดวยนะครับกับทางกรมปาไม 
ซึ ่งจะตองทำหมด ทางเทศบาลเราเองยังไงก็ตองมีใบอนุญาตครอบครองดวย     
นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีทานใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ ถาไมมี ผมขอไประเบียบวาระถัดไป 
ประธานสภาเทศบาล นะครับ 

 

           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 11  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป   
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2567 เพื ่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ  

จำนวน 5 รายการ รวมเปนเงิน 147,600 บาท (หนึ ่งแสนสี ่หมื ่นเจ็ดพัน      
หกรอยบาทถวน) (สำนักปลัดเทศบาล) 

 ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 

เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน 5 รายการ 
รวมเปนเงิน 147,600 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกรอยบาทถวน) 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรี มีความจำเปนตองเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจาก  
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โอนเงินงบประมาณ เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ในแผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบร ิหารทั ่วไป จำนวน 5 รายการ 
ประกอบดวย หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 
รวมเปนเงิน 131,600 บาท (หนึ ่งแสนสามหมื่นหนึ ่งพันหกรอยบาทถวน)                
และหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน 
1 รายการ รวมเปนเงิน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน) โดยมีหลัก
และเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

     เหตุผล 

  ดวย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป มีความประสงคจะ
ดำเนินการจัดซ้ือครุภัณฑสำนักงาน คือโตะประชุม โตะประชุมตอหัวทาย เกาอ้ีใช
ในหองประชุมสภาเทศบาล ซึ ่งมีการใชงานมาเปนเวลานานและมีการชำรุด
เสียหาย สำหรับโตะหมูบูชา ปจจุบันมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ อยางตอเนื่อง     
และตองมีการติดตั ้งไวเปนเวลานาน เพื ่อใหมีความเพียงพอตอการใชงาน          
จึงประสงคจะดำเนินการจัดซื้อเพิ่ม และครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
งานบริหารทั่วไปมีความประสงคจัดซื้อ เนื่องจากเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
เอกสารซ่ึงมีปริมาณมากข้ึนลงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส คณะผูบริหารได 

 

             พิจารณา ... 
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พิจารณาแลว เห็นวามีความจำเปนจึงขออนุมัติตอสภาเทศบาล เพ่ือขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เปนเงิน 
131,600  บาท (หน ึ ่ งแสนสามหม ื ่นหน ึ ่ งพ ันหกร อยบาทถ วน) และ             
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน        
1 รายการ เปนเงิน 16,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน) จำนวน 5 รายการ 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 147,600 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันหกรอยบาทถวน) 

  โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    งานบริหารงานท่ัวไป 
    งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน  
รายการที่ 1 จัดซื้อโตะสำหรับหองประชุมสภาเทศบาล จำนวน 18 ตัว ราคา                

ตัวละ 3,500 บาท เปนเงิน  63,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้   
- โตะประชุมทรงสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดความกวางไมนอยกวา 150 เซนติเมตร 

ความลึกไมนอยกวา  60 เซนติเมตร และความสูงไมนอยกวา 75 เซนติเมตร 
- หนาโตะทำจากไม  
- วัสดุและอุปกรณท่ีประกอบท้ังหมด ตองมีความม่ันคงแข็งแรงตามมาตรฐาน มอก. 
- สินคามีรับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป 

 - เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ และจัดซื ้อตามราคาทองตลาด     
โดยประหยัด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี  
22 มิถุนายน 2552 เรื ่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมครั้งท่ี 
5/2567 หนาท่ี 34 ลำดับท่ี 1 

รายการที่ 2 จัดซื้อโตะประชุมตอหัวทาย จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,600 บาท           
เปนเงิน  5,200 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี ้

- โตะประชุมครึ่งวงกลม ขนาดความกวางไมนอยกวา 120 เซนติเมตร ความลึก  
ไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และความสูงไมนอยกวา 75 เซนติเมตร 

- หนาโตะทำจากไม  
- วัสดุและอุปกรณท่ีประกอบท้ังหมด ตองมีความม่ันคงแข็งแรงตามมาตรฐาน มอก. 
- สินคามีรับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป 
 
 

              เปนราคา ... 
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- เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ และจัดซื ้อตามราคาทองตลาด     
โดยประหยัด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี   
22 มิถุนายน 2552 เรื ่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมครั้งท่ี 
5/2567 หนาท่ี 34 ลำดับท่ี 2 

รายการที่ 3 จัดซื้อเกาอี้สำหรับหองประชุมสภาเทศบาล  จำนวน 18 ตัว ราคา             
ตัวละ 3,000 บาท เปนเงิน  54,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- เบาะหนังและพนักพิงเปนเบาะหนังสีดำ มีขนาดกวางไมนอยกวา 54 เซนติเมตร 
ความลึกไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ความสูงไมนอยกวา 90 เซนติเมตร  

- มีท่ีวางแขน 

- โครงขาเกาอ้ีแบบเหล็กชุบโครเม่ียม รองรับน้ำหนักไดไมนอยกวา 100 กิโลกรัม 

- วัสดุและอุปกรณท่ีประกอบท้ังหมด ตองมีความม่ันคงแข็งแรงตามมาตรฐาน มอก. 
  - สินคามีรับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป 

- เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ และจัดซื้อตามราคาทองตลาดโดย
ประหยัด ตามหนังสือสั ่งการกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี         
22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑและรถยนตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมครั้งท่ี 
5/2567 หนาท่ี 34 ลำดับท่ี 3 

รายการที่ 4 จัดซื้อโตะหมูบูชา ขนาด 9 นิ้ว  จำนวน 1 ชุด  ราคา 9,400 บาท             
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี ้

- ทำดวยไมสัก 

- มีโตะหมูบูชา 9 ตัว ความกวางตัวละ 9 นิ้ว 

- มีฐานรองโตะหมู 
  - ครุภัณฑสำนักงาน เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ และจัดซื้อตามบัญช ี          
ราคามาตรฐานครุภัณฑ  
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมครั้งท่ี 
5/2567 หนาท่ี 35 ลำดับท่ี 4 

   โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
 
                เพ่ือจาย ...
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  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ  
แบบท่ี  1 ราคา 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัต ิ (Auto Document 
Feeder) ไดไมนอยกวา 30 แผน 

- สามารถสแกนเอกสารได 2 หนาแบบอัตโนมัติ  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 23 ppm  
- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 

  - ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  เปนไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร   

          รวมขอโอนเพ่ิม (ตั้งจายรายการใหม) ครั้งนี้ จำนวน 147,600 บาท (หนึ่งแสน
ส่ีหม่ืนเจ็ดพันหกรอยบาทถวน) 

  โอนลดจาก 
      แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 
งบดำเนินงาน 
หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  

  คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการ   
รับเสด็จสงเสด็จพระมหากษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ งบประมาณตั ้งไว 
200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) งบประมาณคงเหลือ 170,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 
เปนเงิน 147,600 บาท เพื่อนำไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน เพื่อจัดซื้อโตะ
สำหรับหองประชุมสภาเทศบาล จำนวน 18 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท เปนเงิน  
63,000 บาท จัดซ้ือโตะประชุมตอหัวทาย จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,600 บาท เปนเงิน  
5,200 บาท จัดซื้อเกาอี้สำหรับหองประชุมสภาเทศบาล จำนวน 18 ตัว ราคาตัวละ 
3,000 บาท เปนเงิน  54,000 บาท จัดซื ้อโตะหมู บูชา หมู  9 จำนวน 1 ชุด ราคา  
9,400 บาท และครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร 
สำหรับงานเก็บเอกสารระดบัศูนยบริการ แบบท่ี  1 ราคา 16,000 บาท 

รวมขอโอนลดในครั้งนี้ จำนวน 147,600 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหก
รอยบาทถวน)  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวธิีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 
ขอ 27 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ ... 
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               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู

ในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในที่ประชุมแลว มีจำนวน  10  คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2567 เพื ่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

จำนวน 5 รายการ รวมเปนเงิน 147,600 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน    
หกรอยบาทถวน) (สำนักปลัดเทศบาล)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑0         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
               ๑๐. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม)  จำนวน     1     คน 

      1. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
 
            มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 
เพื ่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน  5 รายการ       
รวมเปนเงิน 147,600 บาท (หนึ ่งแสนสี ่หมื ่นเจ็ดพันหกรอยบาทถวน)    
(สำนักปลัดเทศบาล) 

       อนุมัติ  จำนวน       10     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน         -      คน   
ไมอยูในท่ีประชุม จำนวน         1     คน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 12  ญัตตขิออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป   
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 256๗ เพื ่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ   

จำนวน ๖ รายการ รวมเปนเงิน ๗๙,๘๐๐ บาท (-เจ็ดหมื่นเกาพันแปดรอย   

บาทถวน-)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 256๗ 

เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน ๖ รายการ 
รวมเปนเงิน ๗๙,๘๐๐ บาท (-เจ็ดหม่ืนเกาพันแปดรอยบาทถวน-) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง  มีความจำเปนตองเสนอญัตติ  
เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจาย

รายการใหม ในหมวดครุภัณฑ จำนวน ๖ รายการ ในแผนงานสังคมสงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห จำนวน ๔ รายการ คือ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน ๓ รายการ ครุภัณฑสำนักงาน จำนวน   
๑ รายการ และในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน จำนวน ๒ รายการ คือ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน ๑ รายการ ครุภัณฑสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๗๙,๘๐๐ บาท (-เจ็ดหมื่นเกาพันแปดรอยบาทถวน-) โดยมี

หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
     หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่มโอนลดท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

 
 
         เหตุผล ... 
 
 



 
~ 47 ~ 

 

เหตุผล 

  เนื ่องจากในปจจุบ ันงานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลเปน
หนวยงานท่ีมีหนาที ่ร ับผิดชอบเกี ่ยวกับการสังคมสงเคราะหที ่เกี ่ยวกับเด็ก 

เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสทางสังคม  การสงเสริมสวัสดิการเด็กและ

เยาวชน การพัฒนาชุมชน และงานกิจกรรมชุมชนโดยการใหคำปรึกษาแนะนำ

เกี่ยวกับงานตางๆ ของชุมชนรวมถึงยังมีงานตามภารกิจถายโอนท่ีใหแกองคกร

ปกครองส วนทองถ ิ ่นด ูแล ซึ ่งในปจจ ุบ ันไดม ีปร ิมาณงานที ่ เพ ิ ่มมากข้ึน             

งานสวัสดิการสังคม  สำนักปลัดเทศบาล  จึงมีความจำเปนตองจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส และครุภัณฑสำนักงาน เพื ่อเปนเครื ่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานทำใหการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพเกิดความคลองตัว
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

  คณะผู บร ิหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจำเปนตองขอเสนอ       

สภาเทศบาล เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากแผนงานสังคมสงเคราะห        

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  และในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน เปนเงิน ๗๙,๘๐๐ บาท 

(-เจ็ดหมื ่นเกาพันแปดรอยบาทถวน-)  เพื ่อไปตั ้งจายรายการใหมในหมวด        

คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส และครุภัณฑ

สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห  และในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน รวมเปนเงินทั ้งสิ ้น ๗๙,๘๐๐ บาท           

(-เจ็ดหม่ืนเกาพันแปดรอยบาทถวน-)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   ๑.โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
     งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  
รายการท่ี 1 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ 

*(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่องๆละ  ๒๔,๐๐๐ บาท 
รวมเปนเงิน ๔๘,000 บาท โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้
 1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๖ แกนหลัก (๖ core) 
และ 1๒ แกนเสมือน (1๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาิกาไดใน
กรณ ีท ี ่ ต อง ใช ความสามารถในการประมวลผลส ู ง  (Turbo Boost หรือ             
Max Boost)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาิกาสูงสุดไมนอยกวา 4.๒ GHz จำนวน 
1 หนวย 
                 2.หนวย ... 
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2. หน วยประมวลผลกลาง (CPU) ม ีหน วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
 3.  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือดีกวา ดังนี้ 
     3.1 เป นแผงวงจรเพ ื ่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหล ักท ี ่ มี
หนวยความจำขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
     3.2 มีหนวยประมวลผลเพื ่อแสดงภาพติดต ั ้งอย ู ภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจำ
หลักในการแสดงภาพขนาด ไมนอยกวา 2 GB  หรือ 

    3.3 มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
 4. มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 8 GB  

5. มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
๑ TB หรือชนิด Solid  State  Drive  ขนาดความจุไมนอยกวา  ๒๕0 GB จำนวน 
1 หนวย 

6. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network  Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา  1  ชอง 

     7. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
8. มีแปนพิมพและเมาส 
9. มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จำนวน 1 หนวย 
รายการที่ 2  จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ       

(Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่องๆละ ๔,๑00 บาท รวมเปนเงิน ๘,๒00 บาท 
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผูผลิต 

     2. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi 
  3. มีความเร็วในการพิมพรางขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไมนอยกวา 

๑๙ หนาตอนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพตอนาที 
4. มีความเร็วในการพิมพรางสีสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไมนอยกวา   

๑๕ หนาตอนาที(ppm) หรือ ๕ ภาพตอนาที 
๕. มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จำนวน       

ไมนอยกวา  ๑  ชอง 
๖. มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา ๕๐ แผน 

                       ๗. สามารถใชไดกับ A๔ , Letter , Legal และสามารถกำหนดขนาดของ
กระดาษเองได 

           รายการท่ี 3 ... 
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รายการที ่  ๓ จ ัดซ ื ้อเคร ื ่องสำรองไฟฟา ขนาด 800 VA จำนวน               
3 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท  เปนเงิน 7,500 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    1.  มีกำลังไฟฟาขาออก (Output )ไมนอยกวา 800 VA  (480  Watts) 
    2.  สามารถสำรองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

(สำหร ับรายการค าคร ุภ ัณฑ คอมพ ิว เตอรหร ืออ ิ เล ็กทรอน ิกส                 
ทั้ง ๓ รายการ เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

   ๒.โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
     งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน  
รายการ จ ัดซ ื ้อเก าอ ี ้สำน ักงานม ีท าวแขน จำนวน ๒ ต ัวๆ ละ         

๓,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๖,000 บาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้
    1.  ขนาดเกาอ้ีไมนอยกวา ความกวาง ๕๗ x ลึก ๕๕ x สูง ๔๐ เซนติเมตร 
    2.  ท่ีนั่งทำจากฟองน้ำอยางดีหุมหนา PVC 
    3.  สามารถปรับความสูงดวยระบบแกส ท่ีนั่งหมุนไดรอบ 
    4.  ท่ีเทาแขนเปนพลาสติกอยางดี  

     5.  รับน้ำหนักไดไมนอยกวา 80 กิโลกรัม 
     ๖.  รับประกันคุณภาพไมนอยกวา ๑ ป 

(เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ และจัดซื ้อตามราคา
ทองตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว.1989 ลงวันที่  22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซ้ือ
ครุภณัฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

๓.โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานสังคมสงเคราะห 
     งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห   
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  
รายการ  จัดซื ้อเครื ่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั ้งถังหมึกพิมพ       

(Ink Tank Printer) จำนวน  ๑ เครื่อง  เปนเงิน  ๔,๑00 บาท โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้ 

 
                   1.เปนเครื่องมือ ... 
 
 
 



 
~ 50 ~ 

 

1.  เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผูผลิต 

     2.  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi 
  3.  มีความเร็วในการพิมพรางขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A๔           

ไมนอยกวา ๑๙ หนาตอนาที(ppm) หรือ ๘.๘ ภาพตอนาที 
4.  มีความเร็วในการพิมพรางสีสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไมนอยกวา 

๑๕ หนาตอนาที(ppm) หรือ ๕ ภาพตอนาที 
๕.  มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จำนวนไม

นอยกวา  ๑  ชอง 
๖.  มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา ๕๐ แผน 
๗.  สามารถใชไดกับ A๔ , Letter , Legal และสามารถกำหนดขนาดของ

กระดาษเองได  
(สำหร ับรายการค าคร ุภ ัณฑ คอมพ ิว เตอรหร ืออ ิ เล ็กทรอน ิกส                 

ทั้ง ๓ รายการ เปนไปตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

๔.โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานสังคมสงเคราะห 
     งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห   
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน  
รายการ จัดซ้ือเกาอ้ีสำนักงานมีทาวแขน จำนวน ๒ ตัวๆละ  ๓,๐๐๐ บาท 

รวมเปนเงิน ๖,000 บาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้
    1.  ขนาดเกาอ้ีไมนอยกวา ความกวาง ๕๗ x ลึก ๕๕ x สูง ๔๐ เซนติเมตร 
    2.  ท่ีนั่งทำจากฟองน้ำอยางดีหุมหนา PVC 
    3.  สามารถปรับความสูงดวยระบบแกส ท่ีนั่งหมุนไดรอบ 
    4.  ท่ีเทาแขนเปนพลาสติกอยางดี  

     5.  รับน้ำหนักไดไมนอยกวา 80 กิโลกรัม 
     ๖.  รับประกันคุณภาพไมนอยกวา ๑ ป 

(เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ  และจัดซื ้อตามราคา
ทองตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว.1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซ้ือ
ครุภณัฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

รวมโอนเพ่ิม ๗๙,800 บาท 
 
 
       โอนลด ...
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โอนลด 
๑.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

     งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน              

งบดำเนินงาน 
     หมวดคาใชสอย 

 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอ่ืนๆ 

รายการ โครงการพ ัฒนาศ ักยภาพผ ู นำช ุมชน งบประมาณตั ้ งไว             
๓๕๐,000 บาท คงเหลือ ๖๖,๗๗๐ บาท จึงขอโอนลด  ๖๖,๗๐๐ บาท เพื่อนำไป   

ตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  เพื ่อจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน
ประมวลผล  แบบที ่ ๑ *(จอแสดงภาพขนาดไมน อยกวา 19 นิ ้ว) จำนวน            
๒ เครื่อง ๆ ละ  ๒๔,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๔๘,000 บาท และจัดซ้ือเครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่องๆละ 
๔,๑00 บาท รวมเปนเงิน ๘,๒00 บาท  และจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 
800 VA จำนวน 3 เครื่องๆละ 2,500 บาท  เปนเงิน 7,500 บาท และเพ่ือ
นำไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริม

และสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

สำนักงาน เพ ื ่อจ ัดซ ื ้อเก าอ ี ้สำน ักงาน มีท าวแขน จำนวน ๑ ต ัว เป นเงิน        
๓,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๖๖,๗๐๐ บาท 

๒.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

     งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน              

งบดำเนินงาน 
     หมวดคาตอบแทน 
     ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 

รายการ เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจำ 
งบประมาณต ั ้ งไว   ๔๐,๑00 บาท คงเหล ือ ๒๘,๕๖๕ บาท จ ึงขอโอนลด           
๑๓,๑๐๐ บาท เพ่ือนำไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑสำนักงาน เพื่อจัดซื้อเกาอี้สำนักงานมีทาวแขน จำนวน ๑ ตัว   
เปนเงิน ๓,๐๐๐ บาท และเพื่อนำไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภณัฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม 
 
          ติดตั้ง ... 
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ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง  เปนเงิน ๔,๑00 บาท 
และเพื่อนำไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน     
เพื่อจัดซื้อเกาอี้สำนักงานมีทาวแขน จำนวน ๒ ตัวๆละ ๓,๐๐๐ บาท เปนเงิน  
๖,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๑๓,๑๐๐ บาท 

      รวมโอนลด   ๗๙,๘00    บาท  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล 
เมืองแกลง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
256๗ เพื่อตั้งจายรายการใหม ในหมวดครุภัณฑ จำนวน ๖ รายการ ในแผนงาน

สังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห จำนวน ๔ รายการ คือ 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน  ๓  รายการ  ครุภัณฑสำนักงาน  
จำนวน ๑ รายการ  และในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน จำนวน ๒ รายการ คือ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน ๑ รายการ ครุภัณฑสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ    
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๗๙,๘๐๐ บาท (-เจ็ดหมื่นเกาพันแปดรอยบาทถวน-) ซึ่งเปนไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 ขอ 27  ตอไป  
 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม         
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ 
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายเทิดศักดิ ์ อัชรีวงศไพศาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง              

เขตเลือกตั้งที่ 1 ในวาระที่ 12 ผมก็ดูจากขอมูลมาแลวนะครับ มีขอสงสัยและ
ขอเสนอ โดยผมจะเริ ่มจากขอสงสัยกอนแลวกัน สวนในวาระนี ้ รายการที ่ 3     
ตามขอมูล จะมีการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟา จำนวน 3 เครื่อง ตรงนี้ผมสงสัยวา
เปนการจัดซื ้อใหมเพื ่อใชรวมกับครุภัณฑหรือจัดซื ้อคอมพิวเตอร 2 เครื ่อง          
ในรายการที่ 1 ใชหรือไม แลวทำไมจัดซื้อคอมพิวเตอร 2 เครื่อง และซื้อเครื่อง
สำรองไฟฟา 3 เพราะเครื่องสำรองไฟฟาที่เราเห็นตามทองตลาดที่เราจัดซื้อกัน 
ชวงตอพวงจะมี 3 ชอง เทากับวาเราซื้อตัวสำรองไฟฟาเราจะได 3 ชองในการ
เสียบตอไฟ ตรงนี้ผมอยากจะใหเจาหนาที่ชวยชี้แจงนิดนึง เพราะตรงนี้ผมสงสัย 
แลวเรื่องท่ีจะเสนอ ก็จะหลังจากท่ีเจาหนาท่ีชี้แจงครับ 

 

            นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ที่ทานสมาชิกไดสอบถามหรือมีขอสงสัยในเรื ่องของการจัดซื ้อ ผมขออนุญาต     

ทางทานประธานสภาฯ ใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ไดชี้แจงครับ 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเจาหนาท่ีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวธัญวรัตน  สิริตติยานนท เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
รก.หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ดิฉัน นางสาวธัญวรัตน  สิริตติยานนท ขอชี้แจงในสวนของเครื่องสำรองไฟนะคะ   

ที่เราจัดซื้อใหมทั้งสามเครื่อง คือ สองเครื่องซื้อมาควบคูกับที่จัดซื้อใหมสองเครื่อง 
สวนเครื่องสำรองไฟอีกหนึ่งเครื่อง คือ จัดซื้อใหกับเครื่องคอมพิวเตอรอีกหนึ่ง
เครื่องที่เคยจัดซื้อไวกอนหนานี้แลว และเครื่องสำรองไฟที่เราจัดซื้อมา สวนใหญท่ี
ไดมาจะมีชองเสียบท่ีสำหรับตัวเคสหนึ่ง และเสียบจอหนึ่ง เครื่องหนึ่งเลยจะตองใช
กับเครื่องสำรองไฟหนึ่งเครื่องก็จะไดเฉพาะคอมพิวเตอรหนึ่งชุดคะ เพราะจะเสียบ
ท้ังชองจอ เคส และปริ้นเตอร คือ ในหนึ่งชุดก็เต็มหมดแลวคะ  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณเจาหนาที่ที่ชี้แจงมานะครับ แตในเบื้องตนของผมตรงสามชองของ UPS

เปนตัวสำรองไฟฟา ถาผมมีความจำเปนในการที่ใชเพิ่มเติม ผมจะใชปลั๊กพวงเพ่ิม 
เพราะตัวสำรองไฟฟาเราจะตองดูจุดประสงคกอน วาเขาคืออะไร เอาไวกันเวลาไฟ
ตกไฟดับแล วข อม ูลหาย ด ังน ั ้นเม ื ่อไฟตกไฟดับเราควรจะร ีบ Shutdown 
คอมพิวเตอรออก ไมใชวาไฟตกไฟดับแลวเปดเครื่องคาและเราทำงานตอ ไมใช  
นะครับ เพราะจะชั่วแคระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นผมเห็นวาสามชองนาจะเพียงพอกับ
การใช สำหรับหนาจอหรือวาตัว CPU เราสามารถตอพวงเวลาใชปลั๊กพวงมาตอ
เสียบเพิ่มเติมทีหลังได แตผมก็ไมแนะนำวาใหใชจนเยอะเกินไป แตผมวาเครื่อง
เดียวนาจะเพียงพอนะครับ ถาในอนาคตก็อาจจะใหพิจารณานิดนึงตรงนี้ดวยความ
จำเปน เราไมจำเปนตองเอาจอหรือตัวคอมพิวเตอรมาเสียบกับ UPS โอเคครับเรื่อง
นี้ผมพอเขาใจไดครับ ทีนี้ประเด็นท่ีสองที่ผมอยากจะสอบถาม และเสนอนะครับ
ตรงรายการที ่ 2 ที ่จัดซื ้อเครื ่องพิมพ พูดงายๆก็คือวาเปน Ink Tank Printer 
จำนวน 2 เครื่อง ทีนี้ผมอยากจะสอบถามวาที่จัดซื้อไมเพียงพอตอการปริ้นหรือไม
สะดวกตอการปริ้น หมายความวาอะไร ซื้อสองเครื่องมี 2 ชองทาง ถาในอนาคต
ถาเรามีความจำเปนตองใชคอมพิวเตอรหลายเครื่อง เราสามารถซื้อเครื่องปริ้นท่ี
เปนระบบ WiFi  ไดหาเครื่อง คอมพิวเตอร 5 เครื่อง สามารถสั่งปริ้นโดยผาน
ระบบ Wifi เขาไปสูตัวปริ้นเตอรได ตัวนี้ก็จะเปนอีกหนึ่งชองทางที่จะประหยัด
ครุภณัฑและเทคโนโลยีได เพราะวาเทาท่ีดู ๆ มา เดี๋ยวเราก็จะกลายเปนวาหนึ่ง 
 
         เครื่อง ... 
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เครื่องคอมพิวเตอร หนึ่ง UPS หนึ่งปริ้นเตอร ซ่ึงผมจะมองวาตรงนี้อาจจะเปนการ
สิ้นเปลืองหรือเปลา ก็ดวยความเปนหวงเลยอยากจะเสนอแนะตรงนี้วา ตอไปใน
เรื่องการจัดซื้อ โอเคผมเขาใจครับวา หนึ่งคอมพิวเตอรอาจจำเปนจะตองมีหนึ่ง 
UPS ไหม ก็ตองทบทวนกันดู อาจจะเปนหนึ่ง UPS ตอสองคอมพิวเตอรก็เปนไปได
นะครับ ยังไงฝากดวยนะครับ เพราะเรื่องงบประมาณเปนเรื่องสำคัญ เปนภาษีกับ
สวนรวม ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ที่ทานสมาชิกไดพูดมาเพื่อเปนการเซฟคาใชจายหรือในเรื่องของงบประมาณ ผมก็

ไมคอยมีความรูเทาไหรในสวนนี้ แตก็ดีครับ ในเรื่องของการท่ีไดแนะนำมา ก็อยาก 
ทางเจาหนาที่ไดลองดูดวย ในเรื่องของการที่เราจะเซฟ เพราะวาเครื่องสำรองไฟ 
ตัวนี้ ถาพูดตรง ๆ ก็เปนวัสดุสิ้นเปลืองสวนหนึ่ง เพราะวามีอายุการใชงาน แตวา
ตอนนี้ท่ีทางเจาหนาท่ีท่ีผมเขาใจได วาทางเจาหนาท่ีท่ีจะซ้ือตัวนี้ เพราะวางานของ
งานสวัสดิการเพ่ิมมามาก ชุมชนเรามีตั้ง 16 ชุมชน บางท่ีเราจะตองมาถายหรือวา
ดึงมาจากไฟล เพื่อที่จะทำใหกับชุมชน เพราะถาเราไมทำใหเดี๋ยวชุมชนก็จะบนอีก
เพราะวาจะตองมีคาใชจายเพ่ิมมาในเรื่องของการท่ีจะตองไปปริ้นอีก ฉะนั้นตรงนี้ก็
เปนคาใชจายเพิ ่มพอสมควรนะครับ แตโครงการนี ้ก็ทำใหทางเทศบาลหรือ     
คณะผูบริหาร หรือการจัดทำงบประมาณมีคาใชจายเพิ่ม ไมใชเฉพาะแคนี้ เพราะ
ผมคิดแลวไป ๆ มา ๆ ตอปในเรื่องของโครงสรางท่ีเพ่ิมมานี่งบประมาณก็ไปถึงลาน
สี่หรือลานหาตอป ใชไหมครับเจาหนาท่ีงบประมาณ เพราะผมมอง ๆ แลว ตัวท่ีให
ชุมชนทำและมีคาใชจาย และมีคาตอบแทนใหกับชุมชน ทีนี้ถาพูดกันจริง ๆ แลว
รวมกับเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่จะพิจารณางบประมาณทั้งสองอยาง ผมคิดวา
แตะ ๆ รวมสองลานกวา ที่เทศบาลจะตองเอาไปจาย ที่เปนโครงการท่ีเพิ่มมาจาก
ตรงนี ้ คือ คาตอบแทนของขาราชการที ่เปนกรรมการพิจารณาในเรื ่องของ 
งบประมาณ ไป ๆ มา ๆ ก็มากพอสมควร อันนี้ก็ชี้แจงใหทานประธานสภาและ 
ทานสมาชิกไดทราบดวยเหมือนกัน ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู

ในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน  ๑๑   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

 

           
            นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจำปงบประมาณ 256๗ เพื ่อไปตั ้งจ ายเปนรายการใหม ในหมวด          

คาครุภัณฑ จำนวน ๖ รายการ รวมเปนเงิน ๗๙,๘๐๐ บาท (-เจ็ดหม่ืนเกาพัน

แปดรอยบาทถวน-)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม  

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๑         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
               ๑๐. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
                  ๑๑. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 256๗ 
เพื ่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน ๖ รายการ        
รวมเปนเงิน ๗๙,๘๐๐ บาท (-เจ็ดหม่ืนเกาพันแปดรอยบาทถวน-) 

       อนุมัติ  จำนวน       11     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน         -      คน     

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 13  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป  
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7 เพื่อไปตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ      

จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 45,000 บาท (-สี ่หมื ่นหาพันบาทถวน-)              
(กองการศึกษา)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ผมขออนุญาตทานประธานสภาให ทานรองอิสรีย  ปานงาม อานญัตติในระเบียบ

วาระท่ี ๑๓ ครับ 

 

        นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป อนุญาตครับ  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล   
นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖7 เพื ่อไปตั ้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน         
1  รายการ เป นเง ิน 45,000 บาท ( -ส ี ่หม ื ่นห าพ ันบาทถ วน- )              
(กองการศึกษา) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง  มีความจำเปนตองเสนอญัตติเพ่ือ
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  โอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจาย
รายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน 1 รายการ ในแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน คือ ครุภณัฑสำนักงาน  
รวมเปนเงินทั ้งสิ้น 45,000 บาท (-สี ่หมื ่นหาพันบาทถวน-) โดยมีหลักการ              
และเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ท่ีทำให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

     เหตุผล 

  ดวยปจจุบัน กองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีภาระหนาที่สงเสริม
และสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของทองถิ ่น งานสันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  รับผิดชอบดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตางๆ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง  นั้น 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจำเปนตองขอเสนอสภา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำป 
2567 จากแผนงานการศาสนา ว ัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น และงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว เปนเงิน 
45,000 บาท (-สี ่หมื ่นหาพันบาทถวน-) เพื ่อไปตั ้งจ ายเปนรายการใหม            
ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  
หมวดคาครุภัณฑ  จำนวน 1 รายการ  รวมเปนเงิน 45,000 บาท  (-สี่หมื่นหาพัน
บาทถวน-)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

         โอนเพ่ิม ... 
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โอนเพ่ิม (โอนตั้งจายรายการใหม) 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
     งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
     งบลงทุน 
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 

 โตะสแตนเลส ขนาดไมนอยกวา 75x180x73 เซนติเมตร จำนวน   
10 ตัว เปนเงิน 45,000 บาท 
 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะสแตนเลส ขนาดไมนอยกวา 75x180x73 
เซนติเมตร จำนวน 10 ตัวๆละ 4,500 บาท เปนเงิน 45,000 บาท คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป ดังนี้ 

        1. ขนาดกวาง 75xเซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตรxสูง 75 เซนติเมตร 
 2. หนาโตะทำจากแผนสแตนเลสเกรด 304 หนา 0.7 มิลลิมเตร       
ขอบหนา 4 เซนติเมตร 
 3. โครงขาทำจากทอเหลี ่ยมสแตนเลส ขนาด 30x30 มิลลิเมตร เกรด       
304 หนา 0.7 มิลลเิมตร ขอบหนา 4 เซนติเมตร 

        4. มีฟลมกันรอยซีนหนาโตะ 
        5. มีปุมปรับระดับรองขาโตะ 
        6. รับน้ำหนักได 120 กิโลกรัม 

(เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ  และจัดซื ้อตามราคา
ทองตลาดโดยประหยัดตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/    
ว.1989 ลงวันที่  22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซ้ือ
ครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ ่น พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70 ฉบับที ่ 2 เพิ ่มเติมครั ้งที ่ 5/2567 หนา 33 
รายการท่ี 1) 
                     รวมโอนเพ่ิม   45,000  บาท 

โอนลด  
1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

     งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
     งบดำเนินงาน 
     หมวดคาใชสอย 

 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอ่ืนๆ 
 
        โครงการ ...
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 โครงการจัดงานวันสงกรานต และวันผูสูงอายุแหงชาติ งบประมาณตั้งไว  
200,000 บาท  ปจจุบันคงเหลือ 14,890 บาท  จึงขอโอนลด 10,000 บาท 
เพื ่อไปเพิ ่มในแผนงานการศาสนา ว ัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ ่น หมวดคาครุภ ัณฑ ประเภทครุภ ัณฑสำนักงาน รายการ          
โตะสแตนเลส ขนาดไมนอยกวา 75x180x73 เซนติเมตร  จำนวน 10 ตัว      
เปนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 

   2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
     งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
     งบดำเนินงาน 
     หมวดคาใชสอย 

 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอ่ืนๆ 
 โครงการสืบสานงานสุนทรภู งบประมาณตั้งไว  20,000 บาท ปจจุบัน
คงเหลือ 6,000 บาท  จึงขอโอนลด 6,000 บาท เพื ่อไปเพิ ่มในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน รายการโตะสแตนเลส ขนาดไมนอยกวา 75x180x73 
เซนติเมตร จำนวน 10 ตัว  เปนเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถวน) 

   3. แผนงานการศึกษา 
     งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
     งบดำเนินงาน 
     หมวดคาใชสอย 

 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอ่ืนๆ 
 โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการใหความชวยเหลือ
นักเรียนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง  งบประมาณตั้งไว  300,000 บาท ปจจุบัน
คงเหลือ 300,000 บาท  จึงขอโอนลด 13,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน รายการโตะสแตนเลส ขนาดไมนอยกวา  75x180x73 
เซนติเมตร  จำนวน 10 ตัว เปนเงิน 13,000 บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันบาทถวน) 

   4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
     งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
     งบดำเนินงาน 
     หมวดคาใชสอย 
     ประเภท รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  

  
        คาใชจาย ... 
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 คาใชจายในการประชุมราชการ งบประมาณตั้งไว 10,000 บาท  ปจจุบัน
คงเหลือ 10,000 บาท จึงขอโอนลด  10,000 บาท เพื่อไปเพิ่มในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทคร ุภ ัณฑ สำน ักงาน รายการโต ะสแตนเลส ขนาดไม น อยกว า  
75x180x73 เซนติเมตร จำนวน 10 ตัว  เปนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืน 
บาทถวน) 

   5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
     งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
     ประเภท เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง 

 งบประมาณตั้งไว  15,900 บาท  ปจจุบันคงเหลือ 7,950  จึงขอโอนลด  
6,000 บาท เพื ่อไปเพิ ่มในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ       
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน รายการ
โตะสแตนเลส ขนาดไมนอยกวา 75x180x73 เซนติเมตร จำนวน 10 ตัว เปนเงิน 
6,000 บาท (หกพันบาทถวน) 
     รวมโอนลด   45,000  บาท 

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล   
เมืองแกลง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั ้งจายรายการใหม    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง   
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗  ตอไป 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู

ในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน  ๑๑   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

 
             นายเกรียงไกร ... 
 
 
 
 



 
~ 60 ~ 

 

 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 เพื่อไปตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 45,000 บาท (-สี ่หมื ่นหาพันบาทถวน-)      
(กองการศึกษา)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๑         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
               ๑๐. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
                  ๑๑. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 

มติท่ีประชุม ที ่ประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ     
พ.ศ.๒๕๖7 เพื ่อไปตั ้งจ ายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน           
1  รายการ เป น เง ิน  45,000 บาท ( -ส ี ่หม ื ่นห าพ ันบาทถ  วน - )                 
(กองการศึกษา) 

       อนุมัติ  จำนวน       11     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 

งดออกเสียง จำนวน         -      คน   

 

           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 14  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป   
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖7 เพื่อไปตั้งจาย รายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ  

จำนวน  1 รายการ เปนเงิน 498,000 บาท (-สี ่แสนเกาหมื ่นแปดพัน        
บาทถวน-) (กองการศึกษา)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ผมขออนุญาตทานประธานสภาให ทานรองอิสรีย  ปานงาม อานญัตติในระเบียบ

วาระท่ี ๑๔ ครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป อนุญาตครับ  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖7 เพื ่อไปตั ้งจาย รายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน       
1 รายการ เปนเงิน 498,000 บาท (-สี่แสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน-) 
(กองการศึกษา) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง  มีความจำเปนตองเสนอญัตติเพ่ือ
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  โอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจาย
รายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน 1 รายการ ในแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ คือ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 498,000 บาท (-สี่แสนเกาหมื่นแปดพัน 
บาทถวน-) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ท่ีทำให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

     เหตุผล 

  ด วยปจจ ุบ ัน กองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีสนามกีฬา            
เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา อยูในความรับผิดชอบ เนื้อท่ี 132 ไร บางสวนเปน
ที่ดินของมูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ เนื้อที่ 54 ไร 1 งาน            
14  ตารางวา ซึ่งในพื้นที่บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา       
มีสถานที่ออกกำลังกายประเภทตาง ๆ มีอาคารตาง ๆ รวมทั้งหองสมุดบริเวณ
สนามกีฬา และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา  ซ่ึงมีผูมาใชบริการ 

 

            เปนจำนวน ... 
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เปนจำนวนมากในแตละวัน เพื ่อปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต 

ทรัพยสินของประชาชนและทรัพยสินขององคกร เพื่อเปนการเฝาระวังปองกัน               

การกออาชญากรรม และเพื ่อใช เป นหลักฐานพยานในการดำเน ินคดีใน

กระบวนการยตุิธรรม  นัน้ 

  คณะผู บร ิหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจำเปนตองขอเสนอ       
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำป 
2567 จากแผนงานการศาสนา ว ัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น, งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว และแผนงาน
สาธารณส ุข งานบร ิการสาธารณส ุขและงานสาธารณส ุขอ ื ่น เป นเ งิน      
498,000 บาท  (-สี ่แสนเกาหมื ่นแปดพันบาทถวน-)  เพื ่อไปตั ้งจายเปน   
รายการใหม  ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ  หมวดคาครุภัณฑ  จำนวน 1 รายการ  รวมเปนเงิน 498,000 บาท                                     
(-สี่แสนเกาหม่ืนแปดพันบาทถวน-)  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

   โอนเพ่ิม (โอนตั้งจายรายการใหม) 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
     งานกีฬาและนันทนาการ 
     งบลงทุน 
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไปและงานอ่ืนๆ รวม
ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด พรอมอุปกรณ เปนเงิน 498,000 บาท 
 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมอง
คงท่ี สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร สำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไปและ
งานอื่นๆ รวมติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด พรอมอุปกรณ จำนวน 1 งาน 
เปนเงิน 498,000 บาท ประกอบดวย 
 1. รายการตามมาตรฐานครุภัณฑ     
 1.1 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 
16 ตัว ราคาตัวละ 22,000 บาท     
 1.2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) 
แบบ 16 ชอง จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 57,000 บาท  
 1.3. เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 1 KVA 600W จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 5,700 บาท      
 1.4 อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง 
จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,300 บาท 
              2.รายการ ... 
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        2. รายการนอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ    
        2.1 งานติดตั้งระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ ประกอบดวย 
                  - สายสัญญาณเชื่อมระบบกลองวงจรปด พรอมอุปกรณ  
                              - ติดตั้งระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบกลองวงจรปด   

          - อุปกรณสิ้นเปลืองอ่ืนๆ ท่ีใชในการติดตั้งระบบกลองวงจรปด 
 โดยติดตั้ง ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา เทศบาล
ตำบลเมืองแกลง 
 (รายการที่ 1 เปนราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือนมิถุนายน 2564 และตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเดือนมีนาคม 2566)  (รายการ ที่ 2 เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐาน
ครุภ ัณฑ และจัดซื ้อตามราคาทองตลาด  โดยประหยัดตามหนังสือสั ่งการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552    
เรื ่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครอง                  
สวนทองถิ ่น) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ ่น พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70 ฉบับที ่ 2 
เพ่ิมเติมครั้งท่ี 5/2567 หนา 31 รายการท่ี 1 ) 
                     รวมโอนเพ่ิม   498,000  บาท 

     โอนลด  
1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

     งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
     งบดำเนินงาน 
     หมวดคาใชสอย 

 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอ่ืนๆ 
 โครงการส ืบสานประ เพณ ี ว ั นลอยกระทง  งบประมาณต ั ้ ง ไ ว           
300,000  บาท  ป จจ ุบ ันคงเหล ือ 36,549.51  บาท จ ึ งขอโอนลด           
36,000 บาท เพื่อไปเพิ ่มในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ    
งานกีฬาและนันทนาการ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส รายการ กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ี 
สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใชใน งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงาน
อ ื ่นๆ รวมต ิดต ั ้ งระบบกล องโทรท ัศน วงจรป ด พร อมอ ุปกรณ   เป นเ งิน         
36,000 บาท 
 
       2.แผนงาน ... 
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   2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

     งานกีฬาและนันทนาการ 
     งบดำเนินงาน 
     หมวดคาใชสอย 

 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอ่ืนๆ 
 โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ งบประมาณตั้งไว  350,000 บาท  ปจจุบัน
คงเหลือ 41,194.50 บาท จึงขอโอนลด 40,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส รายการ  กลองโทรทัศนวงจรปด
ชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใชใน งาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ รวมติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมอุปกรณ เปนเงิน 40,000 บาท 

   3. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
     งานกีฬาและนันทนาการ 
     งบดำเนินงาน 
     หมวดคาใชสอย 

 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอ่ืนๆ 
 คาบำรุงรักษาและซอมแซม งบประมาณตั้งไว  250,000 บาท  ปจจุบัน
คงเหลือ 194, 000 บาท จึงขอโอนลด 94,000 บาท เพื่อไปเพิ่มในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส รายการ กลองโทรทัศนวงจรปด
ชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที ่ สำหรับติดตั ้งภายนอกอาคาร สำหรับใชใน        
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ รวมติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด พรอมอุปกรณ เปนเงิน 94,000  บาท 

   4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
     งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
     ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 

 งบประมาณตั้งไว  143,600 บาท  ปจจุบันคงเหลือ  71,840 บาท จึงขอ
โอนลด 71,000 บาท เพื ่อไปเพิ ่มในแผนงานการศาสนา ว ัฒนธรรม  และ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  รายการ กลองโทรทัศนวงจรปด ชนิดเครือขาย  
 
            แบบมุมมอง ... 
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แบบมุมมองคงที ่ สำหรับติดตั ้งภายนอกอาคาร สำหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั ่วไป และงานอื ่นๆ รวมติดตั ้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด พรอม
อุปกรณ เปนเงิน 71,000  บาท 

   5. แผนงานการศึกษา 
     งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
     ประเภท เงินประจำตำแหนง 

 งบประมาณตั้งไว  60,000 บาท  ปจจุบันคงเหลือ  60,000 บาท จึงขอ
โอนลด 60,000 บาท เพื ่อไปเพิ ่มในแผนงานการศาสนา ว ัฒนธรรม  และ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  รายการ กลองโทรทัศนวงจรปด ชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที ่ สำหรับติดตั ้งภายนอกอาคาร สำหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั ่วไป และงานอื ่นๆ รวมติดตั ้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด พรอม
อุปกรณ เปนเงิน 60,000  บาท 

   6. แผนงานการศึกษา 
     งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     งบดำเนินงาน 
     หมวดคาใชสอย 
     ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก งบประมาณตั้งไว  10,000 บาท  
ปจจุบันคงเหลือ  10,000  บาท จึงขอโอนลด 10,000  บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  รายการ กลองโทรทัศน
วงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ี สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใชใน               
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ รวมติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด พรอมอุปกรณ เปนเงิน 10,000  บาท 

   7. แผนงานการศึกษา 
     งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     งบดำเนินงาน 
     หมวดคาใชสอย 

 ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
 โครงการจางดูแลรักษาความสะอาดอาคารโรงเรีนอยูเมืองแกลงวิทยา  
งบประมาณตั้งไว  108,000 บาท  ปจจุบันคงเหลือ 27,000 บาท จึงขอโอนลด 
21,000 บาท เพื่อไปเพิ่มในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ   
งานกีฬาและนันทนาการ  หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ 
 
       อิเล็กทรอนิกส ... 
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อิเล็กทรอนิกส  รายการ กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ี 
สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และ   
งานอื ่นๆ รวมติดตั ้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด พรอมอุปกรณ เปนเงิน    
21,000  บาท 

   8. แผนงานสาธารณสุข 
     งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
     ประเภท เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

 งบประมาณตั้งไว  944,600 บาท  ปจจุบันคงเหลือ  506,570 บาท      
จึงขอโอนลด 166,000  บาท เพื่อไปเพิ่มในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  รายการ กลองโทรทัศนวงจรปด ชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที ่ สำหรับติดตั ้งภายนอกอาคาร สำหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไปและงานอ่ืนๆ รวมติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด พรอมอุปกรณ 
เปนเงิน 166,000 บาท 
     รวมโอนลด   498,000  บาท 

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล   
เมืองแกลง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจายรายการใหมตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยว ิธ ีการงบประมาณขององคกรปกครอง       
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗  ตอไป 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม         
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ  
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล สำหรับในวาระนี้นะครับ ดวยสวนตัวผมเองแลวดูวาจะเปนเรื่องของความปลอดภัย 

ซึ่งเรื่องกลองวงจรปดก็เปนอีกหนึ่งเรื่องที่ตัวผมเองนั้นคอนขางเปนหวง เปนหวง
อะไร คือ เปนหวงเรื่องความคุมคาในการที่เราจะไปติดตั้งนะครับ เพราะวากลอง
วงจรปดดวยราคาตามครุภัณฑก็จะคอนขางสูงอยูแลว ตรงนี้คอนขางจะเปนหวงใน
หลาย ๆ โครงการตรงนี้ แตในวาระนี ้นะครับ ผมเห็นดวยเปนอยางยิ ่งครับ      
เพราะอะไร เพราะในรอบปนี้ ผมไดรับขาวสารจากประชาชนท่ีไปใชบริการในการ 
 
          ออกกำลังกาย ... 
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ออกกำลังกาย เกิดการลักกุญแจรถมาเปดรถและล็อครถ ขโมยทรัพยสินในรถ
ออกไป เพราะประชาชนในพื้นที่ที่ไปใชบริการ ก็ไปออกกำลังกายโดยปกติกันอยู
แลว บางทีมีพกกุญแจรถไป พกกระเปาสตางคไป จะไปวิ่งพรอมกระเปาตังคอะไร
ตาง ๆ ก็คงยากนะครับ ก็จะมีการวางไวบาง อาจจะไปวิ่งรอบสนามกีฬารอบแรก
ไมเปนอะไร รอบท่ีสองไมเปนอะไร คนจองพอรอบท่ีสามเผลอ ๆ ปุบเอาครับ และ
ตอนนี้ คือ ทางผูเสียหายก็ไมมีหลักฐาน ตามตัวคอนขางยากครับ ตอนนี้ก็เลยเปน
ประเด็นอยูวาจะปองกันยังไง อันนี้ผมดีใจครับ ตองชื่นชมผานทานประธานไปยัง
คณะผูบริหารและเจาหนาที่ ที ่เห็นความสำคัญและการปองกันตรงนี้ เพราะวา
มูลคาไมใชนอยครับ ผมอยากจะเนนย้ำไปวาใหเนนตรงบริเวณที่จอดรถเปนหลัก
และทางเขาทางออก เพราะ ณ ตอนนี้เรามีทางเขาทางออกทางเดียว ก็นาจะชวย
เปนหลักฐานไดในระดับหนึ่งนะครับ อีกประเด็นตอมาสำหรับผมเรื่องกลองวงจร
ปด ผมอยากจะฝากในเรื่องของ TOR ท่ีฝากมาทุกรอบทุกครั้ง และจะตลอดไปดวย 
คือ ในเรื ่องการ Maintenance อยากจะใหระบุไปใน TOR นะครับวาจะ 5 วัน   
ทำการ หรือ 7 วันทำการ ถามีการ Maintenance ซอมเสีย ก็ควรจะตองให
ผูรับเหมาเขามาแกไขตรงนี้ใหไดนะครับ เพราะเหตุมักจะเกิดก็ตอเมื่อกลองเสีย 
หลาย ๆ ครั้ง เวลากลองดี ๆ เหตุไมคอยเกิดครับ ดังนั้น ถาจะจัดซื้อจัดจางตรงนี้ 
ผมก็อยากจะเสนอวาใหระบุเลยครับ ใน TOR วาตองมีการ Maintenance ภายใน
กี่วันก็วากันไป หรืออีกชองทางหนึ่ง คือ อาจจะมีการสำรองเงิน คือ หักจากยอด
ตรงนั้นมาสิบหรือยี่สิบเปอรเซ็นตก็ได และถาเขาไมมาภายในกำหนด เราจะนำเงิน
ท่ีเขาวางไวไปแกไขกอน เพราะประโยชนสูงสุดจะเกิดกับพ้ืนท่ีครับ ขอบคุณครบั 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นอีกไหมครับ        
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ในเรื่องของกลองวงจรปดก็เปนสวนหนึ่งคลาย ๆ รถดับเพลิง คือ เวลาไมเกิดเหตุก็

ไมคอยเห็นความสำคัญเทาไหร เวลาเกิดเหตุก็จะเห็นความสำคัญในเรื่องของการท่ี
มี เมื่อสักครูทานสมาชิกพูดมา สวนหนึ่งผมก็นึกขึ้นมาไดวา จริง ๆ เทศบาลเรา
จะตองทำ Rocker หรือเกะท่ีเก็บไวไหม ในสวนนี้เมื่อเราจะทำกลองวงจรปดแลว
เราก็ควรท่ีจะมี สวนตัวผมที่นึกภาพไดก็คงจะทำเล็ก ๆ กอน ตรงที่เทศบาลทำไว 
เปนที่ไวเครื ่อง PCR ตรงนั้น นาจะทำ Rocker ตรงนั้นกอน และอีกอยางก็คือ    
ตรงนั้นจะใกลกับเจาหนาท่ีท่ีรับเหมาในเรื่องของตูยามที่จะอยูใกลตรงนั้น และจะ
ใหกลองวงจรปดจับภาพไวตรงนั้นดวย ก็นาจะดีในสวนหนึ่ง ในสวนของที่ทาน
สมาชิกไดพูดไวหลายครั้งแลว ในเรื ่องของการทำ TOR เกี่ยวกับผูรับเหมา ผม
อยากจะใหเจาหนาที่ไดชี ้แจง ใหทานสมาชิกทราบวา ตัวนี้ผิดระเบียบหรือไม      
ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจาง และในเรื่องของการจางเหมา ในสวนนี้ถามันไมไดผิด
ระเบียบวิธีการ ก็นาท่ีจะจัดทำนะครับ ผมก็เขาใจนะครับ เพราะผูรับเหมาเวลาทำ 
 
        เสร็จแลว ... 
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เสร็จแลวจะมาดูหรือแกไข ก็ตอเมื่อจะใกลหมดอายุค้ำประกันในสวนนี้ อันนี้
พอที่จะมีเจาหนาที่ที่จะชี้แจงใหสมาชิกไดทราบไหมครับวา สามารถทำไดหรือไม 
ในสวนนี้ครับ พอดีเจาหนาที่ไมอยู ในสวนนี้ผมก็เกรงใจทานสมาชิก ทานไดพูดไว
หลายรอบแลว ทั้งในเรื่องของการเปนคณะกรรมการพัฒนาแผน เพื่อที่จะชี้แจง
อาจจะเปนชวงบาย หรือถาชวงบายไมชี้แจง พอดีเจาหนาที่ไปประชุมที่จังหวัด      
ก็ไมเปนไร ถาชี้แจงไดก็ชี้แจง เพราะเดือนนี้ก็ยังมีการประชุมอีกหลายครั้ง ไมตอง
ทำเปนหนังสือลายลักษณอักษรเพื่อชี้แจง ใหมาชี้แจงในที่ประชุมสภาจะไดดู
ระเบียบในการทำงาน เพ่ือท่ีจะไดสะดวก ขอชี้แจงแคนี้กอนครับ ขอบคุณครับ  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.ศุภกร  แสงพงษพิทยา ครับ        
ประธานสภาเทศบาล  
นายศุภกร  แสงพงษพิทยา เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตเพิ่มเติมในวาระนี้หนอยหนึ่งนะครับ เมื่อสักครูพอดีไดยินทานนายกฯ 

ไดกลาวถึงตูยาม รปภ. ในโอกาสหนาผมขอฝากเลยนะครับ พอจะมีโอกาสได
ปรับปรุงสักนิดนึงไหมครับ เพราะวาตอนนี้ชาวบานที ่ไปใชบริการ เขาจะมอง     
ตรงสี่แยกเปนหนวยบริการของเทศบาล ยังไงก็ฝากทานนายกฯ สักนิดนึงครับ 
ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ        
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ตองขอบคุณทางทานสมาชิกนะครับ เพราะก็มีคนบอกผมอยูหลายคนเหมือนกัน 

วาตกลงมันเปนปอมยามหรือเปนอะไร เพราะมีทั้งภาพไวนิลหรืออะไรเต็มไปหมด 
ผมก็เขาใจครับ เพราะวามันเล็กจะทำยังไง จะนั่งจะนอนหรืออะไรมันก็ลำบาก    
ถาจะอยูเฉพาะในปอมมันก็รอน ตรงนี้ก็เขาใจ ก็ฝากทางเจาหนาที่ไปชวยดูหนอย 
ในสวนนี้หรือวาบอกผูรับเหมาในเรื่องของการเขาไปอยู อยางนอย ๆ ที่สุด ถาเรา
จะขยับขยายก็จะใหโปรง เพื ่อที ่คนอยูในนั ้นจะไดไมร อนในสวนหนึ ่ง และ           
อีกสวนหนึ่งก็คือ กอนท่ีจะตั้งงบประมาณก็ควรที่จะไปดูหรือไปเปลี่ยนใหมันแลดูดี
ข้ึนมาหนอย ขอบคุณครับ  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู

ในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในที่ประชุมแลว มีจำนวน  10  คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

 
             นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 เพื ่อไปตั ้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ  

จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 498,000 บาท (-สี ่แสนเกาหมื ่นแปดพัน       
บาทถวน-) (กองการศึกษา)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๐         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
                  ๑๐. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม)  จำนวน     1     คน 

      1. นายจตุรงค  วงศโภคิน   

มติท่ีประชุม ท ี ่ประช ุมมีมติ อนุม ัติโอนเง ินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖7 เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน 1 รายการ 
เปนเงิน 498,000 บาท (-ส่ีแสนเกาหม่ืนแปดพันบาทถวน-) (กองการศึกษา) 

       อนุมัติ   จำนวน      ๑๐     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ  จำนวน        -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จำนวน        -      คน   

     ไมอยูในท่ีประชุม จำนวน         1     คน 

 

            นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 15  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป   
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2567 เพื ่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส (เครื ่องพิมพ) จำนวน           
2 รายการ รวมเปนเงิน 12,100 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งรอยบาทถวน) 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ผมขออนุญาตทานประธานสภาให ทานรองเสถียร งามฉาย อานญัตติในระเบียบ

วาระท่ี ๑5 ครับ 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป อนุญาตครับ  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเสถียร  งามฉาย  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 

เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส (เครื ่องพิมพ) จำนวน 2 รายการ       
รวมเปนเง ิน 12,100 บาท (หนึ ่งหมื ่นสองพันหนึ ่งร อยบาทถ วน)        
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรี มีความจำเปนตองเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจาก  
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โอนเงินงบประมาณ เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับสาธารณสุข หมวด         
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน 2 รายการ 
รวมเปนเงิน 12,100 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งรอยบาทถวน) โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล ี ่ยน หร ือโอนไปต ั ้ งจ ายเป นรายการใหม  ให  เป นอำนาจอน ุม ัต ิของ              
สภาทองถ่ิน” 

     เหตุผล 
  ดวย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ในการปฏิบัติงานดานเอกสาร

จำเปนตองมีเครื่องพิมพเพื่อใหใชปฏิบัติงานไดอยางทั่วถึง ประกอบกับปจจุบัน
เครื่องพิมพของกองสาธารณสุขฯเสื่อมสภาพตามอายุการใชงานไมสามารถพิมพ
งานเอกสารได ทำใหมีเครื่องพิมพไมเพียงพอตอการใชงาน จึงมีความเปนตอง
จัดซื้อเครื่องพิมพเพื ่อใหการปฏิบัติงานดานเอกสารของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 
         คณะผูบริหาร ... 
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  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจำเปน จึงขออนุมัติตอสภา
เทศบาลเพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 
เพื ่อโอนไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส (เครื่องพิมพ) จำนวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 
12,100 บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันหนึ่งรอยบาทถวน)  ดังนี้ 

โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานสาธารณสุข 
     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
   ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  

1) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เคร ื ่อง เป นเง ิน 4,100 บาท โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - เปนเครื ่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั ้งถ ังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) จากโรงงานผูผลิต 

    - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 

 - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 

19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 

 - มีความเร็วในการพิมพรางสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา      

15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที 

 -  ม ีช องเช ื ่ อมต อ (Interface) แบบ USB 2.0 หร ือด ีกว า จำนวน             

ไมนอยกวา 1 ชอง 

    - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของ
กระดาษเองได 
 2) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ  (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 8,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 - เปนอุปกรณที ่ม ีความสามารถเปน Printer, copier และ Scanner 

ภายในเครื่องเดียวกัน 

 - เปนเครื ่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั ้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) จากโรงงานผูผลิต 

       มีความละเอียด ... 
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    - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

 - มีความเร็วในการพิมพร างขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา       

30 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 

 - มีความเร็วในการพิมพรางสีสำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนา

ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)  

    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาดA4 (ขาวดำ – สี) ได 

 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 หรือ 

600 x 1,200 dpi 

    - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  

    - สามารถถายสำเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดำ 

    - สามารถทำสำเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สำเนา 

    - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

 -  ม ีช องเช ื ่ อมต อ (Interface) แบบ USB 2.0 หร ือด ีกว า จำนวน             

ไมนอยกวา 1 ชอง 

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขาย

ไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 

    - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน 

 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของ

กระดาษเองได 

 - เปนไปตาม 
 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 รวมโอนเพิ่ม (ตั้งจายรายการใหม) จำนวน 12,100 บาท (หนึ่งหม่ืน
สองพันหนึ่งรอยบาทถวน) 

   โอนลดจาก 
       แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
หมวดคาวัสด ุ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง งบประมาณตั้งไว 150,000 บาท 

งบประมาณคงเหลือ 150,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 12,100 บาท 
เพ่ือนำไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส จำนวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 12,100 บาท  

              รวมโอนลด ... 
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 รวมโอนลดในครั้งนี้จำนวน  12,100 บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันหนึ่งรอย
บาทถวน) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล 
เมืองแกลง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู

ในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในที่ประชุมแลว มีจำนวน   ๙   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2567 เพื ่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส (เครื ่องพิมพ) จำนวน        
2 รายการ รวมเปนเงิน 12,100 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งรอยบาทถวน) 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)   ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๙         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
                  ๙. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
 
           มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 

          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม)  จำนวน     ๒     คน 

      1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
    ๒. นายสาธิต  หิรัญรักษ 

มติท่ีประชุม ที ่ประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
2567 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอร หร ืออิเล ็กทรอนิกส (เคร ื ่องพิมพ) จำนวน 2 รายการ          
รวมเป นเง ิน 12,100 บาท (หน ึ ่งหม ื ่นสองพันหน ึ ่งร อยบาทถ วน)          
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 

       อนุมัติ   จำนวน        ๙     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ  จำนวน        -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จำนวน        -      คน   

     ไมอยูในท่ีประชุม จำนวน         ๒     คน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 16  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป   
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2567 เพื ่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑการเกษตร จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 162,000 บาท 
(หนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันบาทถวน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 

 ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ผมขออนุญาตทานประธานสภาให ทานรองเสถียร งามฉาย อานญัตติในระเบียบ

วาระท่ี ๑6 ครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป อนุญาตครับ  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเสถียร  งามฉาย  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 

เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
การเกษตร จำนวน 1  รายการ รวมเป น เง ิน  162,000  บาท             
(หนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันบาทถวน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
 
           ดวยนายกเทศมนตรี ... 
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ดวยนายกเทศมนตรี มีความจำเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจากสภา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง โอนเงินงบประมาณ เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื ่น หมวดคา
คร ุภ ัณฑ ประเภทคร ุภ ัณฑการเกษตร จำนวน 1 รายการ รวมเป นเ งิน    
162,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล  
ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

     เหตุผล 

  ดวย งานสัตวแพทย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาที่ควบคุม
และปองกันควบคุมโรคจากสัตว งานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก       
เพื่อปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคที่เกิดจากยุง เปนพาหะในเขต
พื้นที ่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยู ที ่ปลอดภัย 
หางไกลจากโรคท่ีเกิดจากยุง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมีการดำเนินการพน
หมอกควันในทุก ๆ ป แตเนื่องจากเครื่องพนหมอกควันมีระยะเวลาการใชงานท่ี
ยาวนาน ทำใหสภาพเครื่องเสื่อมสภาพ ตองมีการซอมบำรุงบอยครั้งทำใหการ
ดำเนินการพนหมอกควันในเขตพื้นที่เทศบาลฯ เปนไปดวยความลาชา และไม
ตอเนื่อง จึงมีความจำเปนตองจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน เพื่อใหมีเครื่องมือท่ี
พรอมสำหรับใชงานในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความคลองตัวสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจำเปน จึงขออนุมัติตอสภา
เทศบาลเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 เพ่ือ
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการเกษตร 
จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 162,000 บาท (หนึ ่งแสนหกหมื่นสองพัน     
บาทถวน)  ดังนี้ 

โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานสาธารณสุข 
     งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑการเกษตร 
 
         เพ่ือจายเปน ... 
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 เพื ่อจ ายเปนคาจ ัดซื ้อเครื ่องพนหมอกควันสะพายไหลที ่ใช ในงาน
สาธารณสุข จำนวน 2 เคร ื ่อง ราคาเคร ื ่องละ 81,000 บาท รวมเปนเงิน 
162,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ม ีห ัวฉ ีด (Nozzle) หร ือวาล วควบคุมอัตราการไหล ซ ึ ่งสามารถ

ปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได สามารถควบคุมอัตราการไหลไดคงที 

2) ถังบรรจุสารเคมีเปนวัสดุที่ทนตอการกัดกรอนของสารเคมี หรือตัวทำ

ละลายอ่ืน ๆ และมีปริมาณ บรรจุสารเคมีไดไมนอยกวา 4 ลิตร 

3) ถังบรรจุน้ำมันเชื ้อเพลิงเปนวัสดุที ่ทนตอการกัดกรอนของน้ำมัน

เชื้อเพลิงและมีปริมาณบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไดไมนอยกวา 1 ลิตร 

4) มีโลหะปองกันความรอน หุมทอพนไมนอยกวารอยละ 50 ของความ

ยาวหองเผาไหมถึงปลายทอพน 

5) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ท่ีเครื่องพนผลิตได ตองมีคา 

VMD ไมเกิน 30 ไมครอน และมีคาความสม่ำเสมอของการผลิตละอองสารเคมี 

(Span) ไมเกิน 2 โดยวัดที่อัตราการไหลไมนอยกวา 24 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ       

2 เมตร จากหัวพน และตองมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือ

หนวยงานท่ีไดรับการรับรองจากองคการอนามัยโลก (WHO)  

 6) เครื่องพนตองเปนเครื่องท่ีอยูในสายผลิต ไมใชเครื่องดัดแปลงเพ่ือใหได
ตามคุณลักษณะและมีแหลงผลิตท่ีชัดเจน 

หมายเหตุ : อางอิงคุณลักษณะเฉพาะจากกรมควบคุมโรคกระทรวง

สาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับที ่ 2 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 39 ลำดับที่ 2) (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ และ

จ ัดซ ื ้อตามราคาท องตลาดโดยประหยัดตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณ

เพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน) 

     รวมโอนเพ่ิม (ตั้งจายรายการใหม) จำนวน 162,000 บาท  
   (หนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันบาทถวน) 

โอนลดจาก 
       แผนงานเคหะและชุมชน 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น งบประมาณตั้งไว 

1,008,600 บาท งบประมาณคงเหลือ 708,600 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 
162,000 บาท เพ่ือนำไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานสาธารณสุข         
 
             งานบริการ ... 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑการเกษตร (เครื ่องพนหมอกควันสะพายไหลที ่ใชในงานสาธารณสุข)     
เปนเงิน 162,000 บาท 

 

รวมโอนลดในครั้งนี้จำนวน  162,000 บาท  
(หนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันบาทถวน) 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล 
เมืองแกลง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธ ีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27 ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม         
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ  
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขออนุญาตสอบถามกอน เสนอพักทานขาวแลวกัน ในวาระนี ้ผมอยากจะ

สอบถามขอมูลอยู สองสามประเด็น ประเด็นแรกสำหรับเครื ่องพนหมอกควัน      
ผมไปลองดูราคามา ก็คอนขางตกใจครับ ดวยเราไมใชสายตรงดานนี้ เห็นราคา
เครื่องแลวถูกกวาที่ตั้งมาเล็กนอย จะเกินไปเพียบเลย ในตลาดคอนขางแพงครับ
เครื่องตัวนี้เทคโนโลยีนาจะสูง ผมอยากจะสอบถามขอมูลคือ ของเดิมเทศบาลเรามี
อยูกี่เครื่อง ประเด็นท่ีสองก็คือ เราใชงานเฉลี่ยปละประมาณกี่ครั้ง ทั้ง 16 ชุมชน 
สิบ ยี่สิบ สามสิบ หรือยังไงครับ และประเด็นท่ีสามก็คือ เราซ้ืออุปกรณการพนแลว 
เราไดพิจารณาเรื ่องอุปกรณการปองกันใหเจาหนาที ่เราดวยไหม อยางเชน 
หนากากหรือแวนตา หรือชุดปองกัน ทำไมผมถึงสอบถามวามีก่ีเครื่อง และใชเฉลี่ย
กี่ครั ้งตอป เพราะเราสามารถนำขอมูลตัวเลขนี้ ไปพิจารณาตอการจางเหมาได    
ถามันสูงเกินไปแลวเราใชในปริมาณที่ไมไดมากมาย ผมวาเปนการจัดจางอีก
ชองทางหนึ่งก็นาจะดีกวา เพราะไมตองไปดูแล ทั้งเจาหนาที่เราก็ไมตองดูแล    
เรื่องชุดตาง ๆ อุปกรณเราก็ไมตองซอมบำรุง อันนี้ก็จะเปนอีกชองทางหนึ่งนะครับ 
ขอบคุณครับ 

 

        นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีครับ         
ประธานสภาเทศบาล   
นายเสถียร  งามฉาย  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี ซ่ึงในขณะนี้เรื่องของเครื่องพนหมอกควันของกองสาธารณสุขนะครับ เรามีอยูกอน

จำนวน 5 เครื่อง เครื่องแรกจะเปนเครื่องพนหมอกควันแบบสวิงฟอกซ ซื้อเม่ือ 
13 มกราคม 2549 อายุการใชงาน 18 ป ตอนนี้ใชงานไมไดแลว เครื่องท่ีสอง
เครื่องพนหมอกควัน ไอจีบา จัดซื้อเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 อายุการใชงาน 
13 ป ตอนนี้พอใชงานไดครับ พนไปซอมไป เครื่องที่สามเครื่องพนหมอกควัน  
เบสฟอกซเกอร จัดซื้อเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 อายุการใชงาน 8 ป ก็ยังมี
การใชงานไดมีการซอมบาง เครื่องท่ีสีเครื่องพนหมอกควันแบบ M Fogging 1 
จัดซื้อเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 อายุการใชงาน 2 ป ใชงานไดจนถึงปจจุบัน 
เครื่องท่ีหาเครื่องพนหมอกควัน M Fogging 2 จัดซ้ือเม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2565 
อายุใชงาน 2 ปใชงานได ตอนนี้ท่ีมีอยู 5 เครื่อง ใชงานหลัก ๆ ก็คือ 3 เครื่อง    
อีกเครื่องหนึ่งคอนขางเสียบอย สำหรับสถิติการใชนะครับ ในแตละปเอาเปาหมาย
หลักกอน เปาหมายหลักคือการควบคุมทุกชุมชนกอนเขาฤดูฝน ก็จะพนทุกป     
ทุกชุมชน ก็ใชเวลาพนประมาณเดือนเศษ ๆ อันนี้คือตามชุมชนในรอบป ท่ีเหลือจะ
เปนการพนตามคำรอง คำรองจะมีอยู   2 ประเภทหลัก ๆ ก็ค ือ หนึ ่งเกิด
ไขเลือดออก เราจะมีการพน 2 รอบ หางกัน 1 สัปดาห และอีกคำรองหนึ่งก็คือ 
จะเปนการพนเหตุรำคาญจากยุงนะครับ สถิติการพนก็จะคอนขางบอย โดยเฉพาะ
ในฤดูฝนในเรื่องเหตุรำคาญและไขเลือดออก สวนอุปกรณท่ีเจาหนาท่ีใชอยูนะครับ
หลังจากเราซื้อเครื่องแลวก็จะมีเจาหนาที่จากสำนักควบคุมโรคโดยแมลงมาให
ความรูในการพน และวิธีการพนท่ีถูกตองในการใชเครื่อง และวิธีการดูแลเจาหนาท่ี
ซึ่งจะมีในเรื่องของอุปกรณในการปองกัน ซึ่งแมสจะหนาเปนพิเศษ เคยมีในเรื ่อง
ของอุปกรณเปนเสื้อคลุม แตวาไมไดมีมานานแลวนะครับเสื้อคลุม ตอนนี้ก็ใชเปน
เสื้อคลุมธรรมดาเหมือนเสื้อกันฝน แตอุปกรณสำคัญของเราคือแมสครับ ซ่ึงจะหนา
เปนพิเศษครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู

ในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน  ๑๑   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

 
 
             นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2567 เพื ่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑการเกษตร จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 162,000 บาท 
(หนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันบาทถวน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๐         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
                  ๑๐. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     ๑     คน 
  1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 

มติท่ีประชุม ที ่ประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
2567 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
การเกษตร จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 162,000 บาท (หนึ่งแสน    
หกหม่ืนสองพันบาทถวน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 

       อนุมัติ  จำนวน       1๐     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน         ๑      คน   

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป จะขอพักรับประทานอาหารกลางวันกอน และขอใหเขาประชุมตอในเวลา        
ประธานสภาเทศบาล 14.30 น. 

 

พักการประชุม 

           นางกานดา ... 
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นางกานดา  นามสงา  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล บัดนี ้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประช ุมแล ว ขอกราบเร ียนเชิญท าน

ประธานสภาดำเนินการประชุมตอคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 17  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป   
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2567 เพื ่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑสำนักงาน (โตะทำงาน) จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 
7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถวน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 

 ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ผมขออนุญาตทานประธานสภาให ทานรองเสถียร งามฉาย อานญัตติในระเบียบ

วาระท่ี ๑7 ครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป อนุญาตครับ  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเสถียร  งามฉาย  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 

เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สำนักงาน (โตะทำงาน) จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 7,000 บาท 
(เจ็ดพันบาทถวน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรี มีความจำเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจากสภา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง โอนเงินงบประมาณ เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 7,000 บาท       
(เจ็ดพันบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

     เหตุผล 

  ดวย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีความตองการจัดซื้อโตะทำงาน
เหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต เนื่องจากโตะทำงานเสื่อมสภาพตามอายุการใชงานมาเปน
เวลานาน จึงเห็นควรจัดหาครุภัณฑทดแทนของเดิม เพื ่อใหการทำงานมี
ประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน 

         คณะผูบริหาร ... 
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  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจำเปน จึงขออนุมัติตอสภา
เทศบาลเพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 
เพื ่อโอนไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สำนักงาน (โตะทำงาน) จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 7,000 บาท (เจ็ดพัน
บาทถวน) ดังนี้ 

   โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานสาธารณสุข 
     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 
เพื ่อจายเปนคาจัดซื ้อโตะทำงาน จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท 

คุณลักษณะ โตะทำงานโครงเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต (กวาง 138.5 เซนติเมตร,     
ลึก 67 เซนติเมตร, สูง 75.3 เซนติเมตร) 
 (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ และจัดซื้อตามราคาทองตลาดโดย
ประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี       
22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณ เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนต
ขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน)  

รวมโอนเพิ ่ม (ตั ้งจายรายการใหม) จำนวน 7,000 บาท (เจ็ดพัน   
บาทถวน) 

โอนลดจาก 

       แผนงานเคหะและชุมชน 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

หมวดคาวัสด ุ

ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย งบประมาณตั้งไว 75,000บาท งบประมาณ
คงเหลือ 75,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 7,000 บาท เพื่อนำไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ
ลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 1 รายการ รวมเปน
เงิน 7,000 บาท    

รวมโอนลดในครั้งนี้จำนวน  7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถวน) 

 

            จึงเรียนมา ... 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27 ตอไป 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู

ในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในที่ประชุมแลว มีจำนวน  ๙   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2567 เพื ่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑสำนักงาน (โตะทำงาน) จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 
7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถวน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๙         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
  ๖. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

       ๗. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๘. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
                  ๙. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
 
 
           มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม)  จำนวน     ๒     คน 

      1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
    ๒. นายสายัณห  รุงเรือง 

มติท่ีประชุม ที ่ประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
2567 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สำนักงาน (โตะทำงาน) จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 7,000 บาท    
(เจ็ดพันบาทถวน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 

       อนุมัติ   จำนวน        ๙     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ  จำนวน        -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จำนวน        -      คน   

     ไมอยูในท่ีประชุม จำนวน         ๒     คน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 18  ญัตตขิออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป   
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2567 เพื ่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑการเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน  
19,400 บาท (หนึ ่งหมื ่นเกาพันสี ่ร อยบาทถวน) (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ผมขออนุญาตทานประธานสภาให ทานรองเสถียร งามฉาย อานญัตติในระเบียบ

วาระท่ี ๑8 ครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป อนุญาตครับ  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเสถียร  งามฉาย  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 

เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 19,400 บาท 
(หนึ่งหม่ืนเกาพันสี่รอยบาทถวน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรี มีความจำเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจากสภา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง โอนเงินงบประมาณ เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑการเกษตร จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 19,400 บาท 
(หนึ่งหม่ืนเกาพันสี่รอยบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

     

                    หลักการ ... 
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     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

     เหตุผล 

  ตามท่ี ศูนยควบคุมคุณภาพมูลฝอย เทศบาลตำบลเมืองแกลง ดำเนินการ
กำจัดขยะมูลฝอย โดยในการดำเนินงานตองมีการทำความสะอาดบริเวณสายพาน
คัดแยกขยะ ที่ลางรถสำหรับรถบรรทุกขยะ และ  ลางทำความสะอาดโดยรอบ
การปฏิบัติงานการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งปจจุบันเครื่องสูบน้ำ ณ ศูนยควบคุม
คุณภาพ มูลฝอยเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน จึงสมควรจัดหาครุภัณฑทดแทน
ของเดิมเพื่อใหการดำเนินงาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอ
การปฏิบัติงาน 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจำเปน จึงขออนุมัติตอสภา
เทศบาลเพื่อขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 
เพื ่อโอนไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
การเกษตร จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 19,400 บาท (หนึ่งหมื่นเกาพัน      
สี่รอยบาทถวน) ดังนี้ 

   โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑการเกษตร  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโขง แบบมอเตอรไฟฟา สูบน้ำ

ได 450 ลิตรตอนาที จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,700 บาท รวมเปนเงิน
ท้ังสิ้น 19,400 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

     1) สูบน้ำได 450 ลิตรตอนาที 
      (1) เปนเครื่องสูบน้ำแบบหอยโขง ใชมอเตอรไฟฟา 

             (2) ขนาดทอสงไมนอยกวา 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) 
             (3) สูบน้ำไดไมนอยกวาตามปริมาณท่ีกำหนด 
             (4) สงน้ำไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 

    (5) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอรไฟฟาตองมี 
ครบชุด พรอมท่ีจะใชงานได 

 
                  ปรากฏใน ... 
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 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ฉบับที่ 2 เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 5 หนา  38  ลำดับที่  1) (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ สำนักงบประมาณ 
ธันวาคม 2566 และจัดซื ้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ สำนักงบประมาณ 
ธันวาคม 2566) 
  รวมโอนเพิ ่ม (ตั ้งจายรายการใหม) จำนวน 19,400 บาท 
(หนึ่งหม่ืนเกาพันส่ีรอยบาทถวน) 

โอนลดจาก 

       แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน 

หมวดคาวัสด ุ

ประเภทวัสดุกอสราง งบประมาณตั้งไว 150,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 150,00 บาท   ขอโอนลดครั ้งนี้ เปนเงิน 19,400 บาท เพื่อนำไป      
ตั ้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและ       
สิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการเกษตร (เครื่องสูบน้ำ
แบบหอยโขง) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,700 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
19,400 บาท 
  รวมโอนลดจำนวน  19,400 บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันสี่รอย
บาทถวน) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล 
เมืองแกลง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ เพื่อโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27 ตอไป 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู

ในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในที่ประชุมแลว มีจำนวน   ๘   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

 
                      นายเกรียงไกร ... 
 
 



 
~ 86 ~ 

 

 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2567 เพื ่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑการเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน  
19,400 บาท (หนึ่งหมื ่นเกาพันสี ่ร อยบาทถวน) (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๘         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  ๒. นายถนอม  ยินด ี
  ๓. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๔. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
  ๕. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

       ๖. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๗. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
                  ๘. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม)  จำนวน     ๓     คน 

      1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
    2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
    ๓. นายสายัณห  รุงเรือง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการเกษตร 
(เครื่องสูบน้ำ) จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน  19,400 บาท (หนึ่งหมื่นเกา
พันส่ีรอยบาทถวน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 

       อนุมัติ   จำนวน        ๘     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ  จำนวน        -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จำนวน        -      คน   

     ไมอยูในท่ีประชุม จำนวน         ๓     คน 

 

            นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 19  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป   
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2567 เพื ่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภ ัณฑสำนักงาน (โต ะทำงาน, โต ะขาเหล็ก, เก าอ้ี, ต ู  เหล ็ก)       
จำนวน 4 รายการ รวมเปนเงิน 59,700 บาท (หาหมื ่นเกาพันเจ็ดรอย      
บาทถวน) (งานศูนยบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 

 ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ผมขออนุญาตทานประธานสภาให ทานรองเสถียร งามฉาย อานญัตติในระเบียบ

วาระท่ี ๑9 ครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป อนุญาตครับ  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเสถียร  งามฉาย  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 

เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สำนักงาน (โตะทำงาน, โตะขาเหล็ก, เกาอ้ี, ตูเหล็ก) จำนวน 4 รายการ 
รวมเป นเง ิน 59,700 บาท (ห าหม ื ่นเก าพ ันเจ ็ดร อยบาทถ วน)           
(งานศูนยบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรี มีความจำเปนตองเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจาก 
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โอนเงินงบประมาณ เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ในแผนงานสาธารณสุข งานศูนยบริการสาธารณสุข หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 4 รายการ รวมเปนเงิน 59,700 บาท      
(หาหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล ี ่ยน หร ือโอนไปต ั ้ งจ ายเป นรายการใหม  ให  เป นอำนาจอน ุม ัต ิของ              
สภาทองถ่ิน” 

 

         เหตุผล ... 
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     เหตุผล 

  ดวย งานศูนยบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีโตะ
สำหรับใหบริการประชาชนแตไมมีความแข็งแรงพอ อาจใหเกิดอุบัติเหตุระหวาง
ใหบริการได ประกอบกับปจจุบันมีพนักงานเพิ่มขึ้นทำใหมีโตะทำงานและเกาอ้ี
สำหรับพนักงานไมเพียงพอตอการใชงาน รวมถึงตูเหล็กสำหรับหองทันตกรรมตู
เหล็กสำหรับหองปฏิบัติการ และตู เหล็กสำหรับเก็บเอกสารเวชระเบียนไม
เพียงพอ จึงมีความจำเปนตองจัดซื้อเพื่อใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจำเปน จึงขออนุมัติตอสภา
เทศบาลเพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 
เพื ่อโอนไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สำนักงาน (โตะทำงาน, โตะขาเหล็ก, เกาอ้ี, ต ู  เหล็ก) จำนวน 4 รายการ          
รวมเปนเงิน 59,700 บาท (หาหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน) ดังนี้ 

   โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานสาธารณสุข 
     งานศูนยบริการสาธารณสุข 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 
1) เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทำงาน จำนวน 2 รายการ 
รายการที ่ 1 โตะทำงาน จำนวน 2 ตัว ตัวละ 7,000 บาท รวมเปน 

14,000 บาท คุณลักษณะโตะทำงานโครงเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต  (กวาง 138.5 
เซนติเมตร, ลึก 67 เซนติเมตร, สูง 75.3 เซนติเมตร)  
 รายการที ่ 2 โตะทำงาน จำนวน 2 ตัว ตัวละ 4,900 บาท รวมเปน 
9,800 บาท คุณลักษณะโตะทำงานโครงเหล็ก ขนาด 4 ฟุต (กว าง 123 
เซนติเมตร, ลึก 67 เซนติเมตร, สูง 75.3 เซนติเมตร) 
 (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ และจัดซื้อตามราคาทองตลาดโดย
ประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี       
22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนต
ขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน) 

2)  เพ ื ่อจ ายเป นค าจ ัดซ ื ้อเก าอ ี ้สำน ักงาน จำนวน 5 ต ัว ต ัวละ          
3,000 บาท รวมเปน 15,000 บาท คุณลักษณะ เกาอี ้สำนักงานมีลอเลื ่อน    
ปรับระดับได ขนาดกวางไมนอยกวา 61 เซนติเมตร ลึกไมนอยกวา 67 เซนติเมตร    
สูงไมนอยกวา 105 เซนติเมตร 

              ราคา ... 
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 (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ และจัดซื้อตามราคาทองตลาดโดย
ประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี        
22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนต
ขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน) 

3) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะขาเหล็กสำหรับบริการประชาชน จำนวน     
1 ตัว ราคาตัวละ 2,700 บาท คุณลักษณะ โตะขาเหล็กโครงขาโตะทำจากเหล็ก
พนสี ขนาดกวางไมนอยกวา 150 เซนติเมตร ลึกไมนอยกวา 60 เซนติเมตร      
สูงไมนอยกวา 75 เซนติเมตร  
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2566-2570 ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้ง
ท่ี 5/2567 หนา 32 ลำดับที่ 1 )(ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ และจัดซ้ือ
ตามราคาทองตลาดโดยประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ 
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื ่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซ้ือ
ครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน) 

    4) เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็ก จำนวน 3 รายการ 
 รายการที่ 1 ตูเหล็กสำหรับหองทันตกรรม จำนวน 1 ตู ราคาตูละ 5,200 บาท
คุณลักษณะ ตูเหล็ก ขนาดกวางไมนอยกวา 92 เซนติเมตร ลึกไมนอยกวา 46 เซนติเมตร 
สูงไมนอยกวา 183 เซนติเมตร มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 

รายการที่ 2 ตูเหล็กสำหรับหองปฏิบัติการ จำนวน 1 ตู ราคาตูละ 5,200 บาท  
คุณลักษณะ ตูเหล็ก ขนาดกวางไมนอยกวา 92 เซนติเมตร ลึกไมนอยกวา 46 เซนติเมตร 
สูงไมนอยกวา183 เซนติเมตร มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
 รายการที ่ 3 ตู เหล็กสำหรับเก็บเอกสารเวชระเบียน จำนวน 1 ตู ราคาตู ละ  
7,800 บาท คุณลักษณะ ตูเหล็ก ขนาดกวางไมนอยกวา 119 เซนติเมตร ลึกไมนอยกวา 
41 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 175 เซนติเมตร มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
 (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ และจัดซ้ือตามราคาทองตลาดโดยประหยัดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่ 22 มิถุนายน 2552      
เรื่องการตั้งงบประมาณ เพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน) 

 รวมโอนเพิ่ม (ตั้งจายรายการใหม) จำนวน 59,700 บาท (หาหมื่นเกาพัน    
เจ็ดรอยบาทถวน) 

โอนลดจาก 
      แผนงานสาธารณสุข 

งานศูนยบริการสาธารณสุข 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน 
ประเภทเง ินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ ่น งบประมาณตั ้งไว 

1,372 ,300 บาท งบประมาณคงเหล ือ 1,053,719.35 บาท ขอโอนลดคร ั ้งนี้           
เป น 59,700 บาท เพ ื ่อนำไปต ั ้ งจ ายเป นรายการใหม  ในแผนงานสาธารณสุข                
งานศูนยบริการสาธารณสุข งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 
4 รายการ รวมเปนเงิน 59,700 บาท 

               รวมโอนลด ...    
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รวมโอนลดในครั้งนี้จำนวน จำนวน 59,700 บาท (หาหมื่นเกาพันเจ็ดรอย 
บาทถวน) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 
ขอ 27 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู

ในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในที่ประชุมแลว มีจำนวน  ๙   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2567 เพื ่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑสำนักงาน (โตะทำงาน, โตะขาเหล็ก, เกาอ้ี, ตูเหล็ก) จำนวน 
4 รายการ รวมเปนเงิน 59,700 บาท (หาหมื่นเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน) 
(งานศูนยบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๙         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
  ๖. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

       ๗. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๘. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
                  ๙. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
 
                  มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม)  จำนวน     ๒     คน 

      1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
    ๒. นายสายัณห  รุงเรือง 

มติท่ีประชุม ที ่ประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
2567 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สำนักงาน (โตะทำงาน, โตะขาเหล็ก, เกาอ้ี, ตูเหล็ก) จำนวน 4 รายการ 
รวมเป น เง ิน 59 ,700 บาท (ห าหม ื ่น เก าพ ันเจ ็ดร อยบาทถ วน)              
(งานศูนยบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 

       อนุมัติ   จำนวน        ๙     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ  จำนวน        -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จำนวน        -      คน   

     ไมอยูในท่ีประชุม จำนวน         ๒     คน  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 20  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป   
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2567 เพื ่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส (เครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึก, เครื่องพิมพแบบใชความรอน, เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้ง, เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย, เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับประมวลผล) 
จำนวน 5 รายการ รวมเปนเงิน  259,300 บาท (สองแสนหาหมื่นเกาพัน 
สามร อยบาทถวน) (งานศูนยบร ิการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ผมขออนุญาตทานประธานสภาให ทานรองเสถียร งามฉาย อานญัตติในระเบียบ

วาระท่ี 20 ครับ 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป อนุญาตครับ  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเสถียร  งามฉาย  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 

เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพ ิว เตอร หร ืออ ิ เล ็ กทรอน ิกส  ( เคร ื ่ องพ ิมพ   Multifunction            
แบบฉีดหมึก, เครื ่องพิมพแบบใชความรอน, เครื ่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั ้ง, เครื ่องคอมพิวเตอรแมขาย, เครื ่องคอมพิวเตอรสำหรับ
ประมวลผล) จำนวน 5 รายการ รวมเป นเง ิน  259,300 บาท           
(สองแสนหาหมื่นเกาพันสามรอยบาทถวน) (งานศูนยบริการสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
           เรียน ... 
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เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรี มีความจำเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจากสภา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง โอนเงินงบประมาณ เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ในแผนงานสาธารณสุข งานศูนยบริการสาธารณสุข หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน 5 รายการ รวมเปนเงิน 
259,300 บาท (สองแสนหาหมื่นเกาพันสามรอยบาทถวน) โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล ี ่ยน หร ือโอนไปต ั ้ งจ ายเป นรายการใหม  ให  เป นอำนาจอน ุม ัต ิของ              
สภาทองถ่ิน” 

     เหตุผล 

  ดวย งานศูนยบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไมมี
เครื่องพิมพแบบใชความรอนในการพิมพฉลากยาใหแกประชาชนที่มารับบริการ 
ประกอบกับปจจุบันมีพนักงานเพิ่มขึ้นทำใหมีเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
ไมเพียงพอตอการใชงาน รวมถึงเครื ่องคอมพิวเตอรแมขายไดเกิดการชำรุด
เสียหาย ไมสามารถเปดใชงานและซอมแซมได จึงมีความจำเปนตองจัดซ้ือเพ่ือใช
ในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจำเปน จึงขออนุมัติตอสภา
เทศบาลเพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 
เพื ่อโอนไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส (เครื ่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก,
เคร ื ่องพ ิมพ แบบใช ความร อน, เคร ื ่องพ ิมพ แบบฉ ีดหม ึกพร อมต ิดต ั ้ ง ,            
เคร ื ่องคอมพ ิว เตอร แม ข  าย, เคร ื ่องคอมพ ิว เตอร สำหร ับประมวลผล)            
จำนวน 5 รายการ รวมเปนเงิน 259,300 บาท (สองแสนหาหมื ่นเกาพัน      
สามรอยบาทถวน)  ดังนี้ 

   โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานสาธารณสุข 
     งานศูนยบริการสาธารณสุข 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ       
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

             
               รายการท่ี 1 ... 
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รายการที่ 1 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1 
จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ130,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 10 แกนหลัก (10 core) หรือ
ดีกวาสำหรับคอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณ
นาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.2 GHz จำนวนไมนอยกวา 1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รับรองการประมวลผลแบบ 64 bit มี
หนวยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไมนอยกวา 
13 MB 

- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 16 GB 

- สนับสนนุการทำงาน RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1, 5 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบ

ไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด  
Solid state Drive หร ือด ีกว า ขนาดความจุ ไม น อยกว า 480 GB จำนวน           
ไมนอยกวา 2 หนวย 

- ม ี ช  อ ง เ ช ื ่ อ ม ต  อ ร ะ บบ เ ค ร ื อ ข  า ย  ( Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 2 ชอง 

- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หนวย 

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ฉบับที่ 2 เพิ่มเติม
ครั้งท่ี 5/2567 หนา 28 ลำดับท่ี 1) 

รายการที ่ 2 เพื ่อจายเปนคาจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง 
ราคาเคร ื ่องละ 24,000 บาท เป นเง ิน 96,000 บาท โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) และ 
12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาิกาไดในกรณีท่ี
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost) หรือ Max Boost) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.2 GHz จำนวน 1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB 

- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือดีกวา ดังนี้ 

 
              1) เปนแผง ... 
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1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจำ 
ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 

2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจำหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 

3) ม ีหน วยประมวลผลเพ ื ่อแสดงภาพที ่ม ีความสามารถในการใช
หนวยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 

- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 
8 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จำนวน    
1 หนวย 

- ม ี ช  อ ง เ ช ื ่ อ ม ต  อ ร ะ บบ เ ค ร ื อ ข  า ย  ( Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีช องเชื ่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว า ไมน อยกวา        
3 ชอง   

     - มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จำนวน 1 หนวย 
รายการที ่ 3 เพื ่อจ ายเปนคาจ ัดซื ้อเครื ่องพิมพแบบใชความร อน 

(Thermal Printer) จำนวน 1 เคร ื ่อง ราคาเคร ื ่องละ 13,000 บาท โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีระบบการพิมพแบบ Direct Thermal และ Thermal Transfer 
- มีความละเอียดในการพิมพไมต่ำกวา 203 DPI หรือดีกวา 
- มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 127 มิลลิเมตรตอวินาที (mm/s) 
- ใชสำหรับกระดาษขนาดหนากวาง ไมนอยกวา 104 มิลลิเมตร (mm) 
- มีหนวยความจำไมนอยกวา 8 MB 
- รองรับการพิมพบารโคด 1D รูปแบบตางๆ เชน Code 128, Code 39 

Code 93 และ EAN-13 ไดเปนอยางนอย 
- รองรับการพิมพบารโคด 2D รูปแบบตางๆ เชน QR code, Datamatrix 

code, MaxiCode และ PDF417 ไดเปนอยางนอย 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 1.1 หรือดีกวาได 
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ฉบับที่ 2 เพิ่มเติม

ครั้งท่ี 5/2567 หนา 30 ลำดับท่ี 1) 
 
               รายการท่ี 4 ... 
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รายการที่ 4 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,100 บาท เปน
เงิน 12,300 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- เปนเครื ่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั ้งถ ังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) จากโรงงานผูผลิต 

     - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 

 - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 

19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 

- มีความเร็วในการพิมพรางสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา    
15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที 

- ม ีช องเช ื ่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หร ือด ีกว า จำนวนไม      
นอยกวา 1 ชอง 

     - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน 
 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของ
กระดาษเองได 

รายการที่ 5 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั ้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื ่อง เปนเงิน 
8,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- เปนอุปกรณที ่มีความสามารถเปน Printer, copier และ Scanner 
ภายในเครื่องเดียวกัน 

- เปนเครื ่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั ้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผูผลิต 

     - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  
 - มีความเร็วในการพิมพร างขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา       
30 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 

- มีความเร็วในการพิมพรางสีสำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)  

     - สามารถสแกนเอกสาร ขนาดA4 (ขาวดำ – สี) ได 
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 หรือ 
600 x 1,200 dpi 

     - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
     - สามารถถายสำเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดำ 
     - สามารถทำสำเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สำเนา 
     - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
                     มีชอง ... 
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 - ม ีช องเช ื ่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หร ือด ีกว า จำนวนไม      
นอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขาย
ไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 

     - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน 
 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของ
กระดาษเองได 

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ฉบับที่ 2 เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 5/2567 หนา 29 ลำดับท่ี 1 ) 

สำหรับรายการคาครุภัณฑคอมพิวเตอร ทั้ง 5 รายการ เปนไปตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร    
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

รวมโอนเพ ิ ่ม (ต ั ้ งจ ายรายการใหม) จำนวน 259,300 บาท         
(สองแสนหาหม่ืนเกาพันสามรอยบาทถวน) 

โอนลดจาก 
       แผนงานสาธารณสุข 

งานศูนยบริการสาธารณสุข 
งบบุคลากร 

     หมวดเงินเดือน 
ประเภทเงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น งบประมาณตั้งไว 

1,372,300 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,053,719.35 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 
เปนเงิน 259,300 บาท เพ่ือนำไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานสาธารณสุข 
งานศูนยบริการสาธารณสุข งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน 5 รายการ รวมเปนเงิน 259,300 บาท 

 รวมโอนลดในครัง้นีจ้ำนวน 259,300 บาท (สองแสนหาหม่ืนเกาพัน

สามรอยบาทถวน) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

            นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม         
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ผมขอเพิ่มเติมในเรื่องของญัตตินี้นะครับ คือ ในเรื่องของการที่จะตองซื้อโตะ และ

คอมพิวเตอรไปท่ีศูนยขอเรียนเพ่ิมเติม คือ ท่ีศูนยบริการสาธารณสุขเรามีเจาหนาท่ี 
ตอนนี้ก็เปนพยาบาล 2 ทาน ที่มาบรรจุและโอนยายมา ตามที่เมื่อชวงเชาไดมา
รายงานตัว และอีก 1 ตำแหนง ก็คือ ทันตกรรม 1 ทาน  และผูชวยทันตกรรมอีก
ทานหนึ่ง เพราะฉะนั้นอุปกรณในญัตตินี้จะซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของ
การทำงานที ่ศูนยบริการสาธารณสุข และขอเพิ ่มเติมวา ตอนนี้ท่ีศูนยบริการ
สาธารณสุขของเรา ในเรื่องของการบริการหรือการออกเยี่ยม หรือ เด็กนักเรียนท่ี
โรงเรียน ตอนนี้ในเรื่องของโครงการอุดฟน ในเรื่องของทันตกรรม เรามีท้ังหมด คือ 
การขูดหินปูน ถอนฟน อุดฟน แตตอนนี ้อ ุดฟนของเราเขาคิวจนถึงเด ือน
พฤศจิกายน เรายังจะตองมีการซ้ือ ที่เจาหนาที่ทันตกรรมขอมา ก็ยังมีในเรื่องของ 
เปนวัสดุอุปกรณสำหรับเจียฟน เปนกานเปนเดือยสวนหนึ่ง และยังมีในเรื่องของ
เครื่องเอกซเรย คือ ผมก็ยังไมเคยเห็นนะครับ แตคงจะคลาย ๆ กับมือถือเพ่ือ
เอกซเรยรากฟน หรือวาในสวนที่มองไมเห็นในสวนนี้ ก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมในสวนนี้   
ท่ีศูนยบริการสาสุขของเรา มีบุคลากรมาเพ่ิมท้ัง 4 ทาน ขอชี้แจงเพ่ิมเติมแคนี้ครับ
ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สมปอง  งามเสง่ียม ครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายสมปอง  งามเสง่ียม เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล พอดีทานนายกฯ พูดถึงเรื่องทันตกรรม พอดีมีทันตแพทยมาประจำท่ีศูนยของเรา

แลว ตามที ่ทานนายกฯ ไดพูดก็จะตองมีวัสดุครุภัณฑ ของทันตกรรมจะตอง
เตรียมพรอม ในการบริการประชาชนในเขตเทศบาลเรานะครับ เพราะเรื่องโรคใน
ชองปากมีปญหาเยอะ ดูแลวตามชุมชนตาง ๆ มีปญหาเยอะ บังเอิญเราโชคดีครับท่ี
ไดมีทันตแพทยเขามาประจำ ทีนี ้อุปกรณวัสดุทันตกรรมตาง ๆ เชนตามที่ทาน
นายกฯ ไดพูดถึง และอีกอยางหนึ่งเก่ียวกับการรักษาครองรากฟน ทันตกรรมก็จะรู
ว าจะตองใชเครื่องมือแบบไหน อยากใหมีเพิ ่มตรงนี้อีกอยางหนึ่งดวยนะครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ         
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุทธิ  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสุทธิ  ตังสวานิช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เขตเลือกตั้งท่ี 

1 ผมขอสอบถามทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารวา ไมทราบวาทันตแพทย 
สังกัดของเทศบาลเองหรือเรายืมตัวมาจากโรงพยาบาล พอดีผมไดอานผาน ๆ ตัว 
 
              เทศบัญญัติ ... 
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เทศบัญญัติ หนาที่ 2 จะมีในเรื่องของเงินเพิ่มพิเศษ ขอที่ 8 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับ
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขสำหรับทันตแพทย และเภสัชกรตาง ๆ
เหลานี้ไมทราบวาเราสามารถที่จะอุดหนุนหรือสนับสนุนใหมีทันตแพทยที่มาดูแล
ฟนของ าวบานในเขตเทศบาล ใหเหมาะสมไดหรือไมครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ที่ทานสมาชิกไดพูดก็คือ ประเด็นเมื่อเชาที่มารายงานตัว คนสุดทายนั้นพึ่งจบ   

ทันตแพทยเมื่อเดือนเมษายนนี้เอง เปนคนท่ีกองดิน มาใชบัญชี บัญชีนี้ก็คือถาเขา
มารับราชการ ในพื้นที่เราอยางนอยตอง 5 ป ถาเขาครบ 5 ป แลวเขาสามารถ  
เปนขาราชการไดโดยอัตโนมัติ คือไมตองไปสอบ มันมีระเบียบอยูใชไหมครับ    
ท านปลัด แต อ ีกคนหนึ่งเป นพนักงานจางก ็ค ือ ผ ู ช วยทันตกรรม เขาก็มี
ประสบการณอยู เพราะจริง ๆ แลวเขารับจอบอยูในบริเวณเขตเทศบาลเรา คือเปน
ผูชวยทันตแพทย และในสวนท่ีทานสมาชิกไดพูดข้ึนมา ผมจะขออนุญาตเอยนิดนึง 
คือในพื้นที่ของเทศบาลทั้งหมด ถาในอดีตท่ีเราใชน้ำ ไมใชน้ำจากหนาดิน แตเปน
น้ำจากในดินหรือน้ำบอ คือ พื้นที่ของบานเราไมมีฟลูออไรด ทำใหพื้นฐานของฟน
ของประชาชนในพื้นที่เรามีปญหามากพอสมควร ฉะนั้นในเรื่องของการดูแลตรงนี้ 
จากวันนั้นที่ผมไดคุย ทางเจาหนาที่ก็บอกวาในพื้นที่เรา เขาจะขออัตรากำลัง     
อีกคนหนึ่ง คือ ไมใชทันตแพทยแตเปนทันตา ผมก็พึ่งมีความรูวาทันตา ที่ผมพอ
ทราบอยางที ่คุยกับเขามา ทันตาก็คือในเรื ่องของการแนะนำ ดูแลสุขภาพฟน 
แนะนำวาควรจะรักษาอยางไร ควรจะดูแลอยางไร แนะนำตั้งแตเริ่มตนใหกับเด็ก
นักเรียน แมกระทั่งผูสูงอายุ เปนการแนะนำในการดูแลฟนตั้งแตตนเหตุตั้งแตที่ยัง
ไมเปน ผมก็ยังไมไดดำเนินการในสวนของอัตรากำลังตรงนี้ ในสวนท่ีเม่ือสักครูทาน
สมาชิกไดพูดถึง ในเร ื ่องของการท่ีเราได จ ัดร ับรอง ในเร ื ่องของเง ินเด ือน
คาตอบแทนของเจาหนาท่ีท่ีเราไดมาครับผม 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาล ครับ         
ประธานสภาเทศบาล 
นางกานดา  นามสงา เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะ เม่ือสักครูท่ีถามเรื่องเงินเพ่ิมพิเศษ ขอ 8 จะเปนกรณี

ท่ีไมไดปฏิบัติสวนตัว แตของเทศบาลท่ีตั้งรองรับไว จะอยูท่ีขอ 2.2 คะ จะเปนเงิน
เพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข ตัวยอคือ 
พ.ต.ส. ซึ่งตรงนี้จะรองรับทั้งสวนของพยาบาลและทันตแพทยดวย แตทั้งนี้ทั้งนั้น
ถาจำไมผิดก็จะตองผานการประเมินดวย แตเราตั้งรองรับไว 

 

           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงครับ ที่ผานมาหลาย ๆ ป ท่ีเรามีเครื ่องตั้งอยู เครื่องหนึ่ง

ประมาณ 10 ป คือ จริง ๆ แลว เจาหนาท่ีของเราก็ไดรับการสนับสนุนทันตแพทย
จากโรงพยาบาลแกลง มาเปนบางชวงบางเวลา ถาเขามีเจาหนาที่อยูมากเขาก็จะ
ใหเราทุกอาทิตย อาทิตยละวัน หรือสองวัน แตในชวงโควิดก็ไดมีการหยุดไป 
หลังจากผานโควิดก็มีการมาทำ แตวาไมไดเปนประจำ ตอไปนี้เรามีของเราแลว 
สวนหนึ่ง ผมก็ไมทราบวา จริง ๆ แลว ยังมีจากโรงพยาบาลแกลง ยังมาสนับสนุน
เราอยูดวย นาจะสวนหนึ่งดวย ในเรื่องของอายุรกรรม ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู

ในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน  ๑๐   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2567 เพื ่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทคร ุภ ัณฑ คอมพ ิว เตอร หร ื ออ ิ เล ็ กทรอน ิกส  ( เคร ื ่ องพ ิมพ  
Multifunction แบบฉีดหมึก, เครื่องพิมพแบบใชความรอน, เครื่องพิมพแบบ
ฉีดหมึกพรอมติดตั้ง, เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย, เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับ
ประมวลผล) จำนวน 5 รายการ รวมเปนเงิน  259,300 บาท (สองแสน   
ห าหม ื ่น เก  าพ ันสามร อยบาทถ วน)  (งานศ ูนย บร ิการสาธารณสุข                  
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๙         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
  ๖. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

       ๗. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๘. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
                 ๙. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
               มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     ๑     คน 
  1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม)  จำนวน     ๑     คน 

      ๑. นายสายัณห  รุงเรือง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 
เพ ื ่อไปตั ้งจ ายเปนรายการใหม ในหมวดคาคร ุภ ัณฑ ประเภทครุภ ัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส (เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก, 
เคร ื ่องพิมพแบบใชความร อน, เคร ื ่องพิมพแบบฉ ีดหมึกพร อมติดต ั ้ง,          
เคร ื ่องคอมพิวเตอร แม ข าย, เคร ื ่องคอมพิวเตอร สำหร ับประมวลผล)         
จำนวน 5 รายการ รวมเปนเงิน 259,300 บาท (สองแสนหาหมื ่นเกาพัน   
สามร อยบาทถวน) (งานศูนยบร ิการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม) 

       อนุมัติ   จำนวน        ๙     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ  จำนวน        -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จำนวน        ๑      คน   

     ไมอยูในท่ีประชุม จำนวน         ๑     คน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 21  ญัตตขิออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป   
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ  

จำนวน 7 รายการ  เปนเงิน 59,700 บาท  (-หาหมื ่นเกาพันเจ็ดรอย     
บาทถวน-) (กองชาง)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน 
7 รายการ เปนเงิน 59,700 บาท (-หาหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน-) 
(กองชาง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติเพ่ือ
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โอนเงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑกอสราง         
จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 10,000 บาท ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน จำนวน 6 รายการ    
รวมเปนเงิน 49,700 บาท (-สี่หม่ืนเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน-) โดยมีหลักการและ
เหตุผล  ดังนี้ 

                  หลักการ ... 
 
 



 
~ 101 ~ 

 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  
นั้น 

     เหตุผล 

  ดวยเทศบาลตำบลเมืองแกลง เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจายเพื ่อโอนไปตั ้งจ ายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภ ัณฑ จำนวน            
7 รายการ เพื่อจัดซื้อเครื่องปมลม ขนาด 50 ลิตร ชุดสวานกระแทกและไขควง
กระแทกไรสาย 12 โวลต ชุดสวานโรตารี ่ไร สาย 20 โวลต ตู เชื่อมไฟฟา         
140 แอมป ตู เชื ่อมไฟฟา 160 แอมป ชุดเลื่อยวงเดือนไรสาย ไรแปรงถาน     
20 โวลล ขนาด 7 นิ้ว และชุดเครื่องเจียไรสาย ไรแปรงถาน 20 โวลต ขนาด    
4 นิ้ว เพื่อใชเติมลมรถยนตสวนกลางของกองชาง งานสวนสาธารณะ เพื่อใช
สำหรับเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานซอมตาง ๆ ใชในการตัดไมตามสถานที่ตาง 
ๆ และใชในการเจีย ตัดเหล็ก ตามสถานที่ตาง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
ของกองชาง งานโยธา ดังนั้น จึงมีความจำเปนจะตองจัดหาครุภัณฑ จำนวน       
7 รายการ เพ่ือใหบริการประชาชนตอไป 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจำเปนตองขออนุมัติตอสภา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ 2567 เพื่อโอนไปตั้งจาย เปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑกอสราง จำนวน 1 รายการ และประเภทครุภัณฑโรงงาน 
จำนวน 6 รายการ รวมเปนเงิน 59,700 บาท (-หาหมื ่นเกาพันเจ็ดรอย       
บาทถวน-)  ดังนี้ 

     โอนเพ่ิม (โอนตั้งจายรายการใหม) 
     รายการท่ี 1 
     แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานสวนสาธารณะ 
     งบลงทุน 
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทครุภัณฑกอสราง    
     - จัดซ้ือปมลม ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 10,000 บาท 
     - ปมลมมีมอเตอร 2.5 HP 
     - ถังจุลมขนาด 50 ลิตร 
     - ผลิตลมได 200 ลิตร/นาที 
     - ความเร็วรอบ 2,850 RPM 
            เปนการ ... 
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  ( เป นการจ ัดซ ื ้อตามราคาท องตลาดโดยประหย ัด ตามหน ังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
เรื ่อง การตั้งงบประมาณเพื ่อจัดซื ้อครุภัณฑ และรถยนตขององคกรปกครอง    
สวนทองถิ่น) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับที่ 2 
เพ่ิมเติมครั้งท่ี 5/2567 หนาท่ี 47 ลำดับท่ี 1) 

     รายการท่ี 2 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง   
     งบลงทุน 
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทครุภัณฑโรงงาน 

 - จัดซื้อชุดสวานกระแทกและไขควงกระแทกไรสาย 12 โวลต จำนวน    
1 ชุด เปนเงิน 9,900 บาท 

     - แรงดันไฟฟา 12 โวลต 
     - ขนาดหัวจับ 10 มิลลิเมตร 
     - ความเร็วรอบ 0 - 1,500 ตอนาที 
     - อัตราการกระแทก 0 - 3,600 ครั้งตอนาที 
     - ความสามารถในการเจาะไม 20 มิลลิเมตร 
     - ความสามารถในการเจาะโลหะ 10 มิลลิเมตร 

  - ความสามารถในการเจาะคอนกรีต 10 มิลลิเมตร 

  ( เป นการจ ัดซ ื ้อตามราคาท องตลาดโดยประหย ัด ตามหน ังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ และรถยนตขององคกรปกครองสวน
ทองถิ ่น) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับที ่ 2 
เพ่ิมเติมครั้งท่ี 5/2567 หนาท่ี 40 ลำดับท่ี 1) 

   รายการท่ี 3 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทครุภัณฑโรงงาน 
     - จัดซ้ือชุดสวานโรตารี่ไรสาย 20 โวลต จำนวน 1 ชุด เปนเงิน 9,900 บาท 
     - แรงดันไฟฟา 20 โวลต 
     - ขนาดหัวจับ 10 มิลลิเมตร 
     - ความเร็วรอบ 0 - 4,500 รอบตอนาที 
 
              อัตรา ... 
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     - อัตราการกระแทก 0 – 7,200 ครั้งตอนาที 
     - ความสามารถในการเจาะไม 28 มิลลิเมตร 
     - ความสามารถในการเจาะโลหะ 13 มิลลิเมตร 
     - ความสามารถในการเจาะคอนกรีต 22 มิลลิเมตร 

  ( เป นการจ ัดซ ื ้อตามราคาท องตลาดโดยประหย ัด ตามหน ังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
เรื ่อง การตั้งงบประมาณเพื ่อจัดซื ้อครุภัณฑ และรถยนตขององคกรปกครอง    
สวนทองถิ่น) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับที่ 2 
เพ่ิมเติมครั้งท่ี 5/2567 หนาท่ี 40 ลำดับท่ี 2) 

   รายการท่ี 4 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง     
     งบลงทุน 
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทครุภัณฑโรงงาน 
     - จัดซ้ือตูเชื่อมไฟฟา 140 แอมป จำนวน 1 ตู เปนเงิน 3,500 บาท 
     - กระแสเชื่อมขนาด 140 แอมป 
     - สามารถใชลวดเชื่อม 3.2 มิลลิเมตร 
     - สามารถสลับข้ัว MMA ดานหนาเครื่องได 
     - สายเชื่อมและสายดินเปนทองแดง 

  ( เป นการจ ัดซ ื ้อตามราคาท องตลาดโดยประหย ัด ตามหน ังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ และรถยนตขององคกรปกครองสวน
ทองถิ ่น) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับที ่ 2 
เพ่ิมเติมครั้งท่ี 5/2567 หนาท่ี 41 ลำดับท่ี 3) 

   รายการท่ี 5 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง      
     งบลงทุน 
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทครุภัณฑโรงงาน 
     - จัดซ้ือตูเชื่อมไฟฟา 160 แอมป จำนวน 1 ตู เปนเงิน 4,900 บาท 
     - กระแสเชื่อมขนาด 160 แอมป 
     - สามารถใชลวดเชื่อม 3.2 มิลลิเมตร 
     - สามารถสลับข้ัว MMA ดานหนาเครื่องได 
     - สายเชื่อมและสายดินเปนทองแดง 
            เปนการ ... 
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  ( เป นการจ ัดซ ื ้ อตามราคาท องตลาดโดยประหย ัด ตามหน ั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552   
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ และรถยนตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม
ครั้งท่ี 5/2567 หนาท่ี 41 ลำดับท่ี 4) 

   รายการท่ี 6 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง    
     งบลงทุน 
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทครุภัณฑโรงงาน 

 - จัดซื ้อชุดเลื ่อยวงเดือนไรสาย ไรแปรงถาน 20 โวลต ขนาด 7 นิ้ว 
จำนวน 1 ชุด เปนเงิน 11,000 บาท 

- แรงดันไฟฟา 20 โวลต 
- มอเตอรแบบไรแปรงถาน 
- ปรับองศาในการตัดได 0 - 50 องศา 
- ใบเลื่อยมีขนาด 185 มิลลิเมตร หรือ 7 นิ้ว 
- ตัดไมไดหนาไมนอยกวา 60 มิลลิเมตร 
- ความเร็วรอบ 0 - 5,400 ตอนาที 

 ( เป นการจ ัดซ ื ้ อตามราคาท องตลาดโดยประหย ัด ตามหน ั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552   
เรื ่อง การตั ้งงบประมาณเพื ่อจัดซื ้อครุภัณฑ และรถยนตขององคกรปกครอง     
สวนทองถิ่น) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับที่ 2 
เพ่ิมเติมครั้งท่ี 5/2567 หนาท่ี 42 ลำดับท่ี 5) 

   รายการท่ี 7 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง   
     งบลงทุน 
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทครุภัณฑโรงงาน 

- จ ัดซื ้อช ุดเครื ่องเจ ียไร สาย ไร แปรงถาน 20 โวลต ขนาด 4 นิ้ว      
จำนวน 1 ชุด เปนเงิน 10,500 บาท  

- แรงดันไฟฟา 20 โวลต 
- มอเตอรแบบไรแปรงถาน 
- รองรับใบตัดขนาด 100 มิลลิเมตร หรือ 4 นิ้ว 
- ความเร็วรอบ 0 - 7,500 ตอนาที 

            เปนการ ... 
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( เป นการจ ัดซ ื ้ อตามราคาท องตลาดโดยประหย ัด ตามหน ั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ และรถยนตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม
ครั้งท่ี 5/2567 หนาท่ี 42 ลำดับท่ี 6) 

   

        รวมโอนเพ่ิม  59,700  บาท 
   

     โอนลด 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 

 โครงการกอสร างถนนพรอมวางทอระบายน้ำเส นหลังบานครูติ๊ด       
ดนตรีไทย (ชุมชนหนองแตงโม) งบประมาณตั้งไว 2,544,100 บาท ปจจุบัน
คงเหลือ 714,100 บาท จึงขอโอนลด 59,700 บาท เพื่อไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม หมวดคาครุภัณฑ จำนวน 7 รายการ ดังมีรายการดังตอไปนี้ 

1. หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑกอสราง รายการจัดซื ้อปมลม 
ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 10,000 บาท  

2. หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน รายการจัดซื้อชุดสวาน
กระแทกและไขควง-กระแทกไร สาย 12 โวลต   จำนวน 1 ช ุด เป นเ งิน          
9,900 บาท 

3. หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน รายการจัดซื้อชุดสวาน     
โรตารี่ไรสาย 20 โวลต จำนวน 1 ชุด เปนเงิน 9,900 บาท 

4. หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน รายการจัดซ้ือตูเชื่อมไฟฟา 
140 แอมป จำนวน 1 ตู เปนเงิน 3,500 บาท 
 5. หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน รายการจัดซ้ือตูเชื่อมไฟฟา 
160 แอมป จำนวน 1 ตู เปนเงิน 4,900 บาท 

6. หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน รายการจัดซื้อชุดเลื่อย     
วงเดือนไรสาย ไรแปรงถาน 20 โวลต ขนาด 7 นิ ้ว จำนวน 1 ชุด เปนเงิน 
11,000 บาท 

7. หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน รายการจัดซ้ือชุดเครื่องเจีย
ไรสาย ไรแปรงถาน 20 โวลต ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 ชุด เปนเงิน 10,500 บาท 

 

        รวมโอนลด  59,700  บาท 

  

                 จึงเรียนมา ... 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล 
เมืองแกลง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน 7 รายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 
ขอ 27 ตอไป 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู

ในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในที่ประชุมแลว มีจำนวน  ๑๐  คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

จำนวน 7 รายการ  เปนเงิน 59,700 บาท  (-หาหมื ่นเกาพันเจ็ดรอย    
บาทถวน-) (กองชาง)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๐         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
  ๖. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

       ๗. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๘. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       ๙. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
                ๑๐. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
 
               มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม)  จำนวน     ๑     คน 

    ๑. นายสายัณห  รุงเรือง 

มติท่ีประชุม ที ่ประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ         
พ.ศ. 2567 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ  จำนวน     
7 รายการ เปนเงิน 59,700 บาท (-หาหมื่นเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน-) 
(กองชาง) 

       อนุมัติ   จำนวน        ๑๐   คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ  จำนวน        -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จำนวน        -      คน   

     ไมอยูในท่ีประชุม จำนวน         ๑     คน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 22  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป   
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ 

จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 450,000 บาท (-สี ่แสนหาหมื ่นบาทถวน-)     
(กองชาง)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน     
1 รายการ เปนเงิน 450,000 บาท (-สี่แสนหาหม่ืนบาทถวน-) (กองชาง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติเพ่ือ
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โอนเงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื ่อโอนไปตั ้งจ ายเปนรายการใหม ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบำรุงรักษา 
และปรับปรุงครุภัณฑ จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 450,000 บาท (-สี่แสน     
หาหม่ืนบาทถวน-) โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  
นั้น 

         เหตุผล ... 
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     เหตุผล 

  ดวยเทศบาลตำบลเมืองแกลง เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจายเพื ่อโอนไปตั ้งจ ายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภ ัณฑ จำนวน            
1 รายการ เพื ่อจัดทำโครงการดัดแปลงรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดทาย     
ชนิด 6 ลอ ขนาดความจุไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ 
4 จ ังหวะ ทะเบียน 82-7814 ระยอง (เบอร  14) หมายเลขคร ุภ ัณฑ         
001-56-0016 เปนรถเทรลเลอรกระบะพ้ืนเรียบ เพ่ือใชงานบรรทุกเคลื่อนยาย
รถขุดตีนตะขาบ บรรทุกเคลื่อนยายสิ่งของตาง ๆ และใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ี 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจำเปนตองขออนุมัติตอสภา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ 2567 เพื่อโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 
450,000 บาท (-สี่แสนหาหม่ืนบาทถวน-)  ดังนี้ 

     โอนเพ่ิม (โอนตั้งจายรายการใหม) 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาครุภัณฑ 

  ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
โครงการดัดแปลงรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ 

ขนาดความจุไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ 
ทะเบียน 82-7814 ระยอง (เบอร 14) หมายเลขครุภัณฑ 001-56-0016 
เปนรถเทรลเลอรกระบะพ้ืนเรียบ จำนวน 450,000 บาท 

   - โดยดัดแปลงรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ ขนาด
ความจุไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ทะเบียน 
82-7814 ระยอง (เบอร 14) หมายเลขครุภัณฑ 001-56-0016 ตามรายการ 
ดังนี้ 

     ตัวรถและสวนประกอบ 
     1. ซอมปะผุเซสซีรถพรอมพนสีกันสนิม 
     2. ปรับปรงุบังโคลนคูหลัง 

 3. ยกตัวถ ังรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ชนิด 6 ล อ ออก           
ตอดัดแปลงเปนรถเทรลเลอรกระบะพ้ืนเรียบ 
 
                4.ปูพ้ืน ... 
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     4. ปูพ้ืนดวยไมและเหล็ก 
     5. ปรับปรงุทางข้ึนทายรถเทรลเลอร 
     6. ติดตั้งระบบไฟสองสวางทายรถ 
     7. ทาสีกันสนิมกระบะและดานทายรถเทรลเลอร 

  - เปนไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 

พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของ
เทศบาล  

2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095     
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - 
รายจาย งบประมาณประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับที ่ 2 
เพ่ิมเติมครั้งท่ี 5/2567 หนาท่ี 23 ลำดับท่ี 1 

       

        รวมโอนเพ่ิม  450,000  บาท 
     โอนลด 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 

 โครงการกอสร างถนนพรอมวางทอระบายน้ำเส นหลังบานครูติ๊ด        
ดนตรีไทย (ชุมชนหนองแตงโม) งบประมาณตั้งไว 2,544,100 บาท ปจจุบัน
คงเหลือ 714,100 บาท จึงขอโอนลด 450,000 บาท เพื่อไปเพิ่มในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบำรุงรักษา
และปร ับปร ุงคร ุภ ัณฑ รายการโครงการด ัดแปลงรถบรรท ุกขยะม ูลฝอย            
แบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ ขนาดความจุไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร เครื่องยนต
ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ทะเบียน 82-7814 ระยอง (เบอร 14) หมายเลขครุภัณฑ 
001-56-0016 เปนรถเทรลเลอรกระบะพ้ืนเรียบ จำนวน  450,000 บาท 

 

      รวมโอนลด  450,000  บาท 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน 1 รายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว าดวยว ิธ ีการงบประมาณขององคกรปกครองส วนทองถิ ่น พ.ศ. 2563        
หมวด 4 ขอ 27 ตอไป 

            ขอแสดงความนับถือ ... 
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               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยู

ในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในที่ประชุมแลว มีจำนวน  ๙  คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ 

จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 450,000 บาท (-สี่แสนหาหมื่นบาทถวน-)   
(กองชาง)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๙         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
  ๖. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

       ๗. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๘. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
                  ๙. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม)  จำนวน     ๒     คน 

      1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
    ๒. นายสายัณห  รุงเรือง 
 
        มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม ที ่ประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ        
พ.ศ. 2567 เพื ่อไปตั ้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน       
1 รายการ เปนเงิน 450,000 บาท (-ส่ีแสนหาหม่ืนบาทถวน-) (กองชาง) 

       อนุมัติ   จำนวน        ๙     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ  จำนวน        -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จำนวน        -      คน   

     ไมอยูในท่ีประชุม จำนวน         ๒     คน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 23  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป   
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 198,300 บาท (-หนึ่งแสนเกาหมื่นแปดพันสามรอย 
บาทถวน-) (กองชาง)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2567  เพื ่อไปตั ้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน       
1 รายการ เปนเงิน 198,300 บาท (-หนึ่งแสนเกาหมื่นแปดพันสามรอย    
บาทถวน-) (กองชาง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติเพ่ือ
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โอนเงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื ่อโอนไปตั ้งจ ายเปนรายการใหม ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบำรุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 198,300 บาท (-หนึ่งแสน
เกาหม่ืนแปดพันสามรอยบาทถวน-) โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

     หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  
นั้น  

     เหตุผล 

  ดวยเทศบาลตำบลเมืองแกลง เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย

เพื ่อโอนไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน 1 รายการ       

เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงรถขุดสีสมพรอมหัวเจาะ และอุปกรณ ทะเบียน ตค 

883 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ 018-53-0003 เพื ่อใหสามารถใชงานได

ตามปกติ 

           คณะผูบริหาร ... 
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คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจำเปนตองขออนุมัติตอสภา

เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื ่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ 2567 เพื่อโอนไปตั้งจาย   เปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 

198,300 บาท (-หนึ่งแสนเกาหม่ืนแปดพันสามรอยบาทถวน-)  ดังนี้ 

โอนเพ่ิม (โอนตั้งจายรายการใหม) 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

โครงการปรับปรุงรถขุดสีสมพรอมหัวเจาะ และอุปกรณ ทะเบียน ตค 
883 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ 018-53-0003 จำนวน 198,000 บาท 

- โดยปรับปรุงรถขุดสีสมพรอมหัวเจาะ และอุปกรณ ทะเบียน ตค 883 

ระยอง หมายเลขครุภัณฑ 018-53-0003  ดังนี้ 

1. โซคูโบตา kx 91-3/41 ขอ จำนวน 2 เสน       
     2. โรลเลอรคูโบตา 3 ตัน จำนวน 6 ลูก    
     3. แคเรีย จำนวน 2 ลูก    
     4. ลอนำ จำนวน 2 ชดุ     
     5. แกนเรงแทรค จำนวน 2 ชุด       
     6. ซีลเรงแทรค จำนวน 2 ชุด     
     7. ริมปอกเก็ต จำนวน 2 ชุด     
     8. น็อตริมปอกเก็ต จำนวน 18 ตัว    
     9. การด จำนวน 4 ชิ้น     
     10. น็อตการด จำนวน 12 ตัว       
     11. สลัก 40x205 จำนวน 2 ตัว 
     12. สลัก 40x220 จำนวน 2 ตัว 
     13. บูท 40 จำนวน 9 ตัว 
     14. แผนชิม 40 จำนวน 20 แผน 
     15. โอริงหูบุงก๋ี จำนวน 4 ชิ้น 
     16. ซีลกันจาระบี 40x50x4 จำนวน 12 ชิ้น 
     17. หัวอัดจาระบี จำนวน 4 หัว 
     18. แขนตะเกียบโตงเตงพรอมน็อต จำนวน 2 ชุด 
     19. กรองเครื่อง จำนวน 1 ลูก 
     20. กรองโซลา จำนวน 1 ลูก 
 
                 21.กรอง ... 
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     21. กรองไฮดรอลิค จำนวน 1 ลูก 
     22. กรองอากาศ นอก + ใน จำนวน 1 ลูก 
     23. กรองสแตนเนอร - ดูด จำนวน 1 ลูก 
     24. กรองไพลอท จำนวน 1 ลูก 
     25. กรองหายใจระบายไอ จำนวน 1 ลูก 
     26. น้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ถัง 
     27. น้ำมันไฮดรอลิก 18 ลิตร จำนวน 2 ถัง 
     28. ชุดซีลคอนโทรลวาลว จำนวน 1 ชุด 
     29. บุงก๋ี 4 ฟน กวาง 55 เซนติเมตร จำนวน 1 ลูก 
     30. ซีลกระบอกไฮดรอลิค จำนวน 5 ชุด 
     31. หนาจอกลองควบคุม จำนวน 1 ชุด 
     32. คาแรงซอมเปลี่ยนชุดโซชวงลาง จำนวน 1 งาน 
     33. คาแรงซอมเปลี่ยนบูช จำนวน 1 งาน 

34. คาแรงซอมผานดันหนา จำนวน 1 งาน     

35. คาแรงเปลี่ยนซีลกระบอก 5 ชุด จำนวน 1 งาน         
     36. คาแรงเปลี่ยนถายของเหลว จำนวน 1 งาน 
     37. คาแรงเปลี่ยนซีลคอนโทรลวาลว จำนวน 1 งาน 
     - เปนไปตาม  

 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของ
เทศบาล  

2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นท่ี มท 0808.2/ว 1095    
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - 
รายจาย งบประมาณประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับที ่ 2 
เพ่ิมเติมครั้งท่ี 5/2567 หนาท่ี 24 - 25 ลำดับท่ี 2 

       

        รวมโอนเพ่ิม  198,300  บาท 
 
 
 
            โอนลด ... 
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โอนลด 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 

 โครงการกอสร างถนนพรอมวางทอระบายน้ำเส นหลังบานครูติ๊ด       
ดนตรีไทย (ชุมชนหนองแตงโม) งบประมาณตั้งไว 2,544,100 บาท ปจจุบัน
คงเหลือ 714,100 บาท จึงขอโอนลด 198,300 บาท เพื่อไปเพิ่มในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบำรุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ รายการโครงการปรับปรุงรถขุดสีสมพรอมหัวเจาะ และ
อุปกรณ ทะเบียน ตค 883 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ 018-53-0003 จำนวน 
198,300 บาท 

 

         รวมโอนลด  198,300  บาท 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล 

เมืองแกลง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจายเปนรายการ

ใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน 1 รายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     

วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 

ขอ 27 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู

ในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในที่ประชุมแลว มีจำนวน   9   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

 
 
           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ 

จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 198,300 บาท (-หนึ่งแสนเกาหมื่นแปดพันสามรอย
บาทถวน-) (กองชาง)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๙         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
  ๖. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

       ๗. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๘. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
                ๙. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม)  จำนวน     ๒     คน 

      1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
    ๒. นายสายัณห  รุงเรือง 

มติท่ีประชุม ท ี ่ประช ุมม ีมติ  อน ุม ัติ โอนเง ินงบประมาณรายจ ายประจำปงบประมาณ             
พ.ศ. 2567  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน 1 รายการ 
เปนเงิน 198,300 บาท (-หนึ่งแสนเกาหม่ืนแปดพันสามรอยบาทถวน-) (กองชาง) 

       อนุมัติ   จำนวน        ๙     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ  จำนวน        -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จำนวน        -      คน   

     ไมอยูในท่ีประชุม จำนวน         ๒     คน 

 

 

           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 24  ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567   
ประธานสภาเทศบาล โครงการกอสรางถนนซอยรองไพฑูรย (ชุมชนหนองแตงโม) เปนจำนวนเงิน 

652,500 บาท (-หกแสนหาหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน-) กองชาง 
 ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567 

โครงการกอสรางถนนซอยรองไพฑูรย (ชุมชนหนองแตงโม) เปนจำนวน
เงิน 652,500 บาท (-หกแสนหาหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน-) กองชาง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

    สิ่งท่ีสงมาดวย   1. แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) 
         จำนวน  ๑  ฉบับ 
               2. แบบสรุปคากอสราง (แบบ ปร.5)  จำนวน ๑  ฉบับ 
               3. แบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขท่ี ช. 2/2567 
          จำนวน  ๑  ชุด 

ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติ    
เพื ่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ขออนุมัติใชจายเงินสะสม 
ประจำปงบประมาณ 2567 โครงการกอสรางถนนซอยรองไพฑูรย (ชุมชนหนอง
แตงโม) เปนจำนวนเงิน 652,500 บาท (-หกแสนหาหมื ่นสองพันหารอย-       
บาทถวน-) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดย
ไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(1) ใหกระทำไดเฉพาะภารกิจซึ่งอยูในอำนาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง            

(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตละประเภท ตามระเบียบแลว 

(3) ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวา    
สามเดือน และกันไวอีกรอยละสิบหาของงบประมาณรายจายประจำป เพื่อเปน
คาใชจายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อไดกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจาย
ดานบุคลากรและคาใชจายกรณีที ่มีสาธารณภัยเกิดขึ ้นแลว องคการบริหาร      
สวนจังหวัด และเทศบาลนคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท 
เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตองมีเงินสะสม
คงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 

                  (4) เม่ือได ... 
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(4) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองดำเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป     
หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอัน
พับไป 

กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหนี้ผูกพันไวแลว หากในภายหลัง
มีการบอกเลิกสัญญา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการจัดหาผูขายหรือ 
ผูรับจางรายใหม โดยนำเงินท่ีเหลือเปนสวนหนึ่งของการจัดหาผูขายหรือผูรับจาง
รายใหม เพ่ือดำเนินงานในสวนท่ีเหลือได 

ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

     เหตุผล 

  ดวยเทศบาลตำบลเมืองแกลง เสนอขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำป
งบประมาณ 2567 เพื่อจัดทำโครงการกอสรางถนนซอยรองไพฑูรย (ชุมชน
หนองแตงโม) เนื ่องจากถนนดังกลาวเปนถนนลูกรังที ่ชำรุด เพื ่อใหถนนได
มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาไดอยางสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ของประชาชนในการสัญจร 

  คณะผู บริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา เพื ่อใหการดำเนินภารกิจตาม
อำนาจหนาที่เกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม เพื่อใหเกิดประโยชนตอ
ประชาชน จึงมีความจำเปนตองเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง ขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567 โครงการ
ก อสร  างถนนซอยรองไพฑ ูรย   (ช ุมชนหนองแตงโม)  เป นจำนวนเ งิน        
652,500 บาท (-หกแสนหาหม่ืน-สองพันหารอยบาทถวน-) 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 

 โครงการกอสรางถนนซอยรองไพฑูรย (ชุมชนหนองแตงโม) จำนวน 
652,500 บาท (-หกแสนหาหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน-) 

- โดยกอสรางเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไมนอยกวา 0.15 เมตร 
กวางไมนอยกวา 5.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 145 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 725 ตารางเมตร 

 
 
          เปนไปตาม ... 
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  - เปนไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 

พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) ใหมีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 
2. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมครั้งท่ี 

5/2567  หนาท่ี 1 ลำดับท่ี 2 
 3. เปนไปตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง ท่ี ช. 2/2567 

 ปจจุบันเทศบาลตำบลเมืองแกลง มียอดเงินสะสม ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 
2567 คงเหลือที่สามารถนำมาใชได เปนจำนวนเงิน 382,473,546.43 บาท  
(-สามรอยแปดสิบสองลานสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหารอยสี่สิบหกบาทสี่สิบสาม
สตางค-) ไดส งเง ินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ประจำป 2567           
เปนจำนวนเงิน 1,187,312.40 (-หนึ่งลานหนึ่งแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันสามรอยสิบ
สองบาทสี่สิบสตางค-) และใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากร 
ไมนอยกวาสามเดือน และกันไวอีกรอยละสิบหาของงบประมาณรายจายประจำป 
เพื่อเปนคาใชจายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อไดกันเงินสะสมสำรองจายเปน
คาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแลว องคการ
บริหารสวนจังหวัด และเทศบาลนคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท 
เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตองมีเงินสะสม
คงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท ตามรายงานพิสูจนยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช
ไดตามรายงานการเงิน (ระหวางป) กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล  
เมืองแกลง เพื่อพิจารณาอนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567 

โครงการกอสรางถนนซอยรองไพฑูรย (ชุมชนหนองแตงโม) เปนจำนวนเงิน 
652,500 บาท (-หกแสนหาหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน-) ตอไป 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู

ในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน  ๑๐   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

 
             นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำป 
ประธานสภาเทศบาล ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 7  โ ค ร ง ก า ร ก  อ ส ร  า ง ถ น น ซ อ ย ร อ ง ไ พ ฑ ู ร ย                       

(ชุมชนหนองแตงโม) เปนจำนวนเงิน 652,500 บาท (-หกแสนหาหม่ืน    
สองพันหารอยบาทถวน-) กองชาง  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๙         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
  ๖. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

       ๗. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๘. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
                  ๙. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     ๑     คน 
  1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม)  จำนวน     ๑     คน 

      ๑. นายสายัณห  รุงเรือง 

มติท่ีประชุม ท ี ่ประช ุมมีมติ อนุม ัติใช จ ายเง ินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567    
โครงการกอสรางถนนซอยรองไพฑูรย (ชุมชนหนองแตงโม) เปนจำนวนเงิน 
652,500 บาท (-หกแสนหาหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน-) กองชาง 

       อนุมัติ   จำนวน        ๙     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ  จำนวน        -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จำนวน        ๑      คน   

     ไมอยูในท่ีประชุม จำนวน         ๑     คน 

 

           

นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 25  ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567  
ประธานสภาเทศบาล ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา 

(Solar Rooftop) ขนาด 52.80 กิโลวัตต เปนจำนวนเงิน 2,245,100 บาท 
(-สองลานสองแสนส่ีหม่ืนหาพันหนึ่งรอยบาทถวน-) กองชาง 

 ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567 

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบน
หลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 52.80 กิโลว ัตต  เป นจำนวนเงิน 
2,245,100 บาท (-สองลานสองแสนสี่หมื่นหาพันหนึ่งรอยบาทถวน-) 
กองชาง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

สิ่งท่ีสงมาดวย ขอบเขตการใหบริการงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟาฯ จำนวน  1 ชุด 

ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือ
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำป
งบประมาณ 2567 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 52.80 กิโลวัตต เปนจำนวนเงิน 
2,245,100 บาท (-สองลานสองแสนสี่หมื่นหาพันหนึ่งรอยบาทถวน-) โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน    
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(1) ใหกระทำไดเฉพาะภารกิจซึ่งอยูในอำนาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง            

(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตละประเภท ตามระเบียบแลว 

(3) ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวา    
สามเดือน และกันไวอีกรอยละสิบหาของงบประมาณรายจายประจำป เพื่อเปน
คาใชจายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อไดกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจาย
ดานบุคลากรและคาใชจายกรณีที ่มีสาธารณภัยเกิดขึ ้นแลว องคการบริหาร      
สวนจังหวัด และเทศบาลนคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท 
เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตองมีเงินสะสม
คงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 

 
                  (๔) เม่ือได ... 
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(4) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองดำเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป     
หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับ
ไป 

กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหนี้ผูกพันไวแลว หากในภายหลัง
มีการบอกเลิกสัญญา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการจัดหาผูขายหรือ 
ผูรับจางรายใหม โดยนำเงินท่ีเหลือเปนสวนหนึ่ง ของการจัดหาผูขายหรือผูรับจาง
รายใหม เพ่ือดำเนินงานในสวนท่ีเหลือได 

ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

เหตุผล 

ดวยเทศบาลตำบลเมืองแกลง เสนอขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำป
งบประมาณ 2567 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ระบบผลิตไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 52.80 กิโลว ัตต      
เปนจำนวนเงิน 2,245,100 บาท (-สองลานสองแสนสี่หมื่นหาพันหนึ่งรอย   
บาทถ วน- ) เน ื ่องจากสำน ักงานเทศบาลตำบลเม ืองแกลง อำเภอแกลง         
จังหวัดระยอง มีการใชพลังงานไฟฟาในปริมาณที่สูงเพื่อลดการใชพลังงานไฟฟา
ของสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และมี
พลังงานทดแทนที่เปนพลังงานสะอาด และเปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม รวมท้ัง       
ลดตนทุนคาใชจายดานพลังงานสำหรับอำนวยความสะดวกใหกับประชาชนท่ี
เดินทางมาติดตอราชการสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

คณะผู บริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา เพื ่อใหการดำเนินภารกิจตาม
อำนาจหนาที่เกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม เพื่อใหเกิดประโยชนตอ
ประชาชน จึงมีความจำเปนตองเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง ขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567 ครุภณัฑไฟฟา
และวิทยุ ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) 
ขนาด 52.80 กิโลวัตต เปนจำนวนเงิน 2,245,100 บาท (-สองลานสองแสน   
สี่หม่ืนหาพันหนึ่งรอยบาทถวน-) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

 ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) 
ขนาด 52.80 กิโลวัตต เปนเงินจำนวน 2,245,100 บาท (-สองลานสองแสน
ส่ีหม่ืนหาพันหนึ่งรอยบาทถวน-)  
        เพ่ือจาย ... 
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- เพื่อจายเปนคาระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา 
(Solar Rooftop)   ขนาด 52.80 กิโลวัตต 

1. จัดหาและติดตั้งแผง Solar panel MONO TYPE, IEC 61215 & IEC 
61730 และเปนแผงในกลุม TIER 1 ขนาดกำลังผลิตรวมไมนอยกวา 52.80 
kWp 

     2. จัดหาและติดตั้งโครงสรางรองรับแผงโซลาเซลล 
     3. จัดหาและติดตั้ง Inverter 
     4. จัดหาและติดตั้งอุปกรณหยุดทำงานฉุกเฉิน (Rapid Shutdown) 
     5. จัดหาและติดตั้งตู AC/DC 

 6. จ ัดหาและติดต ั ้ง DC Fuse และ DC/AC Circuit Breaker สำหรับ
ปองกันและปลดวงจร Inverter ดานไฟฟากระแสตรง และดานไฟฟากระแสสลับ 

7. จัดหาและติดตั้งอุปกรณปองกันไฟกระโชก (Surge Protector) ดาน
ไฟฟากระแสตรง และดานไฟฟากระแสสลับ จำนวน 1 งาน 

     8. จัดหาและติดตั้ง Zero Export 
     9. จัดหาและติดตั้งสาย AC/DC 
     10. จัดหาและติดตั้งทอรอยสาย 
     11. จัดหาและติดตั้งระบบกราวด 
     12. เชื่อมตอระบบไฟฟาเดิม 

 13. ดำเนินการขออนุญาตตาง ๆ จนสามารถเชื่อมตอระบบเขากับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคได 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 51 (7) ใหมีและบำรุงการไฟฟาหรือหรือแสงสวางโดย
วิธีอ่ืน 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับที ่ 2 
เพ่ิมเติมครั้งท่ี 5/2567 หนาท่ี 45 ลำดับท่ี 1 

ป จจ ุบ ัน เทศบาลตำบลเม ืองแกลง ม ียอดเง ินสะสม ณ ว ัน ท่ี                   
23  กรกฎาคม 2567 คงเหล ือท ี ่สามารถนำมาใช  ได   เป นจำนวนเงิน 
382,473,546.43 บาท (-สามรอยแปดสิบสองลานสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหา
รอยสี่สิบหกบาทสี่สิบสามสตางค-) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 
ประจำป 2567 เปนจำนวนเงิน 1,187,312.40 (-หนึ่งลานหนึ่งแสนแปดหม่ืน
เจ็ดพันสามรอยสิบสองบาทสี่สิบสตางค-) และใหกันเงินสะสมสำรองจายเปน
คาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือน และกันไวอีกรอยละสิบหาของ
งบประมาณรายจายประจำป เพื ่อเปนคาใชจายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน      
เมื่อไดกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีที่มี 
สาธารณภัยเกิดข้ึนแลว องคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาลนคร ตองมีเงิน 
 
        สะสม ... 
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สะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการ
บริหารสวนตำบล ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท ตามรายงาน
พิสูจนยอดเงินสะสมที ่สามารถนำไปใชไดตามรายงานการเงิน (ระหวางป)       
กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง เพื่อพิจารณาอนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567 
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา 
(Solar Rooftop) ขนาด 52.80 กิโลวัตต เปนจำนวนเงิน 2,245,100 บาท              
(-สองลานสองแสนสี่หม่ืนหาพันหนึ่งรอยบาทถวน-) ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู

ในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในที่ประชุมแลว มีจำนวน  10  คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2567 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 52.80 กิโลวัตต เปนจำนวน
เงิน 2,245,100 บาท (-สองลานสองแสนสี่หมื่นหาพันหนึ่งรอยบาทถวน-) 
กองชาง  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๙         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
  ๖. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

       ๗. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๘. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
                 ๙. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
               มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 

          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     ๑     คน 
  1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม)  จำนวน     ๑     คน 

      ๑. นายสายัณห  รุงเรือง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567 ครุภัณฑ
ไฟฟาและวิทยุ ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar 
Rooftop) ขนาด 52.80 กิโลวัตต เปนจำนวนเงิน 2,245,100 บาท      
(-สองลานสองแสนส่ีหม่ืนหาพันหนึ่งรอยบาทถวน-) กองชาง 

       อนุมัติ   จำนวน        ๙     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ  จำนวน        -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จำนวน        ๑      คน   

     ไมอยูในท่ีประชุม จำนวน         ๑     คน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 26  ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567  
ประธานสภาเทศบาล โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแหลมยางและขยายผิวจราจร พรอมวางทอ

ระบายน้ำใหม ดานติดกำแพงโรงพยาบาลแกลง (ชุมชนแหลมยาง) เปนจำนวน
เงิน 2,775,000 บาท (-สองลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน-) กองชาง 

 ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567 โครงการ 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแหลมยางและขยายผวิจราจร พรอมวางทอระบาย
น้ำใหม ดานติดกำแพงโรงพยาบาลแกลง (ชุมชนแหลมยาง) เปนจำนวน
เงิน 2,775,000 บาท (-สองลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน-)   
กองชาง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

    สิ่งท่ีสงมาดวย   1. แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) 
         จำนวน  ๑  ฉบับ 
               2. แบบสรุปคากอสราง (แบบ ปร.5  จำนวน  ๑  ฉบับ 
               3. แบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขท่ี ช. 41/2567 
         จำนวน  ๑  ชุด 
 
            ดวยนายกเทศมนตรี ... 
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ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติ    
เพื ่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ขออนุมัติใชจายเงินสะสม 
ประจำปงบประมาณ 2567 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแหลมยาง และ
ขยายผิวจราจร พรอมวางทอระบายน้ำใหม ดานติดกำแพงโรงพยาบาลแกลง 
(ชุมชนแหลมยาง) เปนจำนวนเงิน 2,775,000 บาท (-สองลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืน
หาพันบาทถวน-) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน     
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(1) ใหกระทำไดเฉพาะภารกิจซึ่งอยูในอำนาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง            

(2) ได ส งเง ินสมทบกองทุนส งเสร ิมก ิจการขององคกรปกครอง           
สวนทองถ่ินแตละประเภท ตามระเบียบแลว 

(3) ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวา    
สามเดือน และกันไวอีกรอยละสิบหาของงบประมาณรายจายประจำป เพื่อเปน
คาใชจายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อไดกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจาย
ดานบุคลากรและคาใชจายกรณีที ่มีสาธารณภัยเกิดขึ ้นแลว องคการบริหาร      
สวนจังหวัด และเทศบาลนคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท 
เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตองมีเงินสะสม
คงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 

(4) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองดำเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป     
หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับ
ไป 

กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหนี้ผูกพันไวแลว หากในภายหลัง
มีการบอกเลิกสัญญา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการจัดหาผูขายหรือ  
ผูรับจางรายใหม โดยนำเงินที่เหลือเปนสวนหนึ่ง ของการจัดหาผูขายหรือผูรับจาง
รายใหม เพ่ือดำเนินงานในสวนท่ีเหลือได 

 

ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

 
                      เหตุผล ... 
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     เหตุผล 

  ดวยเทศบาลตำบลเมืองแกลง เสนอขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำป
งบประมาณ 2567 เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแหลมยาง และ
ขยายผิวจราจร พรอมวางทอระบายน้ำใหม ดานติดกำแพงโรงพยาบาลแกลง 
(ชุมชนแหลมยาง) เนื่องจากถนนดังกลาวเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด 
แคบ และไมมีทอระบายน้ำดานติดกำแพงโรงพยาบาลแกลง เพื่อใหถนนและทอ
ระบายน้ำไดมาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาไดอยางสะดวก ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในการสัญจร 

  คณะผู บริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา เพื ่อใหการดำเนินภารกิจตาม
อำนาจหนาที่เกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม เพื่อใหเกิดประโยชนตอ
ประชาชน จึงมีความจำเปนตองเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง ขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567 โครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรถนนแหลมยาง และขยายผวิจราจร พรอมวางทอระบายน้ำใหม 
ด านต ิดกำแพง -โรงพยาบาลแกลง (ช ุมชนแหลมยาง) เป นจำนวนเงิน 
2,775,000 บาท (-สองลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน-) 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภทคาปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 

  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแหลมยาง และขยายผิวจราจร พรอม
วางทอระบายน้ำใหม ดานติดกำแพงโรงพยาบาลแกลง (ชุมชนแหลมยาง) 
เปนจำนวนเงิน 2,775,000 บาท (-สองลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื ่นหาพัน       
บาทถวน-) 

- โดยเสริมผิวจราจรแอสฟลตติกคอนกรีต หนาไมนอยกวา 5 เซนติเมตร 
กวางไมนอยกวา 8.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 342 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 2,736 เมตร 

- วางทอระบายน้ำคอนกร ีตเสร ิมเหล ็ก ขนาดเส นผ านศูนย กลาง        
0.60 เมตร ความยาวไมนอยกวา 186 เมตร บอพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุก
ระยะ 10 เมตร พรอมรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 1 เมตร 

- ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไมน อยกวา 0.15 เมตร       
กวางไมนอยกวา 1.20 เมตร ยาวไมนอยกวา 186 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร    
ไมนอยกวา 223 ตารางเมตร 

- งานปรับปรุงชวงแนวหนาเสาไฟเดิมถึงกำแพงโรงพยาบาลแกลง 
- งานอำนวยความปลอดภัย  

 - เปนไปตาม 
              ๑.พระราชบัญญัติ ... 
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1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) ใหมีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 

2. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมครั้งท่ี 
5/2567 หนาท่ี 6 ลำดับท่ี 11 
 3. เปนไปตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง ท่ี ช. 41/2567 
 ปจจุบันเทศบาลตำบลเมืองแกลง มียอดเงินสะสม ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม 
2567 คงเหลือที่สามารถนำมาใชได เปนจำนวนเงิน 382,473,546.43 บาท   
(-สามรอยแปดสิบสองลานสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหารอยสี่สิบหกบาทสี่สิบสาม
สตางค-) ไดส งเง ินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ประจำป 2567           
เปนจำนวนเงิน 1,187,312.40 (-หนึ่งลานหนึ่งแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันสามรอย  
สิบสองบาทสี ่สิบสตางค-) และใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดาน
บุคลากรไมนอยกวาสามเดือน และกันไวอีกรอยละสิบหา ของงบประมาณรายจาย
ประจำป เพื่อเปนคาใชจายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อไดกันเงินสะสมสำรอง
จายเปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแลว 
องคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาลนคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวา  
สิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการ-บริหารสวนตำบล ตองมี
เงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท ตามรายงานพิสูจนยอดเงินสะสมท่ีสามารถ
นำไปใชไดตามรายงานการเงิน (ระหวางป) กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล  
เมืองแกลง เพื่อพิจารณาอนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแหลมยาง และขยายผิวจราจร พรอมวางทอระบาย
น้ำใหม ดานติดกำแพงโรงพยาบาลแกลง (ชุมชนแหลมยาง) เปนจำนวนเงิน 
2,775,000 บาท (-สองลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน-) ตอไป 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม         
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ผมขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องของการชี้แจง หรือ การบรรยายใหทานสมาชิกหรือ 

ผูที่รับฟงเขาใจงาย ๆ นะครับ โครงการนี้ก็คือจากสุขุมวิทดานทางทิศขวาเขาไป
จากแนวกำแพงของโรงพยาบาลแกลง ไปจนถึงสุดกำแพงโรงพยาบาล เพ่ือท่ีจะทำ 
 
          ทอระบายน้ำ ... 
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ทอระบายน้ำใหม พรอมกับเอาฟุตบาทออกและใหเปนรางวี เพราะในปจจุบันนี้
ตอนชวงเช าจนถึงเที ่ยง จะมีรถที ่จอดทำใหเกะกะกีดขวางการจราจรมาก
พอสมควร เพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำถนนพรอมขยายถนน ใหติดกับกำแพง
โรงพยาบาลแกลง และเอาฟุตบาทออกเพื่อใหเปนราวี เพื่อใหมีที่จอดรถและถนน
ใหมากข้ึน ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายสุทธิ  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีขอเสนอในการแกไขขอความ หนาที่ 2 ของตัวญัตตินี้นะครับ หัวขอเหตุผล 

บรรทัดที่ 4 ขอความคือ เนื่องจากถนนดังกลาวเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ี
ชำรุดแคบและไมมีทอระบายน้ำ ผมขอเสนอใหเปลี่ยนเปนแบบ และปรับปรุงทอ
ระบายน้ำ เพราะวาของเดิมมีทอระบายน้ำอยู ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู

ในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในที่ประชุมแลว มีจำนวน   ๙   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2567 โครงการปร ับปร ุงผ ิวจราจรถนนแหลมยางและ        

ขยายผิวจราจร พรอมวางทอระบายน้ำใหม ดานติดกำแพงโรงพยาบาลแกลง     
(ชุมชนแหลมยาง) เปนจำนวนเงิน 2,775,000 บาท (-สองลานเจ็ดแสน  
เจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน-) กองชาง  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๘         คะแนนเสียง 
  ๑. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๒. นายถนอม  ยินดี 
  ๓. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๔. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
  ๕. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

       ๖. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๗. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
                 ๘. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
 
               มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     ๑     คน 
  1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม)  จำนวน     ๒     คน 

      ๑. นายสายัณห  รุงเรือง 
    ๒. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   

มติท่ีประชุม ท ี ่ประช ุมมีมติ อนุม ัติใช จ ายเง ินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567    
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแหลมยางและขยายผิวจราจร พรอมวางทอ
ระบายน้ำใหม ด านติดกำแพงโรงพยาบาลแกลง (ชุมชนแหลมยาง)         
เปนจำนวนเงิน 2,775,000 บาท (-สองลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื ่นหาพัน     
บาทถวน-) กองชาง 

       อนุมัติ   จำนวน        ๘     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ  จำนวน        -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จำนวน        ๑      คน   

     ไมอยูในท่ีประชุม จำนวน         ๒     คน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 27  ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567   
ประธานสภาเทศบาล โครงการปรับปรุงถนนสุนทรโวหารตลอดสาย (ชุมชนสุนทรโวหาร) เปนจำนวน

เงิน 8,940,000 บาท (-แปดลานเกาแสนส่ีหม่ืนบาทถวน-) กองชาง 
 ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567 โครงการ 

ปรับปรุงถนนสุนทรโวหารตลอดสาย (ชุมชนสุนทรโวหาร) เปนจำนวนเงิน 
8,940,000 บาท (-แปดลานเกาแสนสี่หม่ืนบาทถวน-) กองชาง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

สิ่งท่ีสงมาดวย   1. แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) 
      จำนวน  ๑  ฉบับ 

               2. แบบสรุปคากอสราง (แบบ ปร.5)  จำนวน  ๑  ฉบับ 
               3. แบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขท่ี ช. 40/2567 
          จำนวน  ๑  ชุด 

ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติ    
เพื ่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ขออนุมัติใชจายเงินสะสม 
ประจำปงบประมาณ 2567 โครงการปรับปรุงถนนสุนทรโวหารตลอดสาย 
(ชุมชนสุนทรโวหาร) เปนจำนวนเงิน 8,940,000 บาท (-แปดลานเกาแสน      
สี่หม่ืนบาทถวน-) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

                   หลักการ ... 
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     หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน     
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(1) ใหกระทำไดเฉพาะภารกิจซึ่งอยูในอำนาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง            

(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตละประเภท ตามระเบียบแลว 

(3) ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสาม
เดือน และกันไวอีกรอยละสิบหาของงบประมาณรายจายประจำป เพ่ือเปน
คาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจาย
ดานบุคลากรและคาใชจายกรณีที ่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแลว องคการบริหาร      
สวนจังหวัด และเทศบาลนคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท 
เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตองมีเงินสะสม
คงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 

(4) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองดำเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไม
ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 

กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหนี้ผูกพันไวแลว หากในภายหลัง
มีการบอกเลิกสัญญา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการจัดหาผูขายหรือ 
ผูรับจางรายใหม โดยนำเงินที่เหลือเปนสวนหนึ่งของการจัดหาผูขายหรือผูรับจาง
รายใหม เพ่ือดำเนินงานในสวนท่ีเหลือได 

 

ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

     เหตุผล 

  ดวยเทศบาลตำบลเมืองแกลง เสนอขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำป
งบประมาณ 2567 เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงถนนสุนทรโวหารตลอดสาย 
(ชุมชนสุนทรโวหาร) เนื่องจากถนนดังกลาว เปนถนนลาดยางท่ีชำรุด เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาไดอยางสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน และมีทอระบายน้ำเชื่อมกับทอถนนสุขุมวิทไมกอใหเกิดน้ำทวมขัง 

 

                   คณะผูบริหาร ... 
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  คณะผู บริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา เพื ่อใหการดำเนินภารกิจตาม
อำนาจหนาที่เกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม เพื่อใหเกิดประโยชนตอ
ประชาชน จึงมีความจำเปนตองเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง ขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567 โครงการ
ปรับปรุงถนนสุนทรโวหารตลอดสาย (ชุมชนสุนทรโวหาร) เปนจำนวนเงิน 
8,940,000 บาท (-แปดลานเกาแสนสี่หม่ืนบาทถวน-) 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภทคาปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 

  โครงการปรับปรุงถนนสุนทรโวหารตลอดสาย (ชุมชนสุนทรโวหาร) 
จำนวน 8,940,000 บาท (-แปดลานเกาแสนสี่หม่ืนบาทถวน-) 

- โดยการปร ับปร ุงผ ิวจราจรลาดยาง โดยว ิธี  Pavement In-Place 

Recycling ถนนส ุนทรโวหาร-ตลอดสาย ความหนาช ั ้น Binder Course 5 
เซนติเมตร ,ความหนาชั้น Wearing Course 5 เซนติเมตร ผิวจราจรกวาง 6.50 - 
14.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 625 เมตร หรือพื ้นที ่ผ ิวจราจรไมนอยกวา             
7,291 ตารางเมตร (กม. 0+000 - 0+625) – โดยการปรับปรุงผิวจราจร     
ลาดยาง โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ถนนสุนทรโวหาร- 
ตลอดสาย ความหนาชั้น Binder Course 5 เซนติเมตร , ความหนาชั้น Wearing 
Course 5 เซนติเมตร ผิวจราจรกวาง 6.50 - 14.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 625 
เมตร หรือพื ้นที ่ผ ิวจราจรไมนอยกวา 7,291 ตารางเมตร (กม. 0+000 - 
0+625) 

- โดยวิธีเสริมผิวจราจรแอสฟลตติก (Overlay) ความหนา  5  เซนติเมตร 
กวาง  6.00 - 11.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 357 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 2,627 ตารางเมตร (กม. 0+625 - 0+982) 

- ระบบทอระบายน้ำเชื่อมกับทอของถนนสุขุมวิท 1 จุด 
- เปนไปตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง ท่ี ช. 40/2567   

 - เปนไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 

พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (2) ใหมีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 
2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16 (2) การจัดใหมีและบำรุงรักษา-ทางบก ทางน้ำ และทางระบายนำ้ 

 
             3. แผนพัฒนา ... 
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 3. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมครั้งท่ี 
5/2567 หนาท่ี 2 ลำดับท่ี 3 

 ปจจุบันเทศบาลตำบลเมืองแกลง มียอดเงินสะสม ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 
2567 คงเหลือที่สามารถนำมาใชได เปนจำนวนเงิน 382,473,546.43 บาท  
(-สามรอยแปดสิบสองลานสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหารอยสี่สิบหกบาทสี่สิบสาม
สตางค-) ไดส งเง ินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ประจำป 2567           
เปนจำนวนเงิน 1,187,312.40 (-หนึ่งลานหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามรอย 
สิบสองบาทสี่สิบสตางค-) และใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากร
ไมนอยกวาสามเดือน และกันไวอีกรอยละสิบหา ของงบประมาณรายจายประจำป 
เพื่อเปนคาใชจายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อไดกันเงินสะสมสำรองจายเปน
คาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแลว องคการ
บริหารสวนจังหวัด และเทศบาลนคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท 
เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการ-บริหารสวนตำบล ตองมีเงินสะสม
คงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท ตามรายงานพิสูจนยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช
ไดตามรายงานการเงิน (ระหวางป) กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล   
เมืองแกลง เพื่อพิจารณาอนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567  
โครงการปรับปรุงถนนสุนทรโวหารตลอดสาย (ชุมชนสุนทรโวหาร) เปนจำนวนเงิน 
8,940,000 บาท (-แปดลานเกาแสนสี่หม่ืนบาทถวน-) ตอไป 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม         
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช 
นายสุทธิ  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชกิสภาเทศบาล กระผม นายสุทธิ ตังสวานิช ผมมีขอสงสัยและซักถามทางทานประธานสภาผานไป

ย ั งคณะผ ู บร ิหาร ไม ทราบว  า เม ื ่ อทำการ  Pavement In-Place Recycling        
ความหนาของ Binder Course 5 เซนติเมตร ความหนาชั ้น Wearing Course     
5 เซนติเมตร และเม่ือมีการ Overlay ความหนา 5 เซนติเมตรแลว ความหนาของ
ท้ังหมดแลวเม่ือทำการ Overlay เสร็จสิ้น ผิวถนนจะเสมอเทากับปากทอระบายน้ำ
ที่อยูบนผิวถนนหรือไมนะครับ และอีกอยางหนึ่ง ในเรื่องของสายไฟใตดินที่การ
ไฟฟาและทางผูรับเหมาไดดำเนินการไป คอนขางที่จะมีความลึกอยู แตไมนาจะมี
ผลกระทบอะไร ผมขอสอบถามไปในเรื่องของความความหนาและก็ผิวของถนน
เม่ือเสร็จสิ้นแลว จะมีความพอดีกลับปากบอพักระบายน้ำหรือเปลาครับ 

           นายเกรียงไกร ...
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เดี๋ยวผมจะขอตอบเฉพาะในสวนที่ผมเขาใจ ในสวนที่ทานสมาชิกถามวาถนนกับ

จมูกทอจะระดับไดกันหรือไม เดี๋ยวจะใหทางนายชางไดตอบนะครับ ขออธิบาย
เพิ่มเติมในสวนรายละเอียดอีกนิดนึง คือ ก็มีทั้งที่จะทำใหดี และที่ยังไมไดทำ คือท่ี
จะทำใหดี คือ ตรงรานกวยเตี๋ยวเจปน จากรานอุนประเสริฐไปรานกวยเตี๋ยวเจปน 
ที่จะไปเชื่อมตอกับถนนทอของสุขุมวิทที่ปจจุบันนี้ คือ จริง ๆ แลว ทอเมตรยี่สิบ 
ยังไมไปชนถนนสุขุมวิท เหลืออีกหนอยหนึ่งยังไมไดชน เพราะฉะนั้นตรงนี้จะตอง
ทำไปใหชน พรอมกับทำเปนแบงสวน คือ ใหน้ำจากสุขุมวิท คือ วิ่งมาจากธนาคาร
กรุงเทพ จากปายทันใจใหมาถึงตรงแยกสุนทรโวหาร แลวใหเขาวิ่งทางซายและให
น้ำของเราออกไป คือ พูดงาย ๆ พยายามเลี่ยงไมใหชนกัน เพ่ือความสะดวกในการ
ออกสวนหนึ ่ง และมีทอคอรสที ่ เจาะตรงรานอุ นประเสริฐที ่ลงมาจากถนน    
เทศบาล 1 และวิ ่งตรงมาที่ตรงขาม อดีตตรงท่ีใกล ๆ กับธนาคารออมสินเกา      
ฝงตรงขาม หรือตรงแวนท็อปเจริญตรงนั้น ก็จะมีการขยายทอ เพราะวามันวิ่งตรง
ลงมา จะมีการขยายทอจากธนาคารออมสินเกา ไปชนทอของแขวงการทาง คือ 
ตรงแวนท็อปเจริญ อันนี้จะมีการทำตรงนี้เพิ่มขึ้นมา เพื่อรับน้ำตรงนี้เพื ่อใหมัน
กวางเพื่อท่ีจะออกไดสะดวก ในสวนของทอที่ยังไมมีและยังไมไดทำ อันนี้ผมตอง
บอกไวเพื่อใหทางสมาชิกพรอมทั้งประธานสภาไดทราบ คือ ที่เราเคยทำโครงการ
และมีการเปดการประมูล หรือในเรื ่องสรรหาผูรับจางมาและไมมีผู รับจาง คือ    
จากหนาอำเภอเกา ซีกบานตาแกว ตรงที่เจแขกขายผัดไทย ไปจนถึงตลาดเกา  
ตรงนี้เมื่อเราเปดแลวไมมีผูมารับจาง ไมวาจะเปนการวางทอระบายน้ำ ทอประปา
ในสวนนี ้ เพราะวาบานมันทำยาก ติดกับฟุตบาทเลย ตรงนี้ทำยาก ฉะนั้น         
ถนนเสนนี้ก็ยังมีจุดออนจุดดอยที่อยูตรงนี้ ที่เราเคยทำโครงการแลวไมมีผูรับจาง 
มาทำนะครับ อันนี้ในสวนของที่เราทำ overlay ในสวนนี้ก็คือ จะไดแมตขึ้นมากับ
ฟุตบาทที่เราไดทำสูงขึ ้นไปแลวสวนหนึ่ง และผมก็ไดคุยกับนายชางแลว คือ       
ในเรื่องของ TOT หรือ NT หรือวาการไฟฟา ในเรื่องของปากฝาทอ ในสวนนี้ก็จะมี
การ คือ ตองยกใหเสมอกับถนน ไมใชเปนหลุมแบบนั้น ตองมีการยกขึ้นมาเพื่อให
เสมอกับถนนเพื่อการสัญจรไปมาไดสะดวกขึ้นในสวนนี้ ในสวนที่ผมยังไมไดตอบก็
อยากจะขออนุญาตทางทานประธานสภาให นายชางวิทยาไดตอบ ในสวนนี้ครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเจาหนาท่ีครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
 
            นายวิทยา ... 
 
 
 
 



 
~ 134 ~ 

 

นายวิทยา  นุชพุม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รก.ผอ.กองชาง/กองการประปา กระผม นายวิทยา นุชพุม หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง จะขออธิบายเรื่องการ

กอสราง ตรงผิวจราจรถนนสุนทรโวหารเพิ่มเติม ซึ่งงานจะแบงออกเปนทั้งหมด
สามสวน สวนท่ีหนึ่ง คือ สวนของกลุ มงาน Recycling ตั้งแต (กม. 0+000 - 
0+625) ระยะทาง 625 เมตร ท่ีเปนตัวแอสฟลตติกเดิมตรงนี้ เราจะปรับปรุงโดย
วิธีการ Recycling เรื่องของระดับ คือ เนื่องจากวาเรายังไมไดทำในตัวทางเทา ซ่ึง
เสร็จไปแลวนะครับ ทำใหทางเทาเราสูงกวาเดิมไปประมาณ 5 เซนติเมตร ซึ่งงาน 
Recycling ตรงนี้ ลักษณะวิธีการกอสราง อันดับแรกก็คือ เราจะเรียกวาวิธีการ  
กัดผิเดิมลงไป 5 เซนติเมตร กัดออกไปเพื่อปรับระดับ กัดผิวแอสฟลทติกเดิมออก
และจะปูกลับมา โดยชั้น Binder จะมีความหนาอยู 5 เซนติเมตร ชั้นที่หนึ่งและปู
อีกช ั ้นหนึ ่งเปน Wearing Course 5 เซนติเมตร สวน Binder กับ Wearing 
Course เปนผิวชนิดแอสฟลตติกเหมือนกันนะครับ เพียงแตวาอัตราสวนผสม 
ความหยาบกับความละเอียดมันจะตางกัน คือ จะปูทับไปรวมแลว Binder กับ 
Wearing ไปอีก 10 แลวลบดวย 5 ปูทับไป 10 จะทำใหสูงกวาผิวเดิมที ่มีอยู
ปจจุบันนี้ 5 เซนติเมตร ซึ่งก็จะลอไปกับตัวทางเทาเราที่ปรับระดับขึ้นไปกอนหนา
นี้อีก 5 เซนติเมตร พอปูเสร็จจะทำใหระดับจะสูงกวาตัวรองระบายน้ำ ตรงคันหิน
ซึ่งจะทำใหน้ำตกลงไปในตัวคันหินไดเร็วขึ้นนะครับ อันนี้คือสวนท่ีหนึ่งนะครับ  
สวนท่ีสอง (กม. 0+000 - 0+625) นะครับ ถึง (กม. 0+625 - 0+982)       
ซึ่งตรงนี้ ผิวจราจรเดิมของเขาจะเปนตัวคอนกรีตเสริมเหล็กอยูแลว ซึ่งวิธีการใน
การปรับปรุงตัวนี ้ก ็ค ือ เราทำเพียงแคงาน Overlay เขาไป คือการทับดวย 
Wearing Course ไป อีก 5 เซนติเมตร แคนั้นครับ ตรงนี้จะทำใหผิวจราจรมีความ
สูงข ึ ้นไปอีก ส ูงจากเด ิมอีก 5 เซนติเมตร ก ็จะเหมือนกับงานสวนที ่หนึ่ง            
งาน Recycling สวนที่สาม จะเปนกลุมงานเกี่ยวกับการระบายน้ำ ทานนายกได
อธิบายไปเมื่อสักครู นี ้ จะมีงานทอระบายน้ำ งานเชื ่อมจุดตรงบริเวณสุขุมวิท 
ท้ังหมดงานจะมีอยูสามสวน ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล สำหรับในวาระนี้ผมขอกลาวอีกสักเล็กนอยแลวกัน เพราะจริง ๆ แลว เมื่อสัก

ประมาณสองปกวา มีการพูดคุยกับการไฟฟาไปไดดวยดี แตเทศบาลเราก็พยายาม
จะติดตอ ขออนุญาตเอยนามแลวกัน อดีตทาน ผอ.กองชาง ผมไดมีโอกาสเขารวม
ประชุมดวย การประชุมฟงแลวราบรื่นดีครับ แตกลับกลายเปนวาไฟฟาเงียบ
หายไปเฉยเลย แตไมเป นไรครับ ทั ้งน ี ้ท ั ้งน ั ้นก็จะเปนประสบการณให กับ           
ทางเจาหนาที ่และคนในพื ้นที ่ของเรา วาตอไปถามีโครงการลักษณะแบบนี้        
เราจะตองรอบคอบอยางไร ตองเปนลักษณะการทำ MOU รวมกันดีไหม และระบุ 
 
              ใหชัดเจน ... 
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ใหชัดเจนอะไรตาง ๆ นะครับ เพราะ ณ วันท่ีผมเขารวม การไฟฟารูสึกวาจะมีการ
ตกปากรับคำวาจะไปดูแลเรื่องงบประมาณ แลวกลับมาปรับปรุง ใหเราตลอดท้ัง
เสนนะครับ แตเก็บขาวไปแลว ไมเปนไรเราดูแลตัวเองได ตัวนี้ผมมองวาเปน
โครงการท่ีดีนะครับ และเหมาะสมดวยเวลา เพราะวากวาจะไดเริ่มงานชุดนี้ก็นาจะ
เปนหลังชวงฤดูฝนไปแลว ก็จะเปนฤดูหนาวตอฤดูรอน ถาเปนไปไดผมอยากใหเรง
โครงการนี ้ เพราะถายิ ่งเรทออกไป ผมกลัววาจะเจอภาวะฝนของปหนา ก็จะ
ประสบปญหากัน ตรงนี้ผมมีขอซักถามนิดนึงครับ ผานทางทานประธานไปยัง   
คณะผู บริหาร หรือ ผอ. วิทยาดวยนะครับ คือในเรื ่องของชวงที ่ 2 หรือวา        
(กม. 0+625 - 0+982) เปนการ Overlay เสริมขึ้นมา ตรงนี้สวนตัวผม ผมมี
ความกังวลเรื่องน้ำ เวลาฝนหรืออะไรตาง ๆ เวลาที่ปริมาณผิวถนนเดิม จะเปนท่ี
รองรับน้ำรอระบาย ทีนี้พอเราไปทำ Overlay ความสูงเพิ่มขึ้นมา 5 เซนติเมตร  
น้ำจะเทออกตรงรองระบายแลว ทีนี้ผมมีความเปนหวงวาการระบายจะทันทวงที
หรือไม หรือวาเราจำเปนตองปรับขยายชองการระบาย หรือทอระบายปลายทาง
ตองมีการปรับปรุงหรือไม อันนี้มีความเปนหวงครับ แตโดยเนื้อหาแลวเห็นดวย
อยางยิ่งครับ และอยากใหดำเนินการใหเร็วท่ีสุดครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู

ในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในที่ประชุมแลว มีจำนวน   8   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2567 โครงการปร ับปร ุงถนนส ุนทรโวหารตลอดสาย        

(ชุมชนสุนทรโวหาร) เปนจำนวนเงิน 8,940,000 บาท (-แปดลานเกาแสน 
ส่ีหม่ืนบาทถวน-) กองชาง  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๘         คะแนนเสียง 
  ๑. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๒. นายถนอม  ยินดี 
  ๓. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๔. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
  ๕. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

       ๖. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๗. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
                 ๘. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
              มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม)  จำนวน     ๓     คน 

      ๑. นายสายัณห  รุงเรือง 
    ๒. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    ๓. นายจตุรงค  วงศโภคิน   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567 โครงการ
ปรับปรุงถนนสุนทรโวหารตลอดสาย (ชุมชนสุนทรโวหาร) เปนจำนวนเงิน 
8,940,000 บาท (-แปดลานเกาแสนส่ีหม่ืนบาทถวน-) กองชาง 

       อนุมัติ   จำนวน        ๘     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ  จำนวน        -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จำนวน        -      คน   

     ไมอยูในท่ีประชุม จำนวน         ๓     คน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 28 เรื่องอ่ืน ๆ      

ประธานสภาเทศบาล มีทานใดจะเสนอความเห็นหรือไมครับ  

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ในสวนตัวผมขอยอนกลับมานิดนึง ในเรื ่องของถนนสุนทรโวหารที ่ไดทำมา      

ตองบอกตรง ๆ วาก็พยายามทำใหดีที ่สุด ตั้งแตเริ ่มมาก็ประมาณ 10 ปแลว     

ในสวนนี้ การทำถนนนี้ไหน ๆ ก็ทำแลว ผมก็เลยใหทาง รก.ผอ.กองชาง บางที

ตองขออภัยดวย บางทีก็พูดวานายชางวิทยาบาง ตำแหนงนูนบางตำแหนงนี้บาง 

พอด ีท  านดำรงหลายตำแหน  งคร ับ  ท ั ้ ง  รก .ผอ .กองการประปาด วย                    

รก.ผอ.กองชางดวย ก็ไดคุยกันและเม่ืออาทิตยท่ีแลว ก็ไดเดินไปดูในเรื่องของการ

แกปญหาแบงน้ำ แบงน้ำก็คือ ทานสมาชิกจะเห็นวาถนนเทศบาล 1 ยังไมไดทำ

ฟุตบาทตรงนี้ วันนั้นไปเดินเพ่ือจะแบงน้ำไมใหน้ำลงมาท่ีซอยศุภลักษณมาก ก็จะ

แบงน้ำใหไปทางซีกของศนูยบริการสาธารณสุขในสวนนั้นดวย ก็พยายามทำชุดนี้

ก็เกือบหมดแม็กแลวครับ จะเหลืออีกก็คือรอปหนา 2568 ที่ทานผูวาวันนั้น  

เจอที่วัดพลงชางเผือกแลวทานไดบอกวา ไปเอาป 68 แลวกัน เพราะยอดยัง

เหลือเยอะประมาณเกาลานบาท ที ่ปากทาง 344 ที ่จะไมใหน้ำจากศาลเจา     

เล ากุล จากนพเกา จากสุขสบาย จากถนนหนองกันเกรา และสารนารถ 

แมกระท่ังคลองถมท่ีวิ่งลงมา และถาหลุดมาจาก AIA แลวจะตองมาวิ่งลงมาตรงนี้ 

และตองวิ่งลอดสุขุมวิทมาท่ีแกลงของฝาก ถาไดจุดนี้ก็จะชวยแบงน้ำไมใหมาจาก 

 

               ทางโนน ... 
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ทางโนนดวย เพราะจริง ๆ แลวตรงนี้เปนที่รับน้ำมาก เหมือนกับซอยศุภลักษณ

รับน้ำมาก จาก TOT เทศบาล สามยานรามา เสาเหลือง อะไรพวกนี้ทั้งหมดเลย

ครับ วิ่งลงไปที่ซอยเทศบาล 1 ซอย 3 หรือ ซอยหนาโรงเรียนคุมอง แลวก็ลงไป 

ซอยศุภลักษณแลวตองออกไป ก็พยายามจะแบงน้ำใหไปไดในสวนนี้ ก็ขอเพ่ิมเติม

จากในเรื่องของระเบียบวาระการประชุม เรื่องญัตติถนนสุนทรโวหาร ในระเบียบ

วาระท่ียี่สิบเจ็ดในสวนนี้ ก็ขอเพ่ิมเติมแคนี้กอนครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ในวาระสุดทาย คือวาระท่ียี ่สิบแปด วาระอื ่น ๆ ตัวผมเองก็พอดีมีเร ื ่องอยู

ประมาณสองสามเรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชนในพื้นที่ และอยากจะสื่อสารตอ

ทานประธานไปยังคณะผู บริหารและเจาหนาที ่ที ่ร ับผิดชอบ ในเรื ่องแรกจะ

กลาวถึงเรื่อง อยากจะแจงขอมูลฝากทานประธานไปยังคณะผูบริหารพิจารณา

ลองดูเรื่องการชดเชยซอมแซมวาตภัย เพราะวาประชาชนในพื้นที่ของผมเอง คือ 

สุนทรโวหาร คือ บริเวณตรอกขี้หมู ซึ่งไดรับผลกระทบจากการที่วาฝนตกลมแรง 

และมีตนไมลมทับท่ีอยูอาศัย หรือวาครัวเรือนมีการพังทลายลงไป ตั้งแตประมาณ

วันที ่ 2 มิถุนายน 2567 ณ บัดนี ้ ยังไมมีการเขาไปซอมแซมใด ๆ ทั ้งสิ้น          

แตสอบถามเจาหนาที่แลวมีการดำเนินการครับ และมีการประชุมสรุปกันวันท่ี 

21 สิงหาคม 2567 เหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567 ผมไมแนใจวาตรงนี้

เรามีงบฉุกเฉินหรือเปลา ถาคำวาฉุกเฉินแลวใชเวลาขนาด 2 เดือนกวา อันนี้ผม

วาไมใชฉุกเฉินแลว ดังนั้น ตรงนี้อยากจะขอสื่อสารผานทานประธานสภาไปยัง

คณะผูบริหาร และเจาหนาที่ดวยนะครับ ลองทบทวนดูสักนิดนึงครับ เพราะวา

เกิดความลำบากตอประชาชนในพ้ืนท่ีจริง ๆ เหตุเกิดจริงและทุกอยางมีจริง ยังไง

ตองเริ ่มตรงนี้นิดนึง สวนประเด็นท่ีสองนี้ ผมมีการนำเรียนสูทานนายกฯ คือ   

เรื่องในชุมชนของพื้นที่ในยาง เมื่อมีฝนตกหนักปริมาณน้ำจะมาเยอะ บริเวณโคง

ปานาง ก็จะมีการเหมือนสะสมของน้ำนิดนึง ทีนี้อยากจะนำเรียนและสอบถามวา

พอจะมีแนวทางแกไขหรือวาปรับปรุงยังไงบางในจุดนี้ สองขอนี้ท่ีจะเปนของ

เจาหนาท่ีและทานนายกฯ สวนขอท่ีสาม เดี๋ยวผมถามทีเดียวเลยแลวกัน เพราะวา

เรื่องเล็กนอย ที่สนามฟุตซอลตัวอีผมวายังไมมี ทีนี้เปนไปไดไหมครับเอาลงกอน 

ดีไหม เพราะวายังไมครบเลย ผมวาเอาลงมาแกไขดีกวา แลวครบแลวคอยเอาข้ึน

ไปใหม เบื้องตนผมมีอยูสามประเด็นนี้ครับ ถาพอมีขอมูลเจาหนาท่ีสามารถชี้แจง

ไดเลยนะครับ ขอบคุณครับ 

                   นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ        
ประธานสภาเทศบาล  
นายสุทธิ  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีอยูอีกประเด็นหนึ่งครับ พอดีชาวบาน แมคาที่ตลาดตาตอง เขาฝากมาวา 

อยากให Big cleaning Day การสักวันหนึ่งภายในตลาด ในเรื่องของการขัดลาง

พื้นภายในตลาดทั้งหมด เพราะปกติแลวทางเจาหนาที่จะมีการลางตลาดอยูแลว 

แตอันนั ้นเปนเพียงแคการฉีดน้ำลาง ลางรางระบายน้ำภายในตลาด แลวก็ 

ทางเดินเทานั้น แตยังไมมีการขัดพ้ืนเลย ผมไมทราบวาตัวปมฉีดน้ำแรงดันสูงของ

กองสาธารณสุขฯ ท่ีเมื่อกอนอยูบนรถปกอัพคันขาว ไมทราบวาตอนนี้ยังสามารถ

ใชการไดหรือไม และตอนนี้รถไปอยูไหนก็ไมรู ขอเรียนถามเทานี้ครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ         
ประธานสภาเทศบาล 

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่องที่หนึ่งเงินชดเชยวาตภัย ประชุมวันที่ 21 สิงหาคม 2567 ก็ตองยอมรับ  

นะครับเพราะชามาตลอด ไมวาจะเปนอัคคีภัยก็ชา ในสวนนี้ก็จะพยายามทำให

เร็วที่สุด จะเรงใหเร็วที่สุด เมื่อประชุมแลวจะมีคณะกรรมการ คณะกรรมการก็

ตองมีหลายฝาย มีทั ้งอำเภอ มีทั้งกรรมการ หัวหนาอปพร. ก็จะพยายามเรง     

นะครับ เพราะวาหัวหนาก็อยู ในหองประชุมนี ้ สวนของเมื ่อสักครู นี ้บอกวา       

ทางทาน ส.ท.สุทธิ พูดวาปมบนรถคันขาว ปมตัวนั้นพังไปแลว คือ เวลาปมพังผม

ไมคอยชอบเลย เครื่องไมเครื่องมือท่ีพัง คือ จริง ๆ ซ้ือปมตัวนี้มันไมนาพัง มันทน

กวาอยูแลว มันทนกวาเขาหมดที่เขาใชกัน ผมอุตสาหไมซื้อปมอัตโนมัติ ท่ีเปน   

ลูก ๆ เลย เอาตัวนี้มาเพื่อใหมันทน สุดทายผมก็ไมรูวาพังตั้งแตตอนตานิดยังอยู 

หรือตานิดไปแลวคอยพังก็ไมรู คือ จริง ๆ ผมก็เปนหวง ถาคนรูจักวิธีใชไมนาจะ

พัง เดี๋ยวใหเจาหนาที่ไปดูวาตั้งไวตรงไหน มันพังเครื่องหรือพังที่ปม แตผมคิดวา

นาจะพังที่เครื่อง เพราะเครื่องเบนซินไมนาจะพังที่ปม เพราะจริง ๆ ตัวปมถามัน

มีน้ำและอัดจารบีไปเรื่อย ๆ มันก็ไมนาจะพัง เพราะตัวนี้จริง ๆ มันทนอยูแลว   

ทนยังไงก็ไมเทาคนที่ใชไมเปน ไมไดพังเพราะอะไร พังเพราะใชไมเปน คือตั้งแต

ตานิดแลว ผมก็ปวดหัว แกใช ๆ อยู แกก็ไปปดวาลวไอดีครึ่งหนึ่ง ก็จะกินน้ำมัน

มาก แกไปเปดไมหมด กินน้ำมันมากไมวาหัวเทียนแฉะ พอเจากุงยายไปอยู      

เขาชะเมาบอกวา ตองซื้อหัวเทียนใหตานิดเปนกลองเลย ผมก็เลยสงสัยวาเปน

เพราะอะไร ก็เลยไปดูถึงรูวาเขาปดวาลวครึ่งหนึ่ง เพราะฉะนั้นน้ำมันก็ข้ึนมา 

 

               มากกวา ... 
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มากกวาอากาศ หัวเทียนก็เลยแฉะ ในสวนนี้เดี ๋ยวตองเอามาดูนะครับ เพราะ

ไมอยางนั้นเดี๋ยวจะถูกขโมยหรือถูกเปลี่ยนอีก แตถาบอกวาเสียแบบที่ใชเครื่อง

เบนซินไปอยางหนึ่ง เพราะเครื่องเบนซินตัวนั้นก็ตองบอกตรง ๆ วาเปนของจีน 

ตองรีบเอามาดู เพราะกลัวเดี๋ยวจะเหมือนเครื่องตัดไม เอาไปวาง ๆ ไวแลวก็ถูก

เปลี่ยน โดยการวาเอาอะไหลอันนูนมาอันนี้มาใสแทน แลวก็เปลี่ยน ทำใหในเรื่อง

ของการซอมก็ซอมไมคอยได เวลาซอมก็ตองแพงขึ้น ยิ ่งเอาไปวางไวก็จะถูก

เปลี่ยน โดยคนอื่นเอามาเปลี่ยน ที่เปลี่ยนใหไมใชเปลี่ยนใหดีนะครับ เปลี่ยนแลว

เกยิ่งกวาเกา คือ เอาของเทียม ๆ มาใสแทนไวให ที่ผมรูมาเมื่อวาน เครื่องปนไฟ 

ของประปาเสียอีกแลว ของกองการประปา ก็ปวดหัวเหมือนกันในเรื่องของการใช

เครื่องไมเครื่องมือ ในเรื่องของการใชไมเปนหรือบางทีก็ไปซื้อของที่ทุกวันนี้ทุก

ทานก็รูนะครับ ซ้ือมาก็ตองคนเปนถึงจะใชไดทน เพราะของไชนาบางทีถูกจริงแต

บางทีคนใชตองใชเกงใชเปน ถาใชไมเปนก็พังหมด และชางเขาก็ไมซอมให 

เพราะวาไมคุ มกับการซอม และตอไปในเรื่องของตลาดตอง หรือ ตลาด 3 ท่ี

จะตองมี Big cleaning Day คือเอาไวกอน เพราะผมก็ไมรู เหมือนกันวาชางท่ี

รับเหมาไดที่จะมาตอเติมอาคารตลาด เขาจะมาวันไหน เมื่อวานก็ยังถามอยูวา

แลวจะมาวันไหน ตองใหชัดเจนเพื่อที่จะไปบอกแมคาไดถูก วาเขาจะเขาแลวนะ

และเขาเขาจริง ๆ นะ ผมย้ำกับผูรับเหมาไวแลววาคุณจะเขาวันไหนจะตองเขา

จร ิง ๆ ไม อย างน ั ้นเด ี ๋ยวโดนดาอ ีก เด ี ๋ยวคราวนี ้ผมไม โดนคนเด ียวแลว            

ทานประธานอาจจะตองแบงไปโดนดวย เพราะทานประธานไปทุกเชา เพราะผม

กลัวเดี๋ยวนัดแลวไมมา แมคาก็เตรียมไว แตที ่คุยกันระดับหนึ่ง คือ บอกทาน

ประธานไวก็คือ แมคาไมตองยายออก เทศบาลไมตองกางเต็นท แตวาสิบโมงแลว

ตองรีบเก็บ และเอาผาคลุมเขาจะไดทำงานได ที่คุยกันอยูเปนอยางนี้ ตรงนี้ตอง

บอกทานประธานเพราะทานประธานไปทุกเชา  แตวาจะเขาวันไหนผมยังไมรู 

เมื่อวานผมก็ย้ำอยู เดี๋ยวผมจะกลับบาน ผมก็ตองไปย้ำวาใหมันชัดเจนในสวนนี้ 

ในเรื่องของการลางตลาดหรือ ใหหลังจากที่เสร็จแลวแลวคอยทำ ปรับปรุงเสร็จ

แลวคอยทำ และสาธารณสุขฯ ท่ีผมเคยบอกใหทำซิงคมาเลย ใหสูง ๆ เลยไมตอง

ลงมานั่ง บอกแลววาใหออกแบบวาตรงไหน ๆ ด วย ต อไปในเร ื ่องของเก าอ้ี ท่ี  

สนามฟุตซอล ก็ดูแลวกันนะครับวาจะเอายังไง อันนี้ก็วากันไป คราวนี้มาเรื่อง

สุดทายของโคงปานาง เดี๋ยวอาทิตยหนาผมก็คงจะลงไปอีกทีหนึ่ง ไปกับเจาปลื้ม 

เพราะผมจะไปดูวาท่ีเขาวางทอหกสิบท่ีขางถนน ไวขามลำรางคึกฤทธิ์หรือไม และ

ขามคึกฤทธิ์ แลวคุยกันไวเบื้องตนแลว คือ โครงการนี้ก็ตั้งสามปกวาแลว ก็นาจะ 

 

        รื้อทอ ... 
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รื้อทอออกสักศอกหรือสองศอก แตเวลารื้อออกก็ตองทำขางลางใหดี เพราะวาน้ำ

ก็จะลงตรงนี้ เม่ือลงตรงนี้เสร็จแลว ก็ตองเทคอนกรีตใหดี เพราะไมอยางนั้นเซาะ

ดินอะไรไปเดี๋ยวถนนเขาเสียหายขึ้นมาอีกในสวนนี้ ตองไปดูใหมันชัดเจนตามนั้น

ไหม เพราะฉะนั้นตองไปดูพรอมกับชางดวยนะครับ ในสวนนี้ที่จะแกเพราะทุก

วันนี้ที่ทางเจาปลื้มบอก คือ มันไมมีลงเลย ผมก็ไมรูตองถามเจาถิ่น ส.ท. สาธิต   

วาจริงไหมท่ีเขาวางทอแลวใหไปจนถึงนูนเลย ถึงศาลาแหลมยาง ถาไปถึงศาลา

แหลมยางก็จะตองเปนสภาพนี้ แตถาเราเอาออกและใหน้ำมาลงที่ตรงลำราง    

คึกฤทธิ์แลวใหไปลงตรงขางบานตาดำ และก็ลงไปเลยตรงบานตาชั่ง ลงไปตรงนั้น

เลยมันก็จะสะดวกข้ึน ก็ขอชี้แจงแคนี้กอนครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สมปอง  งามเสง่ียม ครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายสมปอง  งามเสง่ียม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล พอดีผมมีเรื่องอยูนิดนึงนะครับ ชาวบานเขาแจงผมมาวา ถนนพลงชางเผือก 1    

มีการกอสรางเกี่ยวกับฟุตบาท แตตอนนี้เขาบอกวาชางหายไปไหน ไมไดมา

ดำเนินการตอ และก็ยาวไปจนถึงขางลาง ลงไปจนถึงแหลมทาตะเคียน ก็มีทอวาง

อยูหลายวันแลว เขาก็ถามวาทำไมไมดำเนินการสักที ทีนี้ผมก็วาเอะ มันก็หลาย

วันอยู ติดขัดยังไง เขาฝากมาถาม วาเปนเพราะอะไร ทานทิ้งหรือวาทานหยุดพัก

ไปยังไง ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ         
ประธานสภาเทศบาล  

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี อันนี้พูดดวยความสัตยจริงนะครับ ไมไดบังเอิญ คือ ผมถามไปเม่ือวันหยุดสามวัน

มานี่ ผมก็โทรไปหาผูรับเหมา วาเอะสรุปแลวมันยังไง ทำเองหรือมีทรัพย เขาก็

บอกวาทำเอง และเขาบอกวากำลังเตรียมคนมาแลว เพราะวางานท่ีทางชลบุรีเขา

เสร็จแลว ของบริษัท TTB คือ เขาบอกวาเสร็จแลว เดี๋ยวจะมาลุยทำตรงนี้ ผมก็

ถามวาและตรงท่ีตอจากของเดิมไปจนถึงปากทางเขาบานลุงออง อันนั้นเขาก็บอก

วาเขาสั่งฝาทอแลว ในสวนนี้เจาของก็คือบูชิต คือเห็นมันวางอยูนานแลว ก็เลย

โทรไปถามวาสรุปแลวยังไง เพราะเขาเอาทอไปวางไว และผมเลยตองไปคุยกับคน

ที่ลงเฟสแลวเขาบอกวาจะทำหรือยัง นั่นเขาก็จะเอาดินเขา ผมก็เลยตองไปหารื้อ

เฟสเกามาดู และผมก็ตองบอกเขาวารีบเอาไปลงเลย เพราะถาคุณไปลงมันก็จะดี 

ไมใชปลอยใหไปทำทอกอน เกิดเอารถสิบลอวิ่งดินเขาไปเดี๋ยวก็ไปเหยียบพังอีก  

 

             เม่ือสักครู ... 
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เม่ือสักครูผมก็ ท่ีพักเท่ียงท่ีเราไปกินเก๊ียวกัน เจาของบานเขาก็พูดมาเหมือนกันท่ี

เราจะตองวางทอผานหนาบานเขา เจาของรานเกี๊ยวในสวนนั้น เขาก็วางทอเอา

น้ำท้ิงไปกับฝงตรงขาม ผมก็เลยบอกเขาวาเดี๋ยววางทอแลวก็จั้มไดเลย ในสวนนี้ก็

คงอีกวันหรือสองวันนี้ครับ เขาคงจะมาลุย เพราะวาท่ีตรงตอมาจากลาวัลยเสถียร 

เขาตอไปจนถึงบานลุงออง ผมพึ่งเซ็นหนังสือไปเมื่อวานหรือวานซืน คือวันท่ี   

ยี่สิบสามนี้หมดสัญญาแลว ท่ีไปถึงหนาบานลุงออง จำไดเพราะวาเพ่ิงเซ็นหนังสือ

ไปเตือนเขาวาจะหมดสัญญาในสวนนี้ ในสวนตัวผมผมไมรู วาจะมีใครอีกไหม     

นะครับ ผมขอตอที่ผมโนตไว คือ ในสวนของผมคือ มะรืนนี้ตักบาตรขาวสาร

อาหารแหงเปนครั้งท่ีสอง พระทั้งหมด 14 วัด 114 รูป เปนวันเสารท่ีสิบเจ็ด     

ปนี ้เราจะจำงายครับ เพราะครั ้งแรกวันที ่ 27 กรกฎาคม 2567 ครั ้งที ่ 2       

วันที ่ 17 สิงหาคม 2567 ครั ้งที ่ 3 วันที ่ 7 กันยายน 2567 เพราะฉะนั้น      

ลงทายดวยเลข 7 ในสวนนี้ก็ชวยประชาสัมพันธดวย ผมไมทราบวาวันนี้มีออก

วิทยุ FM 104 หรือไมครับ ถามีออกวิทยุผมขอประชาสัมพันธใหกับพี่นองที่รับ

ฟงดวยนะครับ วันเสารนี้ มีตักบาตรทั้งหมด 14 วัด พระ 114 รูป และตอไป

ตองขอขอบคุณพี่นองประชาชนพอคาแมคาและผูประกอบกิจการทุกทานที่ให

ความรวมมือกับเทศกิจกับทางเทศบาล ในเรื่องของการท่ีทำใหฟุตบาทมีระเบยีบ 

วินัยข้ึนนะครับ ใหเปนทางเดินของผูสัญจรดวย ก็ตองขอขอบคุณเปนอยางสูงเลย 

พอคาแมคากับผูประกอบการที ่ชวยเสียสละหนาบานของทาน ใหมีทางเดิน      

นะครับ และอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของถนนหรือพื้นที่ที่มีการกอสราง ไมวาจะเปน

ประปาหรือจะเปนพื้นที่ถนน หรือวาเปนอาคารก็มีการกอสราง เพราะฉะนั้นตอง

ขออภัยในความไมสะดวกดวยนะครับ ในเรื่องของการกอสรางตาง ๆ ที่ปนี้ที่เรา

ใชงบประมาณที่เหลือจายจากปกอน ๆ มาระดมอยูในปนี้มากพอสมควรนะครับ 

ก็เปนเงินเกินหาสิบลานบาท และยังงบประมาณของป 67 อีก และที่เมื่อวาน

สวนท่ีไดลางถังน้ำใสของประปาไป คราวนี้ก็คงจะสะดวกขึ้น ในเรื่องของประปา

ท้ังเรื่องน้ำ คุณภาพน้ำ จะสะดวกขึ้นเพราะวาเราไดทำจนครบแลว คราวนี้จะ

เหลืออยูอยางเดียวในเรื่องของทอแตกหรือวาไฟดับในสวนของประปา ท่ีตอนนี้

ค ุณภาพน้ำออกมาดีนะครับในสวนหนึ ่ง ก็ม ีเพียงแคน ี ้คร ับ ขอเชิญทาน

ประธานสภาฯ และทานสมาชิก ถามีอะไรก็ขอเชิญเลยครับ 

 

          นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกทานใดจะเสนออะไรหรือไมครับ ผมขอเสนอบางนะครับ          
ประธานสภาเทศบาล ในฐานะของ ส.ท.เขต 1 คือ วันนี ้ก็ดีใจนะครับ ท่ีพี ่นองชาวเทศบาลตำบล      

เมืองแกลง มีคุณหมอทันตกรรมมาเพิ่ม พี่นองประชาชนจะไดมีการดูแลชองปาก

ท่ีดี อันนี้ก็ดีใจดวยนะครับ เรามีศูนยทันตกรรม มีคุณหมอมาเพ่ิมเติมเปนสิ่งท่ีเรา

ภาวนาแลวนะครับ เรามีคลีนิคเครื่องมือที่ยังไมคอยพรอม ซึ่งยังไมสมบูรณจริง 

จำไดวาหลายปแลว เราเคยเสนองบประมาณลานแปดแสนกวา ถูกตัดเหลือลาน

เศษ ๆ เครื่องมือขาดไปหลายชิ้นเลย สมัยนั้นคุณหมอเสถียรนาจะยังพอจำได 

ประมาณสักแปดหรือหกปแลว อันนี้เปนโอกาสที่ดีของศูนยทันตกรรมนะครับ     

ที่เรามีบุคลากรพรอม ก็ดีใจแทนพี่นองชาวเทศบาลตำบลเมืองแกลงดวย ตามท่ี

ทานสมาชิกใหความรวม พรอมคณะผูบริหาร ซื้ออุปกรณอะไรที่เปนประโยชน 

ตอคลินิกตอประชาชน เราสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน พรอมใหความรวมมือและ

ใหกำลังใจนะครับ อีกเรื ่องหนึ่งของงานเทศกิจที่ทำผลงานถนนสุนทรโวหาร      

ถือวาเปนนิมิตรหมายที่ดีนะครับ แรก ๆ ผมก็ยังเปนหวงแทนทานนายกฯ เลยวา 

ชาวบานนาจะมีปญหา แตสุดทายผานไปไดดวยดีนะครับ อันนี้ตองขอชื่นชมทาน

นายกฯ ดวยความสัตยจริงนะครับ รวมทั ้งพนักงานเทศกิจดวย ที ่ใช หลัก

นิติศาสตรและรัฐศาสตรประสานกับประชาชนถนนสุนทรโวหารผานพนไปดวยดี 

ทุกวันนี้ก็ผานแลวสวยงามนะครับ มีเสนกระเบื้องสีเหลืองเปนแกนเปนตัวกำหนด 

ถือวาใกลเคียง บางรานอาจจะไมมี บางรานนอยหนอยอาจจะสีเหลืองนิด ๆ บาง 

แตบางรานที่เขามีหนารานมากหนอยเขาก็ทำสีเหลืองสวยงามดี ทีนี ้เทศกิจก็

จะตองมีอุปกรณเครื ่องไมเครื่องมือ ขอฝากทานนายกฯ ถามีอะไรก็ใหเขามี

เครื่องหมายเครื่องมือเพิ่มขึ้นก็จะดีนะครับ เชน วิทยุสื่อสาร รถยนต อันนี้เปน

เพียงขอเสนอท่ีฝากทานนายกฯ ดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ         
ประธานสภาเทศบาล 

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เม่ือสักครูท่ีทานประธานไดพูดมาก็ตองขอขอบคุณนะครับ ของการจัดระเบียบท่ีมี

ปญหา ผมก็กลัวจะมีปญหาทั้ง ๆ ท่ีคุนกันดวย รานผลไมก็ไมบน และไมกลาวถึง

เลย แตก็ตองรักษามาตรฐานใหดี คือ อยาใหใครล้ำมาก ไมใชใหม ๆ เปนแบบนี้ 

เดี๋ยวตอไปอีกหนอยก็ลุกกันไปลุกกันมา เพราะฉะนั้นตองรักษามาตรฐานดูไวใหดี 

และขอเพิ ่มเติมใหทานสมาชิกและทานประธานสภาไดร ับทราบ คือ ถนน       

มาบใหญตอจากคอนกรีตของเดิม คือ บานคุณพอของทาน ส.ท.เทิดศักดิ์         

 

           จากตรงนั้น ... 
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